
‘บิ๊กตู’หมดมนตขลัง

             
|

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

นายกฯชงปรับ

แผนปองไฟใต

กอเหตุตรุษจีน

อิสรภาพแหงความคิด

สภาผวา!คลัสเตอรทั่นผูแทน

7หนา...

5หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9210 วันจันทรที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2565  แรม 14 ค่ํา  เดือน 2  ปฉลู

14หนา...

ย้ํา1ก.พ.คนละคร่ึง

สังศิตวัดใจ‘กาสิโน’

‘ประยุทธ’สั่งเรงงานฟนสัมพันธซาอุฯ

หวั่นนํ้ามันถึงเกาะเสม็ด!

แนะชาวบานรวมตัวฟอง

‘พท.’ชนะแลนดสไลด‘ก.ก.’รั้งอันดับ2‘เจหลี’พายลุยรวงอยูที่4

นายสุรชาติ เทียนทอง วาที่ ส.ส.กทม. เขต 9 พรรคเพ� อไทย (พท.) ยกมือไหวกลุมผูส� อขาวและกลุมแฟนคลับพรรค ในระหวางเดินทางมาที่ทําการพรรค หลังรับทราบผล

การเลือกตั้งซอมอยางไมเปนทางการที่มีคะแนนนําโดง

หลากมิติที่หลักสี่

ทล.เรงมอเตอรเวย ‘อูตะเภา’

โสมแดงยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง

หนา...2หนา...2
สรางอนาคตไทย-เริ่มขยับ
อีกหนึ่งพรรคหวังแชรเกาอี้ กทม.
สรางอนาคตไทย-เริ่มขยับ
อีกหนึ่งพรรคหวังแชรเกาอี้ กทม.

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ  8.4 พันราย  

ดับ 12  คน สภาผวาคลัสเตอร ส.ส.! ลามแลว 

9 ราย ภท. 8 คน-พปชร.อีก 1 “ชวน” สั่งเดิน

หนาประชุมตอ 2-4 ก.พ. พรอมยกระดับคัด

กรองเพิ่มมาตรการสกัดโควิด “หมอโอภาส” 

ย้ําอยูในขั้นเตรียมแผน ยังไมประกาศโรค

ประจําถิ่นเร็วๆ นี้ การันตียังรักษาฟรี สธ.เพิ่ม

ฟงกชัน “แชตบอต” ในหมอพรอมไขขอ

ของใจ ปชช.

เม� อวันที่  30  มกราคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประเทศ

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 8,477 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 8,187 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 8,133 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 54 

ราย, มาจากเรือนจํา 21 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 236 ราย ทําใหมียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,432,534 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 7,829 ราย  

ทําใหมียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 2,325,835 ราย  อยูระหวางรักษา 

84,542 ราย อาการหนัก 546 ราย ใสทอชวย

หายใจ 109 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12 ราย เปน

ชาย 6 ราย หญิง 6 ราย  ในจํานวนผูเสียชีวิต

ทั้งหมด เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 11 ราย 

ระยอง • “ศรีสุวรรณ” บุกหาดแมรําพึง  ซัด

การเก็บทําลายซากน้ํามันสอขัด กม.  จอรอง

เยียวยาชวยชาวบาน บ.สตาร ปโตรเลียมฯ 

ออกแถลงการณยันพรอมเยียวยาผูเดือด

รอน สออวมหลังอัยการชี้ชองภาครัฐ-

ประชาชนรวมตัวกันย� นฟองฐานสรางความ

เสียหายแกระบบนิเวศ 

เม� อวันที่ 30 ม.ค. นายวราวุธ ศิลป

อาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เดินทางไปติดตาม

การแกปญหาคราบน้ํามันดิบรั่วลงทะเล ณ 

บริเวณสถานีรายงานบานเพ หาดแมรําพึง 

พรอมกับไดขึ้นเฮลิคอปเตอรบินตรวจติดตาม

สถานการณคราบน้ํามันบริเวณหาดแมรําพึง 

และอุทยานแหงชาติแหลมหญา-เกาะเสม็ด

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลโวผลสําเร็จฟน

สัมพันธซาอุฯ นายกฯ สั่งใหหน�วยงานที่

เกี่ยวของเตรียมแผนรองรับโอกาสทั้งดาน

การคา การลงทุน แรงงาน และการทอง

เที่ยว คาดจะเพิ่มตัวเลขสงออกถึง 1.5 แสน

ลานบาท ศอ.บต.เตรียมจัดเวทีระดมสมอง

จากผูนําศาสนาและทุกภาคสวน ก.พ.นี้กอน

ชงขอมูลตอรัฐบาล “สุชาติ-ศิริกัญญา” โต

เดือดปมสงแรงงานไปซาอุฯ สะทอนวิกฤต

สมองไหล “ซูเปอร โพล” เผยคนไทยสวน

ใหญพอใจหลังฟนสัมพันธ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ขอบคุณทุกหน�วยงานที่เกี่ยวของ ที่มีสวน

กับผลสําเร็จจากการเยือนซาอุดีอาระเบีย

อยางเปนทางการ นายกรัฐมนตรีเดิน

ทางในครั้งนี้ถือเปนผูแทนคนไทยทุกคน 

ทั้งที่อยู ในประเทศไทยและคนไทยที่อยูที่

ซาอุดีอาระเบีย ภูมิใจแทนคนไทยทุกคน ที่

ฝายซาอุดีอาระเบียใหการตอนรับอยางเต็มที่ 

สมเกียรติ ซึ่งไดนําไปสูการปรับความสัมพันธ

ทางการทูตระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบีย

ใหเปนปกติ และเริ่มการวางแนวทางความ

รวมมือในสาขาตางๆ ในอนาคต ทั้งดาน

แรงงาน การคาและการลงทุน และการ

ทองเที่ยว สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความ

ตั้งใจและมุงมั่นของนายกรัฐมนตรีและ

รัฐบาล เพ� อเอื้อประโยชนใหพี่นองคนไทย

และประเทศชาติ 

ไทยโพสต • ธนกรบอก “ลุงตู” หวงใย

ประชาชน เรงคนละครึ่งเฟส 4 ใหเร็วขึ้น  

เตือน 1 ก.พ. ขาประจําอยาลืมยืนยันสิทธิ   

สวนรายใหมลงทะเบียนไดตั้งแต 10 ก.พ. 

“อนุพงษ” กําชับผูวาฯ ใชกฎหมายกักตุน

โภคภัณฑเต็มสูบ สวนดุสิตโพลเผยผลสํารวจ

คนสวนใหญไมมั่นใจรัฐแกของแพง  “สังศิต” 

ชงหารายไดผุดกาสิโนตามแบบสิงคโปร

เม� อวันที่ 30 ม.ค. นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

กลาววา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม หวงใยประชาชนทุกกลุมทุกสาขา

อาชีพ สั่งเรงบรรเทาผลกระทบคาครองชีพ

ของประชาชนจากสถานการณแพรระบาด

โควิด-19 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ

อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 กรอบ

วงเงิน 34,800 ลานบาท จํานวน 29 ลาน

สิทธิ์ โดยสนับสนุนวงเงินไมเกิน 150 บาท

ตอคนตอวัน และไมเกิน 1,200 บาทตอคน

นายธนกรระบุวา กระทรวงการคลัง

ไดเรงใหประชาชนสามารถใชจายโครงการ

คนละครึ่งเฟส 4 ไดเร็วขึ้น เริ่มวันที่ 1 ก.พ. 

โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 1.ประชาชนที่ได

รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 (กลุม

เดิม) 27.98 ลานสิทธิ์ กลุมนี้สามารถกด

ยืนยันสิทธิในแอปเปาตังไดเลยในวันที่  

1 ก.พ. เวลา 06.00 น.เปนตนไป และตอง

เริ่มใชสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

ภายในวันที่ 28 ก.พ. เวลา 22.59 น. หากพน

กําหนดจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจนํา

มาพิจารณาเปดใหลงทะเบียนอีกครั้ง และ 

2.ผูยังไมเคยเขารวมโครงการ เพิ่มใหอีกกวา 

1 ลานสิทธิ์ เพ� อใหครบ 29 ลานสิทธิ์ โดย

กลุมใหมนี้สามารถลงทะเบียนไดตั้งแตวันที่ 

10 ก.พ. และสามารถใชจายไดตั้งแตวันที่ 17 

ก.พ.ถึง 30 เม.ย. ซึ่งสามารถลงทะเบียนผาน

แอปพลิเคชันเปาตัง หรือผานเว็บไซต www.

คนละครึ่ง.com

“นายกฯ ไดเรงรัดโครงการคนละ

ครึ่งเฟส 4 ใหเร็วขึ้น จากเดิมที่ ไดกําหนด

ชวงเดือนมีนาคม แตทานนายกฯ มีความ

หวงใยพี่นองประชาชนที่เดือดรอน ทุกฝาย

จึงไดชวยกันทําให โครงการสามารถใชได

เร็วขึ้นตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.นี้ และทานนายกฯ 

ยังไดกําชับใหหน�วยงานที่เกี่ยวของตรวจ

สอบระบบใหพรอมใชการ ชวยลดภาระ

ประชาชนไดทันที” นายธนกรกลาว

ดาน พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย 

กรุงเทพฯ • นายกฯ สั่งปรับแผนรับมือ

เหตุกอกวนในพื้นที่ชายแดนใต โดย

เฉพาะชวงเทศกาลตรุษจีน “บิ๊กปด” 

บินดวนลงยะลา เรงลาหัวมือบึ้มปวน 

เม� อวันที่ 30 ม.ค. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี  เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รับ

ทราบรายงานเหตุการณคนรายไม

ทราบกลุมและจํานวน 

หลักสี่-จตุจักร • “พรรคพลังประชารัฐ” 

หมดสภาพ! เจหลีแพหลุดลุยไดแคที่ 4  

คะแนนไม่ถึงหมื่น! “สุรชาติ เทียนทอง” 

จากเพื่อไทยชนะแลนด์สไลด์ “ก้าวไกล” 

มาอันดับ 2 สวน “อรรถวิชช” รั้งอันดับ 3 

“สิระ-สรัลรัศมิ์” นอมรับ ลุงปอมปลอบเดี๋ยว

วากันใหม สวน ก.ก.ประกาศเจอกันศึกเลือก

ตั้งใหญ “กลา” ลั่นปกธงใน กทม.แลว 

เม� อวันอาทิตย คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) ไดจัดใหมีการเลือกตั้ง

ซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) แทน

ตําแหน�งที่วาง ในเขต 9 หลักสี่-จตุจักร 

(แขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม และ

แขวงลาดยาว) ซึ่งมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 167,287 

คน หน�วยเลือกตั้ง 280 หน�วย  โดยมีผูสมัคร

จาก 8 พรรคการเมือง ประกอบดวย นาย

พันธุเทพ ฉัตรนะรัชต พรรคไทยภักดี หมาย

เลข 1, นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี พรรค

กลา หมายเลข 2, นายสุรชาติ เทียนทอง 

พรรคเพ� อไทย (พท.) หมายเลข 3, น.ส.กุล

รัตน กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตรชาติ หมายเลข 

4, นายรุงโรจน อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย 

หมายเลข 5, นายกรุณพล เทียนสุวรรณ 

พรรคกาวไกล (ก.ก.) หมายเลข 6, นางสรัล 

รัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

หมายเลข 7 และนายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรค

ครูไทยเพ� อประชาชน หมายเลข 8

โดยกอนเปดหีบเลือกตั้ งในเวลา 

08.00 น. มีประชาชนทยอยมาตรวจสอบสิทธิ

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16
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2 ในประเทศ

รัฐบาลต้องกู้ระเบิดเวลา

วิกฤต!! ธุรกิจประกันภัย

าการบาดเจ็บถึงเข้าขั้นโคม่าของธุรกิจประกันภัยสัญชาติ

ไทย อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 เริ่มจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย บอกเลิกกรม 

ธรรม์เจอ-จ่าย-จบ  ตามด้วยบริษัท เอเชียประกันภัย มีปัญหา

ความล่าช้าในการจ่ายเงินประกัน จนถึงข้ันมีการเพิกถอนใบอนุญาต 

รวมถึงกรณีของเดอะวันประกันภัย และล่าสุด อาคเนย์ประกัน

ภัยที่ถือว่าเป็นบริษัทประกันอันดับ 4 ของธุรกิจดังกล่าวก็ยกธง

ขาวเช่นเดียวกัน นับเป็นภาพสะท้อนวิกฤตทางการเงินอันมีผล 

กระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งมิได้จำากัดอยู่แค่แวดวงธุรกิจประกันภัย

อีกต่อไป

มีการตั้งข้อสังเกตต่างๆ นานา จนถึงการกล่าวโทษกันและ 

กันระหว่างบริษัทประกันภัยภายใต้การนำาของสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย กับ สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อีกทั้งถึงขั้นฟ้องร้องต่อศาล

ปกครองให้มีการพิจารณายกเลิกคำาสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 

เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

โดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำาหรับบริษัทประกัน

วินาศภัย ทั้งนี้ เพื่อหยุดเลือดไหล ก่อนบริษัทประกันภัยจะพากัน

ล้มละลายขาดสภาพคล่อง ซึ่งหมายถึงประชาชนผู้บริโภคทั้งหมด 

ไม่เพียงแต่ผู้ทำาประกันโควิด-19 เท่านั้นที่จะเดือดร้อน เพราะใน

ธุรกิจประกันนั้นยังมีบริการกรมธรรม์อื่นๆ ในระบบอีกมากมาย

รวมมูลค่านับแสนล้านบาท

มุมมองเหตุผลของแต่ละฝ่าย ซึ่งทำาหน้าที่และรับผิดชอบ

คนละบทบาทท้ัง คปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ล้วนปฏิเสธ

ข้อเท็จจริงมิได้ว่า ปัญหาบานปลายจนเกิดวิกฤตธุรกิจประกันภัย

อันได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ มีปัจจัยสำาคัญจากการบริหาร

จัดการทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล ทำาให้มีการประเมินความ

เสี่ยงบกพร่องผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง เพราะช่วงการระบาด

ระลอกแรกท่ีทำาให้ต้องล็อกดาวน์คร้ังแรกเมื่อเมษายน 2563 ยอด 

ผู้ติดเชื้อสูงสุดในไทยอยู่ที่ 1.7 คนต่อประชากร 1,000,000 คน 

แต่ปีต่อมาหรือ 2564 สถานการณ์กลับตาลปัตร โดยเฉพาะช่วง                                                                                

เดือนสิงหาคมท่ีมียอดผู้ติดเช้ือ 300 กว่าคนต่อประชากร 1,000,000 

คน แม้แต่แพทย์และพยาบาล ตลอดจน อสม.หรืออาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านก็ต้องรับศึกหนัก 

ผู้บริหารธุรกิจประกันภัยยอมรับโดยดุษณีว่า พิษจากกรม 

ธรรม์ โควิด-19 เจอ-จ่าย-จบ เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ เพราะเงิน

บนหน้าตักถูกใช้จนหมดและบางแห่งต้องเพิ่มทุน อย่างกรณีของ

อาคเนย์ประกันภัย ที่ถือว่าช็อกวงการ ขอเลิกกิจการโดยไม่รอถูก

เพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ระบุเหตุผลว่า ต้องการนำาสินทรัพย์ของ

บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัย ชำาระค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันได้ 

และยังมีเงินที่เหลือพอไปชำาระหนี้ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

ทั้งหมด โดยไม่ได้เอาไปคืนกับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่ม

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TCC ผู้ถือหุ้นในอาคเนย์ประกันภัย ใน

สัดส่วน 97.33% ที่เคยนำาเงินมาพยุงธุรกิจก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดี คปภ.ในฐานะผู้กำากับดูแลกิจการธุรกิจประกันภัย 

ซ่ึงถือหลักการต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสำาคัญน้ัน ก็ไม่ควรท่ี

จะมองข้ามข้อเท็จจริงว่า มีส่วนต้องรับผิดชอบในการหาทางออกให้

กับวิกฤตในคร้ังน้ีก่อนท่ีจะกลายเป็นระเบิดเวลาด้วย เพราะอำานาจ

หน้าท่ีของ คปภ.มิใช่แค่การกำากับดูแล แต่มีการระบุไว้อย่างสวยหรู

ว่า พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งม่ันคง ส่งเสริมสนับสนุน

ให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบ

เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

วันน้ีธุรกิจประกันภัยส่งสัญญาณขาดสภาพคล่อง ความเข้ม                                                   

แข็งคลอนแคลน สุ่มเส่ียงต่อความม่ันคง มีแนวโน้มส่งผลเป็นลูก

ระนาดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างปัญหาสังคม บาน                                      

ปลายไปจนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมองข้ามไม่

ได้อีกแล้ว ดังน้ันทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลควรจะยื่นมือ

เข้าไปเป็นเจ้าภาพพิจารณาว่าธุรกิจประกันภัยจะสามารถรับความ

สูญเสียจากกรณีโควิด-19 ได้มากน้อยแค่ไหน คปภ.ควรจะต้อง

ทบทวนพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำากัดอยู่แค่หลักนิติศาสตร์ 

แต่สมควรต้องมองถึงหลักรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เพ่ือหา

ทางออกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น

บรรทัดฐาน เพราะเวลาน้ีไม่ใช่เวลาโทษกันไปมาอีกแล้ว.

อ

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 

สมาชิกวุฒิสภา

“สิงคโปร์ โมเดล” น่าจะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดในโลกใน

ขณะนี้ เนื่องจากกาสิโนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานบันเทิง

แบบครบวงจรทั่วทั้งโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปและ

ออสเตรเลีย เป็นต้น ต่างก็มุ่งจูงใจให้นักเล่นการพนันเข้าไป

เล่นการพนันในกาสิโน แต่สำาหรับสิงคโปร์แล้วกลับไม่จูงใจ

และไม่แข่งขันที่จะดึงนักการพนันเข้าประเทศ แต่มุ่งไปที่

กลุ่ม Mice ซึ่งคนกลุ่มนี้ ไม่ใช่นักการพนันโดยตรง และยัง

เป็นการหากลุ่มลูกค้าและนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่ไม่ต้องไป

แข่งขันกับประเทศต่างๆ ที่มีกาสิโนอยู่แล้ว”.

ว่าด้วย...แนวโน้มการเมืองไทย!!!
ห็นว่า...ต้องรอถึงช่วงราวๆ 4 ทุ่มวันอาทิตย์ (30 ม.ค.) 

โน่นเลย ถึงพอจะได้รับรู้ รับทราบ แบบเบ็ดเสร็จและเด็ด

ขาดถึงผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 กรุงเทพมหานคร 

ตามที่ ผอ.กกต.กทม. ท่านได้ ซ.ต.พ. ไว้เป็นข่าวคราวไปก่อน

หน้านี้ ด้วยเหตุนี้...การลุกขึ้นมาปั่นต้นฉบับชิ้นนี้ตั้งแต่ตีสี่-ตีห้า

ของเช้าวันอาทิตย์ หรือตั้งแต่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายท่านยังไม่

ได้เริ่มรูดซิป ยังไม่รู้ว่าจะ เขย่าประชาธิปไตยในมือของท่าน ไป

ในแนวไหน แบบไหน ก็เลยไม่อาจสรุปได้ว่า...ใครจะนอนมา-ไม่

นอนมา ใครจะมีพระสวดนำาหน้าหรือไม่? และอย่างไร?...


แต่เท่าที่ฟังๆ จาก ข่าวล่า-มาเรือ...ดูเหมือนน่าจะเป็น

พรรคฝ่ายค้านอย่าง พรรค เผาไทย เขานั่นแหละ ที่ออกจะมา

แรง แซงโค้ง กว่าใครเพื่อน ส่วนจะถูกพรรคแกนนำารัฐบาล 

อย่างพรรค พปชร. เบียดหลัง เบียดไหล่ แถวๆ โค้งวัดเบญจะ                                           

หรือจะถูกพรรคกล้า พรรคก้าวไกล พรรคไทยภักดี ที่ตาม

หายใจรดต้นคอกันมาติดๆ เบียดๆ แซงๆ กันในตอนไหน เมื่อ

ไหร่ หรือไม่และอย่างไร ขณะที่อ่านต้นฉบับชิ้นนี้ก็คงพอรับ

รู้ รับทราบ กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ว่าใครแพ้-ใครชนะ ใคร

เป็นพระเป็นมาร หรือเป็น ว่าที่ ส.ส. โดยที่ยังไม่อาจคาดคะเน

ได้เลยว่า จะมีโอกาสทำาหน้าที่ในรัฐสภาได้อีกซักกี่วัน กี่คืน กี่

เดือนหรือกี่ปี กันแน่ เพราะ สัปปายะสภาสถาน ช่วงนี้ ออกจะ

หนักไปทางสัปปะรังเค หรือไม่ค่อยจะสัปปะรดซะเหลือเกิน...


อย่างไรก็ตาม...ไม่ว่าใครชนะ-ใครแพ้ ใครนอนมา-ไม่

นอนมา แต่การคิดจะหยิบเอาผลพวงดังกล่าวไปเป็น ภาพ

สะท้อน บริบทการเมืองทั้งบริบทกันเลยนั้น น่าจะไม่ถึงกับถูก

เรื่อง หรือไม่น่าจะเข้าท่ากันซักเท่าไหร่นัก เพราะมันแค่การ

เลือกตั้งเขตเดียวและคนเดียวเท่านั้นเอง คือถึงแม้พรรคฝ่าย

ค้าน อย่าง เผาไทย เขาจะนอนมาโดยไม่ต้องมีพระสวดนำาหน้า 

แต่นั่นก็ใช่ว่า...จะสามารถถือเป็นข้อพิสูจน์ เป็นพยานหลักฐาน 

ได้อย่างถนัดชัดเจน ว่าพรรครัฐบาล หรือผู้นำาคณะรัฐบาลอย่าง

ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา แย่แล้ว...ไปไม่ไหวแล้ว!!! อะไร

ทำานองนั้น...


เพราะเท่าที่กำาลังออกอาการแย่ๆ หรือทำาท่าว่าอาจไปไม่

กลับ-หลับไม่ตื่น-ฟื้นไม่มี ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ อันนี้...แทบไม่

ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายค้าน หรือแม้กระทั่งฝ่ายแค้น เอาเลยแม้แต่

น้อย แต่ออกจะหนักไปทาง ฝ่ายเดียวกันเอง นั่นแหละเป็นสำาคัญ            

ดังนั้น...ไม่ว่าจะเป็นพรรคเผาไทย พรรคกล้า พรรคก้าวไกล พรรค

ไทยภักดี จะเบียด จะแซง จะเข้าเส้นชัยกันในตอนไหน เมื่อไหร่ 

หรือไม่และอย่างไร มันคงไม่อาจใช้เป็นภาพสะท้อนบริบททางการ

เมือง หรือแนวโน้มการเมืองในช่วงนี้ ได้มากมายซักเท่าไหร่ ส่วน

พอจะใช้เป็นตัวสะท้อนอะไรต่อมิอะไรได้บ้าง ในแบบไหนต่อแบบ

ไหน อันนั้น...คงต้องไปวิเคราะห์ เจาะลึก กันเอาเองก็แล้วกัน...


คือถึงแม้ว่าจะเพิ่งสร้างงาน คว้าผลงานชิ้นโบแดง จากการ

เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรซาอุฯ ไปเจ๊าะแจ๊ะเจรจากับมกุฎราช

กุมาร เจ้าชาย MbS จนอาจทำาให้สาวแก่ แม่หม้าย สาวน้อย สาว

ใหญ่ทั้งหลาย มีโอกาสย้อนกลับไปคร่ำาครวญโหยหวน ถึงบทเพลง 

น้ำาตาเมียซาอุฯ กันอีกรอบแล้ว รอบเล่า แต่นั่นก็ดูจะไม่ได้ช่วยให้

เกิด หลักประกัน แห่งเสถียรภาพและสันติภาพ กับความเป็นไป

ของรัฐบาลชุดนี้และ ณ ขณะนี้เอาเลยแม้แต่น้อย ชนิดว่ากันว่า...

ไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย การเงิน-การทอง หรือการอะไรต่อมิอะไรก็

แล้วแต่ ที่อาจต้องมี อัตราเสี่ยง อยู่มั่ง ถึงกับถูกชักออก ถอนออก 

ไปจากการส่งเข้าไปพิจารณาภายในรัฐสภาเป็นฉบับๆ เอาเลยถึงขั้น

นั้น!!!


จริง-ไม่จริง...ก็คงต้องไปสืบค้น ไปสำารวจ ตรวจสอบ กันอีก

ที แต่ก็ด้วยเหตุเพราะ 21 ส.ส. หรือ 18 ส.ส. ที่เคยถูกถือเป็น ฝ่าย

เดียวกันเอง ดันถูกขับออก ไหลออก ไปอยู่ในพรรคการเมืองใหม่ 

เ

อย่างพรรค เศรษฐกิจไทย ด้วยความสมัครใจหรือไม่ เพียงใด ก็

แล้วแต่ แต่อันนี้นี่แหละ...ที่ทำาให้ บริบททางการเมือง ชักจะ

ไม่เหมือนเดิม หรือผิดแผก แตกต่าง ไปจากเดิม ยิ่งกว่าใคร

แพ้-ใครชนะ ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 กทม. ไม่รู้จะกี่เท่า

ต่อกี่เท่า คือกลายเป็นแนวโน้ม หรือเป็นบริบทที่อาจก่อให้เกิด

อาการ ตกม้าตาย หรือ เสือขบหัวตาย ไปจนถึง ไม้จิ้มฟันแทง

เหงือกดันเสือกตาย สำาหรับความเป็นรัฐบาลภายในอนาคตอัน

ใกล้ หรืออีกไม่ใกล้-ไม่ไกลนับจากนี้ ชนิดต้องคอยตามรัก-ตาม

ลุ้น กันในระดับขนหัวลุก ขนคอตั้งไปโดยตลอด...


เรียกว่า...ถือเป็นบรรยากาศท่ีแม้ ขอ...อย่ายอมแพ้แอ๊ๆๆ 

กันเพียงไรก็ตาม แต่การ เดินหน้าประเทศไทย นับจากนี้ต่อ

ไปมันคงหนีไม่พ้นต้องเจอกับแนวโน้ม เจอบริบททางการเมือง 

ประเภทสามารถส่งผลให้ต้อง ถอยดีกว่า...ม่ายอาวว์ว์ว์ดีกว่า 

ได้เสมอๆ ด้วยเหตุเพราะลักษณะอาการที่หนักไปทาง...เธอคบ

โน้น-คบนี้ แล้วยังมีฉันห้อยท้าย ไม่รู้จะเอายังไง...มันทนไม่

ไหว-ไม่ไหว อะไรประมาณนี้นั่นแหละทั่น ยิ่งเมื่อต้องเจอกับ

ปัญหาหนักๆ ระดับ สึนามิทางเศรษฐกิจ ซึ่งกำาลังรอคอยอยู่

ข้างหน้า แต่ภายในความเป็น ฝ่ายเดียวกันเอง หรือฝ่ายรัฐบาล 

ยังเต็มไปด้วยบรรดาผู้ที่ออกไปทาง...เธอเล่นเปลี่ยนใจ 3 ครั้ง

หลังอาหาร...แล้วใครจะไปทานทนได้ โอกาสที่จะต้อง อ้อม-  

สุนิสา สุขบุญสังข ์กันในเพลงที่แนะนำา ไม่ใช่เพลงที่ไปเปิดให้ 

ครม.ฟัง ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ...


อันนี้นี่แหละ...ที่ต้องถือเป็นบริบทการเมืองไทย เป็นแนว

โน้มทางการเมืองนับจากนี้ต่อไป ที่ไม่ว่าใครชนะ-ใครแพ้ ใคร

อยู่-ใครไป แต่ถ้าหากยังไม่สามารถขบโจทย์ แก้ โจทย์ เหล่านี้

ได้แตก ยังพะรุงพะรัง หอบซ้าย กระเตงขวา กันต่อไปเรื่อยๆ 

โอกาสที่จะต้องหวนกลับไป เลือกตั้งกันใหม่ ระดับทั่วทั้ง

ประเทศ ไม่ใช่แค่เลือกตั้งซ่อม ณ ที่หนึ่ง ที่ใด จึงอาจอุบัติขึ้น

มาในตอนไหน เมื่อไหร่ ก็ยากที่จะคาดคะเนได้...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก E.B. White...“There’s no 

limit to how complicated things can get, on account 

of one thing always leading to another.- เรื่องต่างๆ 

สามารถซับซ้อนขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุเพราะสิ่งหนึ่งๆ 

ย่อมนำาไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเสมอๆ...” 

                                                                                    

ดินหน้าเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่

สนามเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องสำาหรับ พรรคสร้างอนาคตไทย 

โดยหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 19 ม.ค. ต่อจาก

นั้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ แกนนำาพรรค

อย่างสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และสุพล ฟองงาม ลงพื้นที่ภาคอีสาน 

เพื่อพบปะกลุ่มผู้สนับสนุนเครือข่ายพรรคในภาคอีสาน

และล่าสุด เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา 2 แกนนำาพรรค

คือ อุตตม สาวนายน และสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ลงพื้นที่ย่านถนน

เยาวราชที่อยู่ในช่วงจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เนื่่องในช่วงวัน

ตรุษจีน พร้อมกับเปิดตัว อาทิตย์ ชุณหชัชราชัย หรือ ตี้ ว่าที่ผู้

สมัคร สส.กทม.เขต 1 ที่โปร์ไฟล์ไม่ธรรมดา ซึ่งหากเป็นไปตามนี้ 

ก็คือคนที่จะมาลงสู้กับ กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.เขต 

1 พลังประชารัฐ ที่มีฐานเสียงในพื้นที่ปึ้กพอสมควร การที่พรรค

สร้างอนาคตไทยจะเข้ามาเจาะพื้นที่ดังกล่าวของพลังประชารัฐ 

จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะเดียวกันก็ยังมี อดีต ส.ส.เขต 1 กทม. 3 

สมัย ของประชาธิปัตย์ คือ เจิมมาศ จึงเลิศศิร ิรอล้างตา หวัง

กลับมาทวงคืนเก้าอี้ให้ได้ในสมัยหน้า อีกทั้งพรรคไทยสร้างไทย ที่

มี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นผู้ก่อตั้งพรรค ก็ยังส่ง ดร.นิค 

สุวดี พันธุ์พานิช เลขานุการกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี-สายตรง 

นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

(THG) เจ้าของเครือ รพ.ธนบุรี อันโด่งดัง เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่แข่ง

เดือดแน่ๆ  

อย่างไรก็ตาม การที่พรรคสร้างอนาคตไทยต้องการปักธง

ในพื้นที่ กทม. ทำาให้สนามเลือกตั้ง ส.ส.กทม.รอบหน้า ที่จะเพิ่ม

จำานวน ส.ส.เขต จากเดิม 30 เก้าอี้ เป็น 34 เก้าอี้ การเลือกตั้ง

ที่จะเกิดขึ้น จะมีพรรคสร้างอนาคตไทยลงสนามสู้ศึกเพื่อหวัง

แชร์เก้าอี้ ส.ส.เขต กทม.รวมถึงคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อด้วย 

เมื่อเป็นเช่นนี้ทำาให้สนาม กทม.หลังจากนี้ จากเดิมตอนเลือกตั้ง

ปี 2562 ที่แข่งกันระหว่าง 4 พรรคหลักคือ

“พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์-อนาคตใหม่หรือ

ก้าวไกลปัจจุบัน”

แต่เลือกตั้งรอบหน้าจะมีเพิ่มเข้ามาอีกคือ พรรคสร้าง

อนาคตไทย และก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวและแสดงเจตจำานงมาแล้วว่า

ต้องการ ส.ส.และคะแนนในพื้นที่ กทม.ก็ยังมี พรรคไทยสร้างไทย 

ที่มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นแกนนำา - พรรคกล้า ที่ขับ

เคลื่อน โดยกรณ์ จาติกวนิช รวมถึง พรรคไทยภักดี ภายใต้การนำา

ของหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ที่ชิมลางสนามเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ฯ                                                                          

ไปแล้ว

รวมถึงยังมี ภูมิใจไทย ของเสี่ยหนู อนุทิน ชาญวีรกูล                        

ที่ตอนนี้มี 2 ส.ส.กทม.อดีตอนาคตใหม่เข้ามา คือ โชติพิพัฒน์                      

เตชะโสภณมณี และมณฑล โพธิ์ค่าย แม้คนจะมองว่าทั้ง 2 คน             

เข้ามาได้ เพราะกระแสอนาคตใหม่ตอนปี 2562 แล้วย้ายมา

ภูมิใจไทยหลังอนาคตใหม่โดนยุบพรรค ท่ามกลางกระแสข่าว

เรื่องงูเห่า แต่ก็พบว่าที่ผ่านมาทั้ง 2 คน พอย้ายมาภูมิใจไทยก็ทำา

สร้างอนาคตไทย-เริ่มขยับ

อีกหนึ่งพรรคหวังแชร์เก้าอี้ กทม.

เ

พื้นที่อย่างหนัก เพราะได้แรงอัดฉีดจากภูมิใจไทยให้ทั้ง 2 คนเป็น

หัวหอกให้ภูมิใจไทยปักธงใน กทม.ให้ได้ในการเลือกตั้งรอบหน้า                                                                          

อีกทั้งภูมิใจไทยก็มีข่าวว่าเสี่ยหนูกำาลังดูตัวผู้สมัครอีกหลายคนที่คิด

ว่าพอจะส่งลงแล้วพอไปช่วยทำาแต้มในบัตรลงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์

ให้ได้บ้าง

เท่ากับเลือกตั้งรอบหน้า สนามเลือกตั้ง กทม.จะมีประมาณ

ร่วม 8 พรรคการเมืองหวังผล

คือพลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์-ก้าวไกล-สร้าง

อนาคตไทย-กล้า-ไทยภักดี-ไทยสร้างไทย และอีกหนึ่งพรรคหวัง

สอดแทรกคือ ภูมิใจไทย

ขนาดสนามเลือกตั้งยังไม่เปิด แต่ก็เห็นเค้าลางถึงความมันส์

ยกร่องของสนามเลือกตั้ง กทม.แล้ว

ส่วนการเดินหน้าขับเคลื่อนพรรคสร้างอนาคตไทยต่อจาก

นี้ ยังต้องจับตากันต่อไปหลังที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าจะมี กลุ่ม

การเมือง อีกหลายกลุ่มกำาลังตัดสินใจอาจจะมาร่วมงานการเมือง

กับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และพรรคสร้างอนาคตไทย ไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มกำาแพงเพชร ของวราเทพ รัตนากร, กลุ่มชลบุรี ของ

สนธยา คุณปลื้ม, กลุ่มอดีต ส.ส.กทม.และอดีต ส.ก.บางส่วนที่

กำาลังอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุย เช่น วิลาศ จันทรพิทักษ์ อดีต 

ส.ส.กทม.หลายสมัยของประชาธิปัตย์ รวมถึงพวก ส.ส.ปัจจุบันที่

มีปัญหากับคนในพรรคต้นสังกัดและอาจย้ายมา เช่น อันวาร์ สา

และ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย ์ที่เดิมอาจจะย้ายไปพรรค

ประชาชาติ แต่ข่าวว่าเกิดปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกับคนในพรรค

ประชาชาติเดิม เลยมีข่าวว่าอาจจะเบนเข็มมาพรรคสร้างอนาคต

ไทยแทน เป็นต้น

ส่วนที่หลายคนยังสงสัยว่า พรรคสร้างอนาคตไทยและแกน

นำาพรรคอย่าง ดร.สมคิด-อุตตม-สนธิรัตน์ รวมถึงแนวทางพรรค

ที่ประกาศว่าเป็นพรรคการเมืองแบบกลางๆ ไม่ซ้ายสุดขั้ว ไม่ขวา

สุดโต่ง อาจขับเคลื่อนได้ยากในยุคที่คนในสังคมยังมีความคิดเห็น

ทางการเมืองแบ่งเป็น 2 ขั้ว

อย่างไรก็ตาม แกนนำาพรรคสร้างอนาคตไทย นิพิฏฐ์ อินทร

สมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัย มั่นใจว่า แนวทางดังกล่าว

จะตอบโจทย์ความรู้สึกของประชาชนจำานวนไม่น้อยที่เริ่มเบื่อ

พรรคการเมืองแบบเก่าๆ เบื่อความขัดแย้งทางการเมือง และ

ต้องการเห็นการเมืองแบบใหม่

“ประชาชนส่วนหนึ่งเบื่อความขัดแย้ง เพราะเราอยู่

ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างน้อยที่สุดก็ร่วม 16 ปีแล้ว ตั้งแต่มี

การยึดอำานาจจากคณะ คมช.เมื่อปี 2549 มาถึงปัจจุบันปี 2565 

ผ่านมา 16 ปี เราจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่แบ่งประชาชน 

ที่นิยมชมชอบพรรคการเมืองแบ่งเป็น 2 ขั้วแบบนี้ต่อไป                                                                          

ไม่ได้แล้ว

พรรคหวังคน 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มคนที่เป็นกลางจริงๆ 

เบื่อความขัดแย้งแล้ว ผมคิดว่าเราจะได้แนวร่วมจากคนเหล่า

นี้ ซึ่งคนที่ ไม่เอาทั้ง 2 ข้าง ไม่เอาพรรคการเมืองเก่า เปอร์เซ็นต์

พบว่ามีเพิ่มขึ้นเรื่อย และต้องมองในมุมดีว่า คนที่อยู่สุดขั้วทั้ง 2 

ข้าง เริ่มเบื่อแล้ว คนที่ ไปซ้ายสุดก็เริ่มเบื่อแล้ว ที่อาจมองว่าไม่มี

โอกาสที่จะชนะเลย หรือคนที่อยู่ขวาสุดก็เช่นกัน อาจมองว่าไม่

เห็นโอกาสที่จะชนะเลย คนจากทั้ง 2 กลุ่มก็จะเดินออกจากฟาก

ของตัวเองมาอยู่ตรงกลางมากขึ้น เราหวังให้คนเหล่านั้นเห็นด้วย

กับสร้างอนาคตไทย”

แนวทางการเมืองแบบ ไม่ซ้ายสุดขั้ว-ไม่ขวาสุดโต่งแบบ

พรรคสร้างอนาคตไทย หลังจากนี้จะมีอะไรให้คนร้องว้าว และมี

เซอร์ไพรส์อะไรออกมาให้แวดวงการเมืองฮือฮาเป็นระยะได้หรือไม่ 

คงต้องรอติดตามกันต่อไป. 



‘ทะลุแก๊ส’โอดคดีเยอะ 

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ในประเทศ

บทลงโทษจาก ‘แฟนคลับ’

อเปิดหีบ.......

เสียงขานแต่เบอร์ ๓ “นายสุรชาติ เทียนทอง” 

เพื่อไทย 

นานที-ปีหน จะได้ยินขานเบอร์ ๗ “สรัลรัศมิ์ 

เจนจาคะ” พลังประชารัฐ

แบบนี้ก็ “จบ!

๑ ชั่วโมงผ่านไป ดูข่าวโทรทัศน์ สุรชาติ คะแนนไป

กว่า  ๒ หมื่น แต่เมียสิระยังแค่ ๖ พันกว่า เป็นอันสรุป

รายการนี้ ได้ว่า

“สุรชาติ เทียนทอง” ชนะเลือกตั้งซ่อม เขต ๙ 

“หลักสี่-จตุจักร” ชิงตำาแหน่ง ส.ส.กลับคืนมาได้ ชนิดทิ้งขาด

คู่แข่งทุกพรรค

พรรคที่คะแนนตามมาที่ ๒ น่าสนใจนะ

คือ “ก้าวไกล” นายกรุณพล ด้วยคะแนนใกล้หลัก ๒  

หมื่น ในขณะที่ “พรรคกล้า” นายอรรถวิชช์ ตามมาที่ ๓ 

ด้วยคะแนนไล่เลี่ยกัน

ส่วนที่ ๔ ก็ภรรยานายสิระ ที่คะแนนยังไม่ถึงหมื่น!

ส่วน “ไทยภักดี” พันธุ์เทพ ก็คงเป็นที่ ๕ ในจำานวนผู้

สมัครทั้งหมด ๘ คน

นี่แค่คะแนนตอนทุ่มกว่า ผมเพียงยกมาเป็นต้นร่าง

ในการคุยเท่านั้น อย่าเพิ่งสรุปตามผม รอเป็นทางการซัก 

๓-๔  ทุ่ม เขาคงประกาศ

แต่คนชนะ “ไม่พลิก” ไปจาก ส.ส.เก่าคือนายสุร

ชาติแน่นอน ซึ่งคราวที่แล้ว แพ้นายสิระไปแค่ ๔ พันกว่า

คะแนนเท่านั้น  

ด้วยฐานเสียง-ฐานพรรคที่แน่น โดยเฉพาะในเขต

หลักสี่ เมื่อเลือกซ่อมในภาวะกระแสนายกฯ ไม่หนุน เพราะ

คนเอือมกับปัญหาและตัวบุคคลในพลังประชารัฐ

จึงไม่มีอะไรเหนือคาดหมาย.....

เพราะเกือบทุกคนก็ไม่คาดหมายอยู่แล้วว่า นายสิระ

ที่เอาเมียมาลงแข่ง ส.ส.แทน “จะชนะ” นายสุรชาติ

และที่นายสุรชาติชนะ ก็ไม่ถือเป็นการพลิกล็อก หรือ

เซอร์ไพรส์อะไร 

ตรงกันข้าม ถ้านายสุรชาติ “เจ้าถิ่นเดิม” แพ้เลือก

ซ่อมครั้งนี้

นั่นตะหากที่ “พลิกล็อก” และจะสะเทือนไปถึงเลือก

ตั้งใหญ่ใน กทม.ครั้งหน้าแน่นอน

ที่เซอร์ไพรส์ ก็คือพรรคก้าวไกล “แฝดแดง-ส้ม” กับ

เพื่อไทย แบ่งคะแนนเพื่อไทยกันเองขึ้นมาระดับเฉียด ๒ 

หมื่น  หรืออาจถึง ๒ หมื่น ก็แพ้เลือกตั้ง

job 

ใหม่ทุกอย่าง.......

หมอวรงค์ ก็ใหม่ในพื้นที่ กทม. พรรคไทยภักดีก็ใหม่ ตัวผู้

สมัครก็ใหม่ เรียกว่าทั้งพรรค ทั้งผู้สมัคร ทั้งคนเลือก “เป็นคน

แปลกหน้า” ซึ่งกันและกันแทบทั้งนั้น

แต่ผลออกมา คะแนนไล่เลี่ยพลังประชารัฐ “แชมป์

เดิม” นั่นนับเป็น “คะแนนเจิมพรรค” ที่ไม่น่าผิดหวัง มีผม ๑  

คะแนนอยู่ในนั้นด้วย

เรียกว่า เป็นการหยั่งทิศทางสังคม จะเป็นประสบการณ์

จาก “สถานการณ์จริง” เพื่อการประเมินสู่ทางอนาคต ได้รู้จุด

ด้อย-จุดเด่น รู้รสนิยมคนกรุง เพื่อการปรับรูปแบบ

ลมน่ะ จะไม่พัดไปตามใบเรือ

มีแต่ใบเรือเท่านั้น ที่ต้องปรับทิศทางไปตามลม

ผมมันลูกทะเล ขี้เกียจพายเรือจากดอนหอยหลอดกลับ

บ้าน ก็คอยดูทิศทางลม แล้วเอาผ้าขะม้าขึงเป็นใบเรือ ช่วยให้

เบาแรงพายไปได้เยอะ

สรุปก็คือ การเลือกซ่อม เขต ๙ หลักสี่-จตุจักร เมื่อวาน 

(๓๐ ม.ค.๖๕) เพื่อไทย-นายสุรชาติ กับ พลังประชารัฐ-นาง

สรัลรัศมิ์ เป็นมวยคู่เอก ที่ทุกคนมุ่งดูว่า ใครจะชนะ

ส่วนพรรคอื่นๆ คนส่วนใหญ่ ไม่หวังว่าจะแซงผู้สมัคร

จาก ๒ พรรคนี้ ขึ้นไปชนะได้

เมื่อผลออกมา พลังประชารัฐแพ้หลุดลุ่ยให้เพื่อไทย ก็

เป็นความสะใจของทั้งคนเพื่อไทยและคนพลังประชารัฐ

โดยเฉพาะ “แฟนลุงตู่”!

อ้าว...แฟนลุงตู่ แล้วไหงสะใจที่พลังประชารัฐแพ้ล่ะ?

ก็สะใจ เพราะต้องการ “ให้บทเรียน” พลังประชารัฐ ที่

ใหญ่แล้วหลงตัว-ลืมตีน ไม่เห็นหัวนายกฯ ถึงขั้นจะโหวตคว่ำา

นายกฯ ในสภา 

พูดกันชัดๆ เป็นตะกอนอารมณ์ตกค้างมาจากบทบาท              

ธรรมนัสกับลุงป้อมในพรรค ยิ่งมาเจอ “ช่วยไล่ผมออก” แล้ว

ยกก๊วนไปตั้งพรรคหอกข้างแคร่อย่างที่เห็น

คนหมดศรัทธาในพรรคที่ยังหา “จุดยืน-จุดลงตัว” ชัดเจน

ไม่ได้ แฟนๆ ลุงตู่จึงไม่เฮละโลออกมาเลือกเหมือนครั้งที่แล้ว

ไม่ใช่คน “ไม่เอาลุงตู่”

หากแต่แฟนลุงตู่ ต้องการ “ลงโทษพรรค” ให้สำานึก

เท่านั้น!

พูดกันตามแต้มที่หงาย คะแนนที่นายสุรชาติได้มา ก็

คะแนนฐานเดิม “หลักสี่” ซึ่งต้องยอมรับว่านายสุรชาติ รับ

ใช้พ่อแม่พี่น้องเสมอต้น-เสมอปลาย ประทับจิต-ประทับใจคน

หลักสี่มาก

แต่เท่าที่ดูคร่าวๆ ถึงชนะ แต่คะแนนจะเท่าหรือ

มากกว่าที่ได้ครั้งที่แล้วหรือไม่ ก็ยังไม่แน่ใจ?

นั่นคือ จะเป็นชนะที่คะแนนอาจน้อยกว่าคะแนนตอน

แพ้ครั้งที่แล้วด้วยซ้ำา ถ้าคะแนนทางการออกมา ไม่เลยหลัก  

๓๕,๐๐๐ ขึ้นไป

เพื่อไทย-นายสุรชาติ “อย่าคุยเกินตัว” เชียว เดี๋ยวจะ

อายตอน “เลือกตั้งจริง” ในครั้งหน้า!

เพราะดูคะแนนแล้ว เหมือนปะการังในน้ำามลพิษ ยัง

ไม่ตาย แต่ไม่แตกกิ่งก้านงอกแล้ว

ตรงข้ามคะแนนอรรถวิชช์ “พรรคกล้า” และ “ก้าว

ไกล” เขาแพ้ ในทางมีวิวัฒนาการเหมือนปะการังน้ำาใหม่ 

งอกได้อีก

สำาหรับ “พลังประชารัฐ” แพ้หนนี้ คนเจ็บคือลุงป้อม 

ส่วนลุงตู่ “ไม่ได้-ไม่เสีย”

ถามว่า แล้วพลังประชารัฐจะกลับมาในเขตนี้ ได้มั้ย?

คำาตอบอยู่ที่ “พลังประชารัฐ” จะลงตัวเมื่อไหร่ 

คือไม่ทำาให้แฟนๆ มึนหัวกับเกม “ลุงป้อม-น้องธรรม

นัส” ได้ตอนไหน 

พลังประชารัฐจะ “ตกผลึก” กับลุงตู่ในความเป็น

พรรคได้เมื่อไหร่?

ก็เมื่อนั้นแหละ “พลังประชารัฐ” ที่สมาชิกพรรคขาน

ชื่อลุงตู่ในฐานะผู้นำา “เต็มปาก-เต็มคำา” ก็มีสิทธิ์กลับมา

เพราะอะไรน่ะหรือ?

ก็ดูง่ายๆ เขต ๙ หลักสี่-จตุจักร เลือกตั้งเมื่อวาน ผู้

มีสิทธิ์ลงคะแนน ๑๖๗,๑๔๙ คน แต่ออกมาใช้สิทธิ์แค่ 

๘๒,๑๗๙ คน

คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๒!

ต่างกับเลือกครั้งที่พลังประชารัฐชนะ คนออกมาใช้

สิทธิ์ถึงกว่า ๗๐%

ก็ชัดเจน คะแนน “เพื่อไทย-ก้าวไกล” มาจาก “ฐาน

เสียง-ฐานคะแนน” โดยตรง

อีกร่วม ๓๐% ที่ออกมาใช้สิทธิ์ครั้งที่แล้ว “หายต๋อม”!

ก็เป็นหายจาก “แฟนคลับลุงตู่” ชัดๆ

ส่วนฐานคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ กระจายไปพรรค

กล้า  พรรคไทยภักดี เลือดเนื้อเชื้อไขประชาธิปัตย์เก่านั่น

แหละ

สรุปอีกที.......

ผมคุยล่วงหน้าบน “ฐานคะแนนดิบ” อย่าเพิ่งทึกทัก

ตัวเลขแพ้ชนะ เรียกว่าหนังเพิ่งฉาย แต่ผมลุยถั่วพากย์จบ

ไปก่อน ประมาณนั้น!

แต่แพ้ด้วยคะแนนระดับนี้ ถือว่า “ชนะในการเมือง” ที่

ปลุกความหวังในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไปได้มาก

เพราะนี่คือ “ฐานคะแนน” คนศรัทธาพรรคก้าวไกล ๘๐-

๙๐% คะแนนจากตัวนายกรุณพล คงไม่ถึง ๑๐%

แพ้เพื่อไทย มันรู้อยู่แล้ว แต่คะแนนทิ้งห่างพลังประชา

รัฐชนิดมองไม่เห็นฝุ่น นั่น...ก้าวไกลคุยว่าชนะได้เต็มปาก-เต็ม

คำา

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า เป็นอดีต ส.ส.เขต 

๙ อีกคนหนึ่ง คะแนนสูสีกับก้าวไกล ในฐานเฉียด ๒  หมื่น

จะว่าไป นายอรรถวิชช์คงรู้สึกผิดหวัง ในฐานะเจ้าถิ่น

เก่าเหมือนกัน 

แต่ต้องยอมรับความพร้อม-ความแข็ง-ความเกาะติด

พื้นที่ โดยเฉพาะหลักสี่ของนายสุรชาติเขา

เขต ๙ นี้ ชี้ขาดกันที่หลักสี่ เพราะผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน

เฉียดแสน

คราวที่แล้ว เขต ๙ แบ่งพื้นที่ใหม่ นายอรรถวิชช์เจ้าถิ่น

จตุจักร ต้องย้ายไปลงเขตอื่น เมื่อมีการเลือกซ่อม เขต ๙ จาก

เดิมประชาธิปัตย์ แยกมาเป็นพรรคกล้าลงสมัคร

มาเป็นอันดับ ๓ เผลอๆ มีสิทธิ์แซงก้าวไกลขึ้นมาเป็น

อันดับ ๒ ได้ด้วยซ้ำา ก็นับว่าน่าพอใจทีเดียว 

อย่างน้อยก็เป็นการสร้างฐานและประกันฐานคะแนน

พรรคใหม่ให้พรรคกล้าในอนาคต

พรรคไทยภักดี ของหมอวรงค์ ซึ่งนายพันธุ์เทพมาที่ ๕  

ด้วยคะแนนกว่า ๕ พัน อาจดูน้อยไปหน่อย 

แต่ก็นั่นแหละ เลือกตั้งซ่อม เป็น “เวทีภาคบังคับ” เมื่อ

ต้องการลง ก็ต้องเข้าใจคำาว่า Put the right man on the right  

ลายเป็นครอบครัวที่ ได้รับความสนใจและถูกพูด              

ถึงในขณะนี้ สำาหรับครอบครัวของ นายสุชาติ  

ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ภาย

หลัง “รมต.สุชาติ” ร่วมคณะเยือนซาอุดีอาระเบีย เพื่อฟื้น

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุฯ อย่างสมบูรณ์อีกครั้งใน

รอบ 32 ปีที่ประสบความสำาเร็จ 

โดย รมต.สุชาต ิได้เปิดเผยเรื่องราวของ คุณพ่อ ตนเอง

เมื่อ 37 ปีก่อน ที่ ไปเป็นแรงงานที่ซาอุฯ เป็นคนงานก่อสร้าง

สนามกีฬานานาชาติ King Fahd ทำางานส่งเงินมาให้ตนเอง 

เรียนจนจบ กระทั่งตนได้ไปเยือนซาอุฯ อีกครั้งในฐานะรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมกับเปิดภาพของคุณพ่อในช่วงที่

ไปทำางานที่ซาอุฯ ให้รัฐมนตรีแรงงานของซาอุฯ และทุกคนใน

วงหารือที่ซาอุฯ ได้ชม และกล่าวขอบคุณด้วยความภาคภูมิใจ

เป็นอย่างมาก 

เมื่อทุกคนได้เห็นภาพทั้งหมดก็พากันเซอร์ ไพรส์ และ

แสดงความชื่นชมยินดีที่ รมต.สุชาติสามารถก้าวไปสู่ความสำา 

เร็จ ด้วยการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย ทั้ง

ยังออกปากเชิญคุณพ่อไปเป็น

แขกคนสำาคัญอีกด้วย

เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์                     

ไปจำานวนมาก มีนักข่าวหลาย

สำานักขอสัมภาษณ์คุณพ่อของ               

รมต.สุชาติท่ีบ้านจังหวัดชลบุรี  

จนเจ้าตัวถึงกับบอกว่า “พ่อผม                           

ดังซะแล้ว” พร้อมกับเขียนข้อ 

คิดดีๆ แชร์สู่โลกโซเชียล ถึงเด็ก

รุ่นใหม่ที่ต้นทุนชีวิตไม่สูง ให้มี

แรงบันดาลใจไปสู่ความสำาเร็จ

เหมือนกับครอบครัวของตนเองด้วยว่า

“2-3 วันมาน้ี เรื่องราวในอดีตของผมกับครอบครัว กลาย 

เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและสะท้อนกลับมาสู่ตัวผม ผมอยาก

ให้สิ่งที่ผมเล่าชีวประวัติไปทั้งหมดไม่สูญเปล่า ใครมีโอกาสได้

อ่านแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี อยากให้ช่วยเผยแพร่ต่อเป็น

พลังบวก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นแนวทางให้น้องๆ เด็กรุ่น

หลัง เด็กรุ่นใหม่ หรือใครก็ตามที่มีต้นทุนชีวิตไม่ได้สูงเหมือน

กับผม ครอบครัวไม่ได้มีฐานะทางสังคม หรือร่ำารวยอะไร อย่า

ไปน้อยอกน้อยใจ ขอให้แค่เพียงมีจุดมุ่งหมาย ให้ทำาตามฝันให้

สำาเร็จ และมีพลังบวก พลังที่จะสู้ เพื่อที่จะทำาในสิ่งดีๆ เพื่อ

อนาคตของตัวเองและครอบครัว”

“ใครจะรวย ใครจะมีหน้ามีตาในสังคมก็เรื่องของเขา  

เราแค่เดินไปตามแนวทางในแบบฉบับของเรา และประสบ

ความสำาเร็จในจุดที่ตัวเราเองพึงพอใจ เหมือนคำากล่าวที่ว่า..ไม่

ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว ท่าที่

บินไม่จำาเป็นต้องเหมือนใคร แค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอ”

นับเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ “รมต.สุชาติ” มาส่งพลังบวก และ

เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทำาตามความฝันไปสู่เป้าหมายได้

สำาเร็จ.

บรรจง

ส่งพลังบวก

ก

นายสุชาติ ชมกลิ่น 

พ

ย้ำาผลสำาเร็จ

เที่ยวบินเบตง

มุ่งพัฒนาศก.

เรืองไกรร้องปปช.

8เจ้าหน้าที่ของรัฐ

คาใจยื่นทรัพย์สิน   

ชาวไทยเชื้อสายจีนจำานวนมากมาซื้อเป็ดไก่และของเซ่นไหว้  เพื่อนำาไปไหว้เทพเจ้า  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และ

บรรพบุรุษที่บ้าน  ในเทศกาลตรุษจีน  ซึ่งตรงกับวันที่  31  ม.ค.  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ

ครอบครัว ที่ย่านเยาวราช กรุงเทพฯ

ไทยโพสต์ • นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก                       

นายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำา

ถึ งผลสำ า เ ร็ จการ เปิ ด ใช้ ท่ า

อากาศยานเบตง จังหวัดยะลา                                                     

ให้เที่ยวบินพาณิชย์แบบเช่า                                                     

เหมาลำา โดยสายการบินนก

แอร์ เส้นทางดอนเมือง-เบตง-

ดอนเมือง ใช้สนามบินเบตง

เป็นเที่ยวบินแรกเมื่อวานนี้  

(29 ม.ค.65) เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวให้อำาเภอเบตง ว่า

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ  

“มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน” ถือ                                                   

เป็นผลงานของรัฐบาลที่ต้อง 

การดำาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ

ความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูป

ธรรม

โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีกล่าวว่า ผลสำาเร็จครั้ง

นี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำาหรับ

พี่น้องชาวเบตงและพื้นที่ ใกล้

เคียง ที่นอกจากจะเพิ่มทาง

เลือกการเดินทางให้มีมากกว่า

เดิมแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริม

เศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้

จากการท่องเที่ยวมาก

ขึ้น ถือเป็นการมอบความสุขให้

พี่น้องภาคใต้ พร้อมกันนี้นายก

รั ฐมนตรี ได้ กำ าชั บ ให้หน่ วย

งานที่เกี่ยวข้องทำาให้สนามบิน

เบตงเกิดประโยชน์สูงสุด ให้

เตรียมความพร้อมรองรับการ

ให้บริการอำานวยความสะดวก

ประชาชน ให้สามารถเดินทาง

สัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

และปลอดภัย ภายใต้มาตรการ

เฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และเป็นไป

ตามมาตรฐานความปลอดภัย

ของสำานักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย  (กพท.) อย่าง

เคร่งครัดด้วย

“การก่อสร้างสนามบิน

เบตงเป็นไปตามนโยบายของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่

ต้องการพัฒนา 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงโครง

ข่ายคมนาคม และสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน

พื้นที่ โครงการเมืองต้นแบบ 

สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง 

ยืน” โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีกล่าว.

ไทยโพสต์ • นายเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า จาก

การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ                                                   

เจ้าหน้าที่รัฐที่ยื่นต่อคณะกรรม 

การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในกรณี

ต่างๆ หลายร้อยราย พบว่าส่วน

ใหญ่มีข้อสังเกตอันควรสงสัยเก่ียว

กับบัญชีทรัพย์สินท่ียื่นไว้ว่าเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำาหนด

หรือไม่

โดยคราวน้ีมีเ จ้าหน้า ท่ี

ของรัฐ 8 รายท่ีมีกรณีควรขอ

ให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบต่อไป ซ่ึงใน

วันท่ี 1 ก.พ.ตนเตรียมย่ืนหนัง                                   

สือขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบบัญชี

ทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

จำานวน 8 ราย มีรายละเอียด

ดังน้ี 1.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 

อธิบดีกรมท่ีดิน โดยมีข้อสังเกต                                    

ท่ีควรตรวจสอบคือ ทะเบียนรถ

ท้ัง 2 คันเป็นเลขประมูลหรือไม่ 

ถ้าเป็นต้องแจ้งมูลค่าทะเบียนรถ

ด้วยหรือไม่  

2.พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิง

เมือง เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ป.ป.ง.) มีข้อสังเกตท่ีควร                                                           

ตรวจสอบคือ เงินสดไม่นำาฝาก

ธนาคาร ถือว่าจะชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ 3.นายไมตรี ไตรติลานันท์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีข้อสังเกตท่ีควรตรวจสอบคือ 

ท่ีดินสำานักงานทรัพย์สินพระมหา

กษัตริย์ สามารถนำามาแสดงใน

บัญชีทรัพย์สินได้หรือไม่   

 4.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้

ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ข้อสังเกต

เรื่องท่ีดิน ว่ายื่นโดยชอบด้วยกฎ 

หมายหรือไม่ 5.นายวิรไท สันติ

ประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เป็นกรรมการ

ต่างๆ รวม 6 ตำาแหน่ง มีข้อสังเกต

ว่ามีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอ่ืนๆ 

โดยครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะ

การใส่นาฬิกาข้อมือในโอกาส

ต่างๆ ได้แจ้งหรือไม่   

6.นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่า 

การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีข้อ

สังเกตท่ีควรตรวจสอบคือ การ

ไม่แจ้งมูลค่าพระพุทธรูป และ

พระเครื่อง พระบูชา เหรียญพระ

ต่างๆ 7.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รมว.อุตสาหกรรม มีข้อสังเกตท่ี

ควรตรวจสอบคือ การแจ้งมูลค่า                                                              

รถยนต์โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา จะ

ทำาให้มูลค่าทรัพย์สินสูงกว่าความ

เป็นจริงหรือไม่ และ 8.นายนิพนธ์ 

บุญญามณี รมช.มหาดไทย มีการ

แจ้งบัญชีทรัพย์สินลำาดับท่ี 1 เครื่อง

ประดับมูลค่า 150,000 บาท 

ลำาดับท่ี 2 ปืน (ใบอนุญาต)  มูลค่า 

115,000 บาท ลำาดับท่ี 3 เครื่อง

ประดับ มูลค่า 120,000 บาท ครบ                                                        

ถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช. 

หรือไม่.

เมื่อวันท่ี 30 ม.ค.65 กลุ่ม                                                   

ทะลุแก๊สได้ โพสต์เชิญชวนทำา

กิจกรรมท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิป 

ไตยเวลา 16.00 น. โดยต้ังแต่

เวลา 15.00 น. ตำารวจได้เข้า

พ้ืนท่ีเพื่อรักษาความสงบ กระท่ัง

ถึงเวลานัดหมายไม่พบกลุ่มทะลุ

แก๊สแต่อย่างใด แต่กลับพบว่า

กลุ่มทะลุแก๊สประมาณ 20 คน

ไปรวมตัวกันท่ีสวนหย่อมห้าแยก

ลาดพร้าว โดยอ้างว่าเป็นการ

แกงเจ้าหน้าท่ี จากน้ันได้นำาป้าย                                             

ไวนิลเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

“ทะลุแก๊สเพื่อชาติ” ข้ึนไปแขวน                                             

บนสะพานคนข้าม พร้อมด้วย

ป้ายผ้าด่าการบริหารงานของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “แพง                                                                           

ทุกอย่าง” “แพงท้ังแผ่นดิน” และ

ขอให้ “ไอ้...ออกไป”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน

ขณะที่มีการจัดกิจกรรมมีสำานัก

ข่าวแห่งหนึ่ งที่ติดตามเกาะ

สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม

ต่างๆ ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาล 

เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว

ให้มวลชนได้ทราบ ในระหว่าง

ที่ ทำ ากิ จกรรมแอดมินสำ านัก

ข่าวดังกล่าวได้เข้าไปสอบถาม

ว่า นอกจากทำากิจกรรมเชิง

สัญลักษณ์แล้วจะไปทำากิจกรรม

ที่อื่นต่อหรือไม่ สมาชิกกลุ่มทะลุ

แก๊สได้ตอบว่า “ไม่ มีคดีเยอะ

ไม่ไหวแล้ว”

ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่า 

นับตั้งแต่กลุ่มทะลุแก๊สออกมา

ชุมนุมก่อความวุ่นวายที่แยก

ดินแดงช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้

ถูกดำาเนินคดีกันเป็นจำานวนมาก 

บางรายไม่ได้รับการเหลียวแล

จากแกนนำากลุ่ม ไม่ได้รับการ

ประกันตัว ต้องอยู่ในเรือนจำา 

ถึงกับต้องประกาศผ่านโซเชียล

ขอทนายช่วยเหลือในคดีอาญา  

นอกจากนี้หลายคนได้รับความ

เดือดร้อนหลังต้องคดีอาญา  

ถูกไล่ออกจากงาน ไม่สามารถ

หางานทำาได้ ได้รับความเดือด

ร้อนกันเป็นจำานวนมาก

ด้าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้ว

แสงเอก รอง ผบช.น.และโฆษก 

บช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินต

กานนท์ รอง ผบช.น.และรอง

โฆษก บช.น.ได้ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์การ

ชุมนุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ในวัน

ท่ี 30 มกราคม ได้มีการนัดรวม

ตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมจำานวน 5 

กลุ่ม และ 1 กลุ่มเฝ้าระวัง ได้แก่ 

1.กลุ่มเครือข่ายหน้ีสินชาวนา

แห่งประเทศไทย (คนท.) ท่ีพัก

ค้างแรมบริเวณหน้ากระทรวง

การคลัง 2.กลุ่มขบวนการประ

ชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม (พี

มูฟ)  และกลุ่มแนวร่วมท่ีพักค้าง

แรมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ใกล้ทำาเนียบรัฐบาล  

3.กลุ่ม People ศิลปิน

เพลงเพื่อราษฎร บริเวณหน้า

เรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร 

เวลา 16.00 น. 4.กลุ่มพลเมือง 

โต้กลับ บริเวณหน้าศาลฎีกา                                                           

เวลา 17.30 น. 5.กลุ่มภาคีเซฟ 

บางกลอย จัดกิจกรรมคาร์ม็อบ

เซฟบางกลอย เส้นทางจากจุด                                             

ชุมนุมของกลุ่มพีมูฟไปท่ีกระ 

ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม และส้ินสุดท่ีอนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ เวลา 12.00 น.  และ

กลุ่มทะลุแก๊ส นัดรวมกลุ่มรถ

จักรยานยนต์ในเวลา 16.00 น. 

ท่ีบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

และจะเคลื่อนท่ีไปยังจุดต่างๆ 

ซึ่ง พล.ต.ท.สำาราญ นวล

มา ผบช.น.ได้เน้นย้ำาให้ปฏิบัติ

ภายใต้กรอบกฎหมาย และ

คำานึงถึงความปลอดภัยของ

ประชาชนเป็นหลัก ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมใน

พื้นที่กรุงเทพฯ 819  คดี ขณะ

นี้ ได้ทำาการสอบสวนเสร็จสิ้น

และสั่งฟ้องไปแล้ว 456  คดี 

อยู่ระหว่างดำาเนินการสอบสวน 

354 คดี.

ไทยโพสต์ • กลุ่มทะลุแก๊สโอดครวญ “ไปไม่ไหวแล้วคดีเยอะ” 

หลังป่วนดินแดงช่วงปีที่ผ่านมา ขณะผู้ชุมนุม สารภาพหลังทำา

กิจกรรมติดป้ายผ้าไล่นายกฯ “ทำาของแพงทั้งแผ่นดิน” ด้าน

ตำารวจสรุปคดีม็อบการเมืองในกรุงเทพฯ 819 คดี สั่งฟ้องแล้ว 

456 คดี กำาลังสอบสวน 354 คดี
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4 บทความ

ทยโพสต ‘อิสรภาพแหงความคิด’ www.thaipost.net 

ผานไปแลว การเลือกต้ังซอม ส.ส.กทม. 9 หลักส่ี จตุจักร 

บรรยากาศสายๆ วันอาทิตยคึกคัก ประชาชนออกไปใชสิทธ์ิ

ใชเสียงกันคอนขางเยอะ แตกตางจากการเลือกต้ังซอมในอดีตท่ีไม

คอยครึกคร้ืนกันเสียเทาไหร 

สวนหน่ึงเพราะการเลือกต้ังซอมคร้ังน้ี มันสามารถนําไปเปน

ตัวบงช้ีอะไรบางอยางทางการเมืองไทยได โดยเฉพาะการเลือกต้ัง

ใหญคร้ังหนา หรือแมแตการเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ท่ีจะเกิดข้ึนกอน เอาไปใชอานใจ อานความคิดคนเมืองหลวงไดพอ

สมควร เพ� อกําหนดยุทธศาสตรในการตอสูตอไป 

ขณะเดียวกันยังมีการมองกันวา เลือกต้ังซอม กทม. เขต 

9 จะสามารถวัดเรตต้ิง ‘บ๊ิกตู’ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดดวยใน

กรณีท่ีผูสมัครจากพรรคพลังประชา

รัฐพายแพ แตเอาเขาจริงๆ ผลแพ-

ชนะ มันยังวัดอะไรไมไดวา ความ

นิยม ‘บ๊ิกตู’ ดี หรือยํ่าแย 

อยาลืมวา รอบน้ีมี 3 พรรค ท่ี

ประกาศยืนอยูขาง ‘บ๊ิกตู’ คือ พรรค

พลังประชารัฐ พรรคไทยภักดี และ

พรรคกลา ไมไดกระจุกตัวอยูท่ีพรรค

พลังประชารัฐพรรคเดียวเหมือนตอน

ป 62 อีกท้ังต้ังแตเกิดเหตุการณ ‘กบฏ

ลมนายกฯ’ ในศึกซักฟอกท่ีผานมา 

ประชาชนจับ ‘บ๊ิกตู’ แยกกับพรรค

พลังประชารัฐไปเรียบรอย วาเปนคนละคนกัน…•  

เลือกต้ังรอบหนา ‘บ๊ิกตู’ จะอยูใหพรรคพลังประชารัฐเสนอ

ช� ออยูหรือเปลายังไมรูเลย เพราะระยะหลังมีการเคล� อนไหวท่ีน�า

สนใจของบรรดานักการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ สาย

ไทยคูฟาฯ โดยเฉพาะโปรเจ็กตหาน่ังรานอันใหมใหลุง ช� อพรรค

ยาวๆ หน�อย เร� องน้ีลองไปถาม ‘แรมโบ’ เสกสกล อัตถาวงศ ผู

ชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีดู รูหมด แลวเห็นวา ชายคา

ใหมน้ี ได ‘มิสเตอรพี’ มาชวยปลุกปน นอกจากน้ี ยังมี ‘พรรคไทย

สรางสรรค’ อีกทีม ท่ีสแตนดบายวา

อยูทีมลุงแน�นอนอีกพรรค ...• 

เปนผีมีศาลแลวจา สําหรับ 

‘ผูกองนัส’ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ส.ส.พะเยา และกวน ท่ีถูกพรรคพลัง

ประชารัฐจัดปาห่ีตะเพิดเม่ือกลาง

เดือนมกราคมท่ีผานมา หลังแจง

สภาผูแทนราษฎรวาไดสมัครเปน

สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยเรียบรอย 

แตเหมือนจะมีบางคนไมมาตามนัด 

เพราะพอถึงเวลามากันแค 18 คนเอง 

ขาดไป 3 คน ไล่ดูรายชื่อ 

ไดแก เสี่ยเบี้ยว-สมศักดิ์ พันธเกษม 

ส.ส.นครราชสีมา คนที่ทําหนังสือ

เรียกรองให ‘บิ๊กปอม’ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ทบทวนมติที่ขับออก 

เพราะไมรูเร� องแผนการปรับโครงสรางของ ร.อ.ธรรมนัส และ

ไมเต็มใจจะไป วันกอน ‘สมศักดิ์ เทพสุทิน’ รมว.ยุติธรรม และ

ที่ปรึกษาหัวหนาพรรค ออกมาคอนเฟรมอีกเสียงวา ‘เสี่ยเบี้ยว’ 

อยากกลับมาจริงๆ  

สวนอีก 2 หน�อคือ พอลูก

ตระกูลชางเหลา ‘เส่ียเอก’ เอกราช 

ชางเหลา ส.ส.บัญชีรายช� อ และ ‘เส่ีย

ตอม’ วัฒนา ชางเหลา ส.ส.ขอนแกน 

ท่ีกอนหนาน้ีมีขาวจะไปอยูกับพรรค

ภูมิใจไทย กอน ‘เส่ียเอก’ จะออกมา

ปฏิเสธวา ไมมีทางท้ิงเพ� อนซ้ีอยาง 

ร.อ.ธรรมนัสแน� แตตอนน้ีกลับยึก

ยักไมยอมสมัครสักที งานน้ีรอ กกต.

รับรอง หรือมีอะไรทําให โลเลหรือ

เปลา 

ขุดประวัติ ‘เส่ียเอก’ พบวา มี

คดีรวมกันยักยอกและปลอมแปลง

เอกสารบัญชีและงบการเงินของสหกรณออมทรัพยครูขอนแกนอัน

เปนเท็จ ท่ีคร้ังหน่ึงตํารวจเคยขอตัวจากสภามาแลว ถือเปนชนักปก

หลังสําคัญ ทําใหอิดออดไมยอมไปสมัครพรรคเศรษฐกิจไทยหรือไม 

ขณะท่ีพรรคภูมิใจไทยท่ีเปนขาวพัวพันน้ัน ยืนยันตรงกันวา ไมไป

คร้ังน้ี คร้ังหนาก็ไปอยูดี เพราะมีคนเห็นไปหมํ่าขาวท่ีฐานบัญชาการ

ใหญของคายสีนํ้าเงินในซอยรางนํ้าบอยๆ  

ขณะท่ี 18 เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยตอนน้ี ดูดีๆ ใชการ

ไดไมเต็มจํานวน เพราะ ‘ทัศนาพร เกษเมธีการุณ’ ส.ส.นครราชสีมา 

นองเมียของ ‘เส่ียปาน’ วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลัง

ประชารัฐ ถูกส่ังหยุดปฏิบัติหนาท่ี ส.ส. คดีทุจริตสรางสนามฟุตซอล 

เชนเดียวกับ ‘วัฒนา สิทธิวัง’ ส.ส.ลําปาง ท่ีถูกส่ังหยุดปฏิบัติหนาท่ี 

กรณีถูกกลาวหาทุจริตเลือกต้ังซอมลําปาง ทําใหเหลือแค 16 หน�อ 

แลว 16 หน�อท่ีวา ไมไดหมายความจะโหวตตาม ร.อ.                     

ธรรมนัสหมด สายรายงานบอก หากวันไหนมีการนัดแนะใหโหวต

สวนรัฐบาลหรือนายกฯ วันน้ันหลายคนจะเลือกไมมาแทน เพราะ

ยังเคารพ ‘บ๊ิกตู’ อยู …•

ปรารถนา

เอกราช ชางเหลา

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา

ไ

ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา

อยครั้งที่คนรุนใหม หรือกลาวใหแคบลงมาอีก คือในยุค 

Gen ME มักถูกมองวาคนรุนใหมไมสนใจขาวสารความ

เปนไปของบานเมือง สนใจแตตนเองหรือกลุมเพ� อน สนใจ

แตเลนเกม เลนกีฬา กิน เที่ยว เซลฟ ถายรูปลงเฟซบุก 

อินสตาแกรมเทานั้น หนักขึ้นยิ่งกวานั้นถูกมองวากลายเปนเร� อง

น�าหวงที่คนรุนใหมไมคอยจะไดเร� องไดราว หากมองในอีกมุม

หนึ่ง นั่นอาจจะเปนทรรศนะที่ผิดก็เปนได เพราะหากพิจารณาดีๆ 

ไมวาจะเปนเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพตางๆ ลวนมีแตบทวิเคราะห

แตระดับผูนําประเทศหรือผูมีอํานาจบริหารประเทศ หรือแมแต

กระทั่งการใหคํานิยามเร� องธรรมาธิปไตย ก็ยังมุงไปที่คุณธรรม

จริยธรรมของผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศแทบทั้งสิ้น ไมมีนัก

วิชาการคนใดหรือนักคิดสํานักไหนกลาวหรือใหความสําคัญระดับ

ปจเจก หรือกับคนเล็กคนนอยที่เปนเซลลเล็กๆ ในสังคมเลย 

ในเม� อทั้งเอกสารตํารา ขาวสารมุงไปสูแตอํานาจการบริหาร

ตางๆ ซึ่งลวนเปนเร� องของผูใหญแทบทั้งนั้น แลวยิ่งหากเปนการ

กลาวถึงเร� องคุณธรรม จริยธรรม จึงยิ่งเปนเร� องน�าเบ� อ เพราะ

ทุกคนลวนไดยินไดฟงมาตั้งแตเกิด แตยิ่งหาทางแกปญหาตางๆ 

กลับทับถมซับซอนทวีคูณขึ้นทุกวัน นั่นอาจทําใหคนรุนใหมจึง

มองวาเปนเร� องไกลตัว ไกลมากเหลือเกิน ไกลจนไมน�าสนใจ เปน

เร� องน�าเบ� อและไมควรคาแกการสนใจ ดังนั้นจึงไมน�าแปลกใจ

ที่พฤติกรรมคนรุนใหมจึงออกมาเปนแบบ กิน ด� ม เที่ยว อยางที่

ปรากฏในปจจุบัน ยิ่งในสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 

ที่มีการทํางานที่บานหรือเรียนออนไลน ทําใหความสัมพันธของคน

ที่พบปะหนากันตองลดนอยลงไปโดยปริยาย

แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีคนรุนใหมบางกลุมที่กระตือรือรนตอ

การสรางสรรคในความกาวหนาในชีวิตตัวเอง เชน คนที่ประกอบ

ธุรกิจ SME ยูทูบเบอร หรือเทรดเดอรบิตคอยนตางๆ เหลานี้เปน

อาชีพใหมๆ ที่คนรุนใหมเริ่มหันมาสนใจและศึกษาเรียนรูกันมาก

ขึ้น ดังนั้น คนรุนใหมกับการพัฒนาตัวเอง ก็คือ การสราง สังคม

ธรรมาธิปไตย 

การจะสราง สังคมธรรมาธิปไตย ได จึงจะตองเริ่มที่การ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ คานิยม พฤติกรรมของคน และคนที่เรา

ควรจะเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดมากที่สุด คือตัว

เราเองแตละคน เราตองกลาเรียนรูที่จะมองตัวเองอยางวิพากษ

วิจารณวาเราเปนนักประชาธิปไตยจริงมากนอยแคไหน มีจุดแข็ง

จุดออนอยางไร อานหนังสือที่กาวหนา คุยกับคนที่กาวหนา ศึกษา

จากประสบการณของกลุมที่กาวหนา เพ� อเราจะไดเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ คานิยม พฤติกรรมของเราที่ยังอาจไมเปนประชาธิปไตย

และรักความเปนธรรมอยางเต็มที่ ใหกาวหนายิ่งขึ้น เราถึงจะ

สามารถเขาไปมีบทบาทในการที่จะชวยใหการศึกษาเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ คานิยม พฤติกรรมของลูกเรา คูครองเรา นักเรียน

นักศึกษาหรือคนในการดูแลของเราอยางไดผล

ซึ่งหากยังไมรูวาสังคมธรรมาธิปไตยคืออะไร จึงขอเสนอ

แนวคิดสนับสนุนสังคมธรรมาธิปไตยเพ� อการพัฒนาตนเองของคน

รุนหรือและคนทุกรุนในสังคมไทย ดังตอไปนี้คือ

1.คิดอยางมีเหตุผลมากกวาจะเช� อดวยอารมณ เคารพในตัว

เองและความเคารพคนอ� นดวย ยอมรับเร� องสิทธิหนาที่พลเมือง

ของประชาชนคนอ� นๆ ไมไปละเมิดสิทธิคนอ� น เคารพและให

ความรวมมือตอศีลธรรมและประเพณี และกฎหมายที่เปนธรรม

เปนประโยชนรวมกันของกลุม ชุมชนและประเทศ

2.มีทัศนคติที่ดีและความหวังดีตอเพ� อนมนุษย ปฏิบัติตอ

ทุกคนอยางเปนธรรมเทากัน รวมมือสามัคคีเพ� อสวนรวม ไมใช

เพ� อพวกพองกลุมใดกลุมหนึ่งหรือเพ� อใครก็ตามที่เรายกยองคนใด

คนหนึ่ง เพราะการทําเพ� อสวนรวมมีประโยชนจริงในระยะยาว

มากกวาการทําเพ� อผลประโยชนสวนตัวแคบๆ ระยะสั้น

3.เขาใจความจําเปนและประโยชนของการเขามาอยูรวมกัน                

เปนพลเมืองของชุมชนและประเทศเพ� อประโยชนของสมาชิกทุก

คนในระยะยาว การปลูกฝงความรักชาติควรจะในความหมาย

ใหญที่กาวหนา คือการเห็นแกประโยชนชุมชน ประโยชนสวน

รวมมากกวาสวนตน ไมใชการหลงชาติ ดูถูกเผาพันธุอ� น การเนน

การสรางและธํารงไวซึ่งจิตสํานึกเพ� อสวนรวมจะเปนประโยชนตอ

การพัฒนาสังคมธรรมาธิปไตยมากกวาแนวคิดแบบปจเจกชนตัว

ใครตัวมันของลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลมากและมีผล

ลบ ทําใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจการเมืองและปญหามากมายใน

ปจจุบัน

4.เคารพกฎหมายและดําเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายที่มี 

เหตุผลและเปนธรรม ถาเห็นวากฎหมายไมเปนธรรม ตองวิจารณ 

อภิปรายเสนอแนะผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายใหเปนธรรม 

ไมใชเลี่ยงหรือทําผิดกฎหมาย ตองยึดมั่นในหลักการสิทธิเสรีภาพ 

เสมอภาคสําหรับคนทุกคน และถือวาระบบอภิสิทธิ์และการเลน

พรรคเลนพวก การทุจริตฉอฉล/หาประโยชนทับซอนทุกระดับ 

เปนเร� องที่ผิดน�ารังเกียจ ทําใหสวนรวมเสียหาย

5.มีจิตใจเปดกวางและเปนธรรม ยอมรับวาสิ่งตางๆ 

เปลี่ยนแปลงไดไปตามเหตุและปจจัยสภาพแวดลอม ทุกอยางมี

ทั้งดานบวกและลบ มองตัวเองและคนอ� นอยางเปนธรรม อยาง

พยายามจะเขาใจ พรอมที่จะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่เลวลงสําหรับสังคมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้น กาวหนาขึ้น

6.เปนคนที่มีความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งที่ตนไดกระทํา 

ลงไป และอธิบายความชอบธรรมอยางเปนเหตุเปนผลได ไมปด

ความรับผิดชอบใหคนอ� น ดีแตโทษคนอ� นหรือสิ่งอ� น

7.มีจิตใจแบบรักความเปนธรรม มีเมตตา กรุณา มุทิตา 

เห็นใจเพ� อนรวมประเทศ เพ� อนรวมโลก เอื้อเฟอเผ� อแผ เอาใจ

เขามาใสใจเราแบบพี่แบบนอง (ภราดรภาพ) ไมมีอคติตอผูที่มี

ความแตกตางจากตน เชนนับถือศาสนาอ� นหรือเชื้อชาติอ� น คิดหา

ทางออกอยางสรางสรรคแบบใหทุกฝายมีสวนชนะไดมากกวาตอง

คิดแบบเอาชนะแพกันแงเดียว หรือคิดถึงทางเลือกที่ 3 ที่ 4 ได 

แทนที่จะตองเลือกแนวทางแบบสุดโตงขั้วใดขั้วหนึ่ง

กลาวโดยสรุป สรุปไดวา ธรรมาธิปไตย หมายถึง การใช

หลักธรรมในการบริหารตนเอง บริหารครอบครัว บริหารหน�วย

งานหรือการบริหารประเทศ ตองยึดถือความถูกตอง ความดี

งาม ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจ การตัดสินใจตองอยูบน

หลักเหตุผล มีจิตใจที่มั่นคงและซ� อสัตย รวมไปถึงการพัฒนา

ตนเองดวย เม� อคนทุกคนไมวาจะนับถือศาสนาใดแลวยึดหลัก

ธรรมาธิปไตยในการดําเนินชีวิต เม� อมารวมอยูกันเปนสังคม ก็

ยอมเปน “สังคมธรรมาธิปไตย” ที่ทุกคนในสังคมใชหลักธรรมใน

การบริหารตนเอง บริหารครอบครัว บริหารหน�วยงานหรือการ

บริหารประเทศ ยึดถือความถูกตองและความดีงาม และเปน

สังคมที่ดีในที่สุด.

หตุการณความสูญเสียถึงชีวิตของ แพทยหญิงวราลัคน  

สุภวัตรจริยากุล หรือ หมอกระตาย จักษุแพทยผูถูก 

ส.ต.ต.นรวิชญ บัวดก ผบ.หมู กองรอยท่ี 2 กก.อารักขา 

บก.คฝ.บช.น. “ซ่ิง” รถจักรยานยนตบ๊ิกไบค ไมติดแผนปาย

ทะเบียน อยางคึกคะนอง ชนตายคาทางมาลาย 

ขณะเดินขามและกําลังจะพนดานหน่ึงของถนนพญาไท

หนาโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร เม� อวันท่ี 23 ม.ค. 

2565 เวลาประมาณ 15.00 น. 

นําความเศราโศกเสียใจอยางใหญหลวงมาสูครอบครัวและ

ญาติมิตรในวงการแพทยพยาบาลรวมท้ังประชาชนผูสนใจปญหา

ความปลอดภัยในสังคมไทยจํานวนมาก

ไมมีคําขอโทษหรือการแสดงความเสียใจใดๆ ไมวาจาก

บุคคลใดท่ีจะทําใหความเจ็บปวดของพอแมและครอบครัวหมอ

กระตายจางหายไปงายๆ ไมวาเวลาจะผานไปอีกนานเทาใด!

ปญหาประชาชนขับข่ียานพาหนะดวยความประมาทเปน

เหตุใหชนรถหรือคนเดินถนน ท่ีเรียกกันวา “อุบัติเหตุ” น้ัน  เปน

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในทุกประเทศดวยสาเหตุตางๆ กัน 

แตเหตุใดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในแตละปจึงมี

สถิติสูงมากอยางน�าตกใจ และเปนเหตุทําใหผูคนบาดเจ็บลมตาย

ในลําดับตน หรือแมกระท่ัง ท่ีหน่ึง ของโลก!

โดยเฉพาะอยางย่ิง การขับรถชนคนขณะกําลังเดินอยูใน 

ทางขามตามกฎหมาย หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา “ทางมาลาย” 
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ซ่ึงหมายถึง “พ้ืนท่ีท่ีทําไวสําหรับใหคนเดินซ่ึงอยูขางใดขางหน่ึง

ของทางหรือท้ังสองขาง หรือสวนท่ีอยูชิดขอบทางซ่ึงใชเปนท่ีสําหรับ

คนเดิน” น้ัน

ถือเปนเร� องใหญในทุกสังคม และไมใชเร� องจะเกิดข้ึนไดงายๆ

โดยเฉพาะอยางย่ิง เหตุท่ีเกิดจากการกระทําของ ตํารวจผู

มีหนาท่ีรักษากฎหมายท่ีข่ีรถจักรยานยนตดวยความประมาทอยาง

รายแรงเชนประเทศไทย!

 มันเกิดข้ึนไดอยางไร ท่ีมีตํารวจนายหน่ึงข่ีรถจักรยายนต

ขนาดใหญไมติดแผนปายทะเบียนสงเสียงดังกึกกองว่ิงอยูกลางกรุง 

แมกระท่ัง เขา-ออกกองบัญชาการตํารวจนครบาลไปสงหนังสือ

ราชการตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ไดอยางสบาย!

ข่ีผานเขตพระราชฐานและสถานท่ีราชการสําคัญท้ังตํารวจ

และทหารไปมาก็มากมาย!

แตไมเคยถูกตํารวจไมวานายใดหรือหน�วยใด ตรวจพบและ

จับกุม เพ� อหยุดย้ังไมใหกระทําตอ

ไปแตอยางใด?

ปรากฏการณดังกลาว

สะทอนอะไร?

ระบบบริหารงานตํารวจของ

ไทย ภายใตเคร� องแบบและช้ันยศ

ท่ีโออาอลังการย่ิงกวาทหาร มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รักษากฎหมายอยางแทจริงเม� อ

เปรียบเทียบกับประเทศท่ีเจริญท่ัว

โลก ซ่ึงตํารวจอยูภายใตการบังคับ

บัญชาของผูวาราชการเมืองหรือ

จังหวัดมากนอยเพียงใด?

การปฏิรูประบบตํารวจไทย

ใหสอดคลองกับระบบตํารวจใน

ประเทศท่ีเจริญท่ัวโลก จึงเปนเร� อง

ท่ี นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะวาท่ีผู

วาฯ กทม.ท่ีกําลังหาเสียงอยูในขณะน้ีทุกคน ตองคิดและกําหนด

เปนนโยบายในการหาเสียงและดําเนินการ  หากตองการลดความ

สูญเสียของประชาชนจากปญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจร

ในกรุงเทพมหานครอยางแทจริง

เหตุการณความสูญเสีย หมอกระตาย ไดสงผลทําใหรัฐบาล 

เร่ิมกระตือรือรน คิดหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุเชนน้ีซํ้าข้ึนอีก

เร่ิมจากการท่ี พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีเรียกประชุมหน�วยงานท่ีเก่ียวของในเวลาอีกสองสามวัน

ตอมา

แตสรุปแนวทางแกปญหาก็ยังคงเปน มาตรการเดิมๆ เชน

ใหทุกหน�วยไปตรวจสอบความมีมาตรฐานของทางมาลาย ทาสี

ตีเสนทําเคร� องหมายและสัญญาณใหชัดเจน รวมท้ังกําชับให

ตํารวจปฏิบัติหนาท่ีรักษากฎหมายจับกุมผูกระทําผิดอยางเขมงวด

ย่ิงข้ึน

หลังเกิดเหตุ นายพลตํารวจบางนาย ม่ัว บอกวา 

ประเทศไทยมีปญหาเร� องของกฎหมาย ไมแยกประเภทใบอนุญาต

ข่ีรถจักรยานยนตขนาดเล็กออกจากขนาดใหญใหชัดเจน เปนเหตุ

ใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนมากมาย

รวมท้ังกฎหมายจราจรก็มีโทษตํ่าเกินไป ประชาชนไมกลัว

เกรง

จริงหรือท่ีหลายคนบอกวา กฎหมายจราจรไทยมีปญหา

อัตราโทษตํ่าเกินไป ตองแกไขดวยการเพ่ิมโทษปรับหรือจําคุกใน

ทุกขอหาใหสูงข้ึน!

แคลองคิดดูงายๆ วา ถาตํารวจผูใหญผูมีหนาท่ีรับผิด

ชอบไมวาระดับใด อยูภายใตการบังคับบัญชาของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัด ถูกควบคุมใหหม่ันตรวจสอบการ

ทํางานของตํารวจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีจับผูกระทําผิด

กฎหมาย ออกใบส่ังดําเนินคดีหรือยึดรถท่ีไมติดแผนปายทะเบียน

ซ่ึงว่ิงอยูบนถนนทุกคันไปตรวจสอบหลักฐานการครอบครองวาได

มาโดยชอบหรือไม

ย่ิงถาพบวาเปนตํารวจไมวาช้ันยศใด ก็ส่ังลงโทษทางวินัยตัด

เงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนในปน้ันทันที

จะมีประชาชนหรือแมกระท่ังตํารวจนายใดกลานํารถผิด

กฎหมายมาว่ิงดวยความเร็วสูงกลางกรุงจนทําใหชีวิตของหมอ

กระตายตองถูกสังเวยไปอยางเศราสลดเชนน้ีหรือ?.

โดย ฝายวิชาการสถาบันปฏิรูป

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘หมอกระตาย’จะไมตาย ถานายกฯปฏิรูปตํารวจ

ให‘เคารพ’และ‘รักษากฎหมาย’อยางเครงครัด

บ

วันแหงการยอนกลับ ตรงกับวันที่ 31 ม.ค.ของทุกป โดย

เปนวาระท่ีเปดโอกาสใหทุกคนไดทําทุกอยางแบบ “ยอนกลับ” 

“กลับดาน” หรือวา “ถอยหลัง” ไมวาจะเปน เดินถอยหลัง สวมเส้ือ

กลับหลัง หรืออานหนังสือแบบยอนกลับ หรือถาจะใหสุดๆ ไปเลย 

ลองทําทุกส่ิงยอนหลังกลับดานไปท้ังวัน โดยเร่ิมจากนอนชวงกลาง

วัน ต� นตอนเย็นแลวเร่ิมตนทํางาน รับประทานอาหารเย็นเปนม้ือ

แรกแลวปดทายวันในม้ือเชาของอีกวัน กลาวทักทายวา “ลากอน” 

และลาดวยคําวา “สวัสดี” แตท้ังน้ีและท้ังน้ันตองคํานึงถึงความ

เหมาะสมและไมกระทบตอหนาท่ีการงาน.

วันแหงการยอนกลับ

คนรุนใหมกับการสรางสังคมธรรมาธิปไตย

เ

ขอบคุณภาพจาก มติชน

ขอบคุณภาพจาก ขาวสด



ลังเกิดกรณี ส.ต.ต.นรวิชญ์ บัวดก ผบ.หมู่ 

กองร้อยที่ 2  กองกำ�กับก�ร 1 กองบังคับก�ร

อ�รักข�และควบคุมฝูงชน ขี่บิ๊กไบก์ยี่ห้อ 

ดูค�ติชน พญ.วร�ลัคน์ สุภวัตรจริย�กุล หรือหมอกระต่�ย 

จักษุแพทย์ ภ�ควิช�จักษุวิทย� คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ� 

ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ขณะกำ�ลังเดินข้�มท�งม้�ล�ย จน

เป็นเหตุให้เสียชีวิต จนทำ�ให้หล�ยฝ่�ยต้องออกม�ให้

คว�มสำ�คัญกับเรื่องก�รป้องกันอุบัติเหตุก�รข้�มถนนบน

ท�งม้�ล�ย โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่�นม� ที่สำ�นักง�นตำ�รวจ 

แห่งช�ติ มีก�รประชุมห�รือแนวท�งก�รป้องกันแก้ ไข

ปัญห�อุบัติเหตุบริเวณท�งม้�ล�ยระหว่�งตำ�รวจกับ กทม. 

ต่อม� พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.กล�่ว

ภ�ยหลังก�รประชุมว่� ตำ�รวจ

เตรียมออกข้อบังคับเจ้�พนัก 

ง�นจร�จร กำ�หนดชะลอ

คว�มเร็วเหม�ะสมก่อนถึง

ท�งม้�ล�ย บ�งจุดอ�จให้ใช้ 

30 กม.ต่อชั่วโมงก่อนถึง ส่วน

บริเวณท�งม้�ล�ยก่อนถึง

หน้�โรงพย�บ�ลสถ�บันโรค

ไตภูมิร�ชนครินทร์ ให้ชะลอ

คว�มเร็วก่อนถึงในระยะ  

50 เมตรไม่เกิน 40 กม.ต่อ

ชั่วโมง ยกเว้นท�งม้�ล�ยที่

อยู่นอกเมืองที่มองเห็นได้ ใน

ระยะไกล 100 เมตร ให้ใช้คว�มเร็ว 60 กม.ต่อชั่วโมงได้

เมื่อสื่อถ�มว่� ก�รสร้�งท�งม้�ล�ยในพื้นที่ต่�งๆ ใช้

ปัจจัยอะไรม�กำ�หนดว่�เหม�ะสม พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์กล่�ว

ว่�  เป็นก�รตัดสินใจร่วมกันของแต่ละจังหวัดและต�มคว�ม

ประสงค์ของแต่ละจุด ซึ่งท�งม้�ล�ยหน้�สถ�บันโรคไตฯ 

เมื่อปี 2558 โรงพย�บ�ลร้องขอม�ที่ กทม.ว่�มีคว�มจำ�เป็น

ที่ผู้ป่วยต้องใช้เดินสัญจรข้�มไปม� และมีก�รพิจ�รณ�

อนุญ�ตร่วมกันหล�ยหน่วย ในที่ประชุมวันนี้จึงมีมติยังไม่

ยกเลิกท�งม้�ล�ยดังกล่�วเนื่องจ�กมีคว�มจำ�เป็น แต่จะ

ปรับปรุงให้มีคว�มปลอดภัยสูงสุด และช่วงนี้อ�จมีตำ�รวจ

ไปกวดขันจับกุมผู้ฝ่�ฝืนกฎหม�ย อีกทั้งได้สั่งก�รให้ทุกพื้นที่

สำ�รวจท�งม้�ล�ยที่มีก�รใช้ง�นน้อยม�ก และเกิดคว�ม

เสี่ยงต่อก�รเกิดอุบัติเหตุจนไม่ส�ม�รถป้องกันได้ บ�งจุดที่

อยู่ใกล้สะพ�นลอย เพื่อนำ�ม�พิจ�รณ�ปรับปรุงยกเลิกต่อไป

ก่อนหน้�นี้ สตช.ก็พย�ย�มผลักดันให้มีก�รแก้ไข

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องคือ ก�รเสนอแก้ไขร่�ง พ.ร.บ.จร�จร

ท�งบก (ฉบับที่...) แต่ยังไม่ผ�่นคว�มเห็นชอบออกม� โดย

มีเนื้อห�เช่นเรื่องอัตร�โทษก�รฝ่�ฝืนเครื่องหม�ยจร�จรเส้น

ท�งข้�ม (ท�งม้�ล�ย) จ�กเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บ�ท เป็น

ปรับไม่เกิน 4,000 บ�ท รวมทั้งก�รตัดแต้มคะแนนคว�ม

ประพฤติ ที่ทุกคนมี 12 คะแนนต่อปี ข้อห�ฝ่�ฝืนตัดครั้ง

ละ 1  คะแนน เม�แล้วขับ 4 คะแนน ห�กโดนตัดครบ 12 

คะแนน จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญ�ตขับรถเป็นเวล� 3 เดือน

สำ�หรับ “บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์  

รอง ผบ.ตร. ตอนนี้เป็นรอง ผบ.ตร.อ�วุโสสูงสุด เป็นหนึ่ง

ในแคนดิเดตคนสำ�คัญที่ ได้ลุ้นเก้�อี้ ผบ.ตร.คนใหม่ ที่จะ

ม�แทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่จะเกษียณในเดือน

กันย�ยนปีนี้. 

ไม่มีหอหีบก�รันต์ซะด้วย” อีกประโยคว่� “ไอ้เรื่องกินเหล้�น่ะ จะเป็น

เทพเทว�มันก็ต้องเสวยน้ำ�จัณฑ์ ผมไม่คิดจะกินน้ำ�ประป�นะ เพร�ะไม่

หวังไปนิพพ�น...” อีกประโยคว่� “ผมน่ะรู้หมด ไอ้พวกนักวิชาการตาม

มหาวิทยาลัยน่ะ เขาทำามาหากินกันเป็นทีม คนภายนอกไม่รู้หรอก...” 

อีกประโยคเด็ดว่� “สันดานนักหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนน่ะเหรอ  

อย่าให้พูด...” (ขอสงวนประโยคเด็ด ๕๕๕)” นี่ล่ะครับ เซียนสมบัติ 

ตั้งก่อเกียรติ หรือ สมเบียด ตั้งก่อกัด ท่�นเป็นหนอนหนังสือ ในสำ�นัก

ของท่�นมีแต่หนังสือ หนังสือทุกประเภท “ผมอ่�นหนังสือที่สนใจซื้อ

ห�ม�ทุกเล่ม แล้วก็เป็นนักเขียน กวี นักวิช�ก�รอิสระม� ๔๐-๕๐ ปี

นี่แหละ...ปรกติ ผมจะติดต�มอ่�นข่�วส�รท�งวรรณกรรม ไม่ตกข่�ว 

อย�กจะรู้คว�มเจริญก้�วหน้�ในวงก�รนักเขียนและนักอ่�นและนัก

วิช�ก�ร คนส�มกลุ่มนี้คู่ขน�นกับชีวิตผม”

ครับ สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ หรือ สมเบียด ตั้งก่อกัด  เป็นนักคิดนัก

เขียนที่มีผลง�นอย่�งต่อเนื่องทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง และยังมีใจเอ�

ตัวลงม�สนับสนุนกิจกรรมท�งวรรณกรรมในองค์กรต่�งๆ เช่น เคยเป็น

กรรมก�รใน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, สมาคมนักกลอนแห่ง

ประเทศไทย จนรับตำ�แหน่ง นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย 

ตลอดทั้ง สภากวีโลก (ประเทศไทย) ยิ่งไปกว่�นั้นเป็น ประธานชมรม

รักษ์ผืนป่าประเทศไทยและทวงคืนผืนป่าประเทศไทย เข้�ร่วมปลูก 

“ต้นทองอุไร” ให้เหลืองอร่�มสองข้�งถนนไปทั่วประเทศไทย เป็นต้น 

ครับ อย่�งนี้จะต้องยกให้ท่�นเป็นเซียนเหนือเซียนโดยแท้ แต่...ในเวิ้ง

ฟ้�วรรณกรรมในบ้�นเร�มันมี “เซียนเหยียบเมฆ” เยอะม�กๆ มันจึง

ไม่มีใครฟังใครม�กนัก ไม่ว่�จะเป็นเวิ้งฟ้�ไหนๆ ฉะนั้น ผมในฐ�นะ

เป็น “คู่หู” และ “ครู” ของ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ รวมเวล�กว่� 

๔๐ ปี โดยเฉพ�ะท่�น สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ เป็นนักเลงวรรณกรรมที่มี

ป�กเป็นอ�วุธ ท่�นยืนหยัดดำ�รงตนได้อย่�งมั่นคง ไม่มุดหน้�หนีห�ย

ไปจ�กวงก�ร ก็เพร�ะมีป�กเป็นเอก ไม่สนใจร�งวี่ “รางวัลศิลปิน

แห่งชาติ” “นักเขียนรางวัลใดที่มีอยูบนบรรณพิภพ” ก่อศัตรูที่สอพลอ

เพื่อผลประโยชน์ โน่น นั่น นี่ ไม่ว่�จะมีเส้นใครหรือใหญ่ป�นใดก็ต�ม ยศ

ช้�งขุนน�งพระต่�งๆ มิอ�จซื้อหรือหลอกล่อท่�นได้ ผมเชื่อว่�สังคมไทย

ต้องมีคนอย่�งนี้ เพื่อให้มีก�รพัฒน�สืบเนื่อง ไม่ว่�วงก�รกีฬ� วงก�ร

วรรณกรรม ห�กยังมีระบบอุปถัมภ์ เล่นเส้นเล่นส�ย รับรองได้ไม่มีท�ง

ไปสู่ระดับโลกได้ดอก!     

อ.เสมอ กลิ่นหอม (ภุมริน ราชปักษี) ขุน รำายอง

ประธานสภากวีโลก (ประเทศไทย)

 

ขอบพระคุณอาจารย์เสมอ ครับ ผมได้ยินชื่อท่านมานาน นี่เป็น

โอกาสแรกที่ได้วิสาสะกันผ่านตัวหนังสือ เทียบกับอาจารย์แล้วผมเป็น

มดเลยครับ 

สารภาพว่าปลื้มใจที่คอลัมน์เล็กๆ ในหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆ แต่

ได้รับความกรุณาจาก กวี นักกลอน นักเขียนชั้นครูหลายๆ ท่าน ครั้ง

5บทความ

ดเล่นๆ

ถ้� “ลุงตู่” อยู่ครบเทอม เดือนมีน�คม ๒๕๖๖ 

“ลุงตู่” ก็จะเป็นน�ยกรัฐมนตรีเพียงไม่กี่คนที่ครบ 

๔ ปี ต�มว�ระของสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

 คนที่อยู่ครบเทอมก่อนหน้�นี้มี “พระย�พหลพล

พยุหเสน�” สภ�ครบว�ระและจัดเลือกตั้งทั่วไปวันที่ ๒๑  

ธันว�คม ๒๔๘๐ 

 สมัย “จอมพล แปลก พิบูลสงคร�ม” สภ�ครบว�ระ

และจัดก�รเลือกตั้งทั่วไป วันที่ ๒๑ มีน�คม ๒๕๐๐

 และ “ทักษิณ ชินวัตร” ระหว่�งปี ๒๕๔๔-๒๕๔๘

 “ทักษิณ” หม�ยมั่นปั้นมือว่�จะอยู่ครบ ๔ ปีทั้ง 

สองเทอม

 แต่เทอมสอง กล�ยเป็นทรร�ช เผด็จก�รรัฐสภ� อยู่

ได้แค่ปีเศษ ก็ถูกรัฐประห�รด้วยข้อห� สร้�งคว�มขัดแย้ง 

คอร์รัปชัน โคตรโกง โกงทั้งโคตร  

 สำ�หรับ “ลุงตู่” กำ�ลังทำ�หล�ยสถิติในเวล�เดียวกัน 

 จะเป็นน�ยกรัฐมนตรีอีกคนที่อยู่ครบว�ระ ๔ ปี 

 ทำ�สถิติน�ยกรัฐมนตรีครบ ๔ ปี สองสมัยติด

 และทำ�สถิติเป็นน�ยกรัฐมนตรีย�วน�นที่สุดเป็น

ลำ�ดับสองรองจ�ก “จอมพล ป.”

 จอมพล ป.เป็นน�ยกรัฐมนตรี ๒ ช่วงเวล� 

 ช่วงแรกตั้งแต่ปี ๒๔๘๑-๒๔๘๗ 

 ช่วงที่สองปี ๒๔๙๑-๒๕๐๐ 

 รวมแล้วเกือบ ๑๕ ปี 

 แนวท�งทำ�สถิติในตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีของ  

“ลุงตู่” มีทั้งหมด ๓ แนวท�ง โดยมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

เป็นอุปสรรค คือกรณีห้�มดำ�รงตำ�แหน่งเกิน ๘ ปี หรือเกิน 

๒  สมัยติดต่อกัน

 ๑.นับจ�กก�รได้รับโปรดเกล้�ฯ เป็นน�ยกฯ หลัง

รัฐประห�ร คือ เดือนสิงห�คม ๒๕๕๗ เท่�กับจะครบ  

๘ ปี ในสิงห�คม ๒๕๖๕  

 ถ้�นับแบบนี้ “ลุงตู่” อดทำ�ทุกสถิติ

หลากมิติที่หลักสี่

 ๒.นับจ�กวันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ คือเดือนเมษ�ยน  

๒๕๖๐ ก็เท่�กับจะครบ ๘ ปี ในเดือนเมษ�ยน ๒๕๖๘ 

 นับแบบนี้ ส�ม�รถทำ�ได้ ๒ สถิติคือ อยู่ครบ ๑ เทอม  

และจะทำ�สถิติใหม่ เป็นน�ยกรัฐมนตรีคนแรกอยู่ครบเทอม

สองสมัย   

 ๓.นับจ�กก�รเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ แล้วได้เป็นน�ยกฯ  

ในมิถุน�ยน ๒๕๖๒ เท่�กับจะเป็นน�ยกฯ ได้จนถึงมิถุน�ยน  

๒๕๗๐ บวกกับเป็นน�ยกฯ ม�ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ 

 รวม ๑๓ ปี 

 ทิ้ง “จอมพลถนอม กิตติขจร” ที่เป็นน�ยกฯ เกือบๆ  

๙ ปี   และ “พล.อ.เปรม ติณสูล�นนท์” ๘ ปีครึ่ง ไปโขทีเดียว

 คิดเล่นๆ ในท�งทฤษฎีมีคว�มเป็นไปได้ 

 แต่ในท�งปฏิบัติ...ไม่ง่�ย

 เรียกว่�เข็นครกขึ้นภูเข�น่�จะเหม�ะกว่� เพร�ะสภ�พ

ของพรรคพลังประช�รัฐ ยังไม่มีคว�มชัดเจนพอว่� จะ

ส�ม�รถยืนระยะเป็นพรรคขน�ดใหญ่ในก�รเลือกตั้งครั้งถัด

ไปได้หรือไม่ 

 ถ้� “ลุงตู่” อยู่ครบเทอม ก�รเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกิน

กล�งเดือนพฤษภ�คม ๒๕๖๖

 เป็นไปต�มบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๑๐๒  

บัญญัติว่�

 “เมื่ออ�ยุของสภ�ผู้แทนร�ษฎรสิ้นสุดลง พระมห�กษัตริย์

จะได้ทรงตร�พระร�ชกฤษฎีก�ให้มีก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ผู้

แทนร�ษฎรใหม่ เป็นก�รเลือกตั้งทั่วไปภ�ยในสี่สิบห้�วันนับ

แต่วันที่สภ�ผู้แทนร�ษฎรสิ้นอ�ยุ”

 สภ�ชุดปัจจุบันจะหมดว�ระเดือนมีน�คม ๒๕๖๖

 มีคว�มจำ�เป็นที่ “ลุงตู่” ต้องอยู่ครบเทอมแรกนี้หรือไม่? 

 ก�รเป็นเจ้�ภ�พประชุมกลุ่มคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ

ในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ประจำ�ปี ๒๕๖๕ ช่วงปล�ยปีนี้ จะ

เป็นปัจจัยหลักต่อก�รยุบสภ�-ล�ออก 

 ดูเหมือนฝ่�ยค้�นเองก็รู้ว่� จะไม่มีก�ร ยุบสภ�-ล�ออก  

รัฐบ�ลจะยื้อไปจนกว่�จะผ่�นพ้นก�รประชุมเอเปกไปแล้ว 

 และรัฐบ�ลเอง ต้องก�รผลง�นชิ้นโบแดงจ�กก�ร

ประชุมเอเปก    

 อย่�งที่เขียนถึงไปหล�ยครั้งห�ก “ลุงตู่” พ้นวิกฤตเดือน

สิงห�คม กรณีน�ยกฯ ๘ ปีไปได้ โดยศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ให้นับหนึ่ง ตั้งแต่เดือนเมษ�ยน ๒๕๖๐  

 ปี ๒๕๖๖ คือปีที่ต้องมีก�รเลือกตั้งทั่วไป 

 อย่�นำ�กรณี “๒๑ ส.ส.กลุ่มธรรมนัส” ม�กำ�หนดเป็น

ปัจจัยหลักว่� จะส่งผลให้รัฐบ�ลต้องยุบสภ�-ล�ออก แน่นอน 

 เพร�ะเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้ยังมีอีกม�ก แต่ “๒๑ 

ส.ส.กลุ่มธรรมนัส” เป็นเพียง “ผู้เดินต�ม” เท่�นั้น ไม่ใช่ “ผู้

ต่อรอง”

 ก�รขับพ้นพรรคคือก�รให้ โอก�ส 

 ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องเล็ก

 แต่เรื่องใหญ่คือเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ 

 เลือกตั้งเขตนี้มีหล�กหล�ยมิติ 

 คะแนนที่ออกม�จะดูแบบฉ�บฉวยไม่ได้ 

 ต้องลงลึกถึงเนื้อแท้ว่� ผู้สมัคร ส.ส.แต่ละคนได้คะแนน

จ�กไหน เพร�ะอะไร

 เพื่อไทยชนะไม่มีเซอร์ ไพรส์ เพร�ะก�รเลือกตั้ง ๒๔  

มีน�คม ๒๕๖๒ “สุรช�ติ เทียนทอง” ได้ ๓๒,๑๑๕ คะแนน  

ครั้งนี้ก็แค่รักษ�ฐ�นเดิมไว้ได้ 

 และทำ�ได้ที่ ๒๔,๑๓๑ คะแนน

 แต่ที่น่�ประหล�ดใจคือ พรรคก้�วไกล ได้คะแนนจ�ก 

หน่วยเลือกตั้งเขตทห�ร 

 ที่โรงเรียนช่�งฝีมือทห�ร ก้�วไกล นำ�ลิ่ว

 สะท้อนว่� เขตทห�ร หมดยุคซ้�ยหันขว�หันแล้ว อีก

ทั้งโรงเรียนช่�งฝีมือทห�ร ผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ 

 นี่แสดงให้เห็นว่�คนรุ่นใหม่เข�เลือกอน�คตของเข�แล้ว 

 ไม่ยึดโยงกับอดีต!

 สำ�หรับ “อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี” จ�กพรรคกล้� 

ก�รลงคะแนนของช�วเขตหลักสี่ จะคล้�ยๆ กับก�รเลือก

ตั้งใหญ่  ๒๔ มีน�คม ๒๕๖๒ 

 เข�เลือกพรรคกล้� เพร�ะเลือกรัฐบ�ล 

 “อรรถวิชช์” มีฐ�นเดิมอยู่ในพื้นที่จตุจักร เป็นฐ�น

เสียงสมัยอยู่ประช�ธิปัตย์ 

 เมื่อประช�ธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัคร ตัวเลือกสำ�หรับแฟน

คลับประช�ธิปัตย์ จึงเป็น “อรรถวิชช์”  

 ส่วนพรรคไทยภักดี ได้เก็บเกี่ยวประสบก�รณ์ สำ�หรับ

ก�รเลือกตั้งครั้งหน้�

 สุดท้�ยพลังประช�รัฐ เมื่อประช�ชนมีท�งเลือกที่ดี

กว่�คือ “อรรถวิชช์”  ประช�ชนก็ไม่ลังเลที่จะสั่งสอนให้

พลังประช�รัฐได้รู้ว่�... 

 ประช�ชนมีท�งเลือกเสมอ

 และพลังประช�รัฐสร้�งสถิติใหม่ เป็นสถิติที่ ไม่พึง

ประสงค์เอ�เลย

 ในรอบ ๑ เดือน แพ้เลือกตั้งซ่อม ๓ สน�มติด

 คร�วนี้ ไม่ต้องคิดเล่นๆ เอ�ของจริง 

 “ลุงตู่” ที่ยังต้องยืมจมูกพรรคพลังประช�รัฐห�ยใจ 

ต้องทำ�ก�รบ้�นหนักกว่�เดิม 

 แม้เลือกตั้งเขตเดียวไม่ส�ม�รถตัดสินโฉมหน้�

รัฐบ�ลได้ 

 แต่ห�กเกิดอุบัติเหตุเดือนสิงห�คม 

 พลังประช�รัฐอ�จจบเช่นกัน.

ลำ�ลูกก�น่�รัก

เทศบาลลำาลูกกาน่าชมชื่น

สะพานลอย เริงรื่น สวยหรู

มีหลังคา ข้ามถนน ทุกคนรู้

ตัวช่วยผู้ ข้ามทาง ดูสร้างดี

เราควรสร้างสะพานลอยน่ารัก

มีหลังคา ช่วยพิทักษ์ ทุกท้องที่

บันไดเลื่อนสะพานลอยอยา่รอรี

เซฟชีวี หมอกระต่าย มิตายเร็ว

‘สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ เซียนเหนือเซียน’

เรียน  บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ผม อ.เสมอ กลิ่นหอม ประธ�นสภ�กวีโลก (ประเทศไทย) มี

น�มป�กก� “ภุมริน ราชปักษี” และ “ขุน รำายอง” นักเขียนเชิงจิต

วิเคร�ะห์เชิงพุทธ ได้ติดต�มคอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” ใน นสพ. “ไทยโพสต์” 

ม�น�นนับปี ต�มคำ�แนะนำ�จ�ก ดร.สมยศ แสงสุวรรณ อดีตน�ยก

สม�คมนักกลอนแห่งประเทศไทย ตลอดทั้งเป็นนักเขียนนิย�ยเรื่อง  

“เทพธิดาลานเบียร์” เป็นที่ฮือฮ�ของเหยี่ยวร�ตรีทุกวันนี้ พอจับ

ประเด็นได้ว่� เห็นผลง�นเขียนเชิงประวัติศ�สตร์ไทย  ก�รเมืองเชิง

รัฐศ�สตร์ไทย บทกวี ก�รแสดงคว�มคิดเห็นในสังคมไทยม�กม�ยใน

คอลัมน์ดังกล่�ว จึงใคร่ขอเสนอบทคว�มเรื่อง “สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ 

เซียนเหนือเซียน” ซึ่งท่�นเคยพูดว่� “บางคนคุยว่าเป็นกวีมาหลาย

ชาติน่ะ  อย่าไปเชื่อ ไอ้พวกนี้ชอบสร้างภาพ” ทำ�เอ�วงก�รนักกลอน

น้อยใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นไปต�มๆ กัน โดยเฉพ�ะกวีใหญ่ๆ หล�ยท่�น 

วิพ�กษ์วิจ�รณ์ถึงพริกถึงขิงอยู่ห้วงหนึ่ง  ผมขอเขียนถึงท่�น “สมบัติ ตั้ง

ก่อเกียรติ” อีกแง่มุมหนึ่ง ดังนี้

ไอ้เรื่องเซียนหรือเทพ ใครๆ ก็เป็นกันได้ มันเป็นเรื่องโลกๆ 

หรือเรื่องโลกียะธรรมด�ๆ วิถีแห่งเซียนหรือวิถีแห่งเทพ ยังติดยึด

อยู่กับกิเลส, ตัณห�, อุป�ท�น และอวิชช� จึงจัดให้ “เซียน” หรือ 

“เทพ” เป็นชนชั้นวรรณะ “ก�มภูมิ” ต�มตำ�ร�โบร�ณ (คัมภีร์เก่�) 

บอกว่� เซียนหรือเทพมี ๖ จำ�พวก พูดง่�ยๆ ก็ว่� “ชนชั้นเทพ” พูด

กันสั้นๆ เป็นโวห�รยุคดิจิตอลก็ว่� “ขั้นเทพ” ในวงก�รเมือง, วงก�ร

เศรษฐกิจ, วงก�รศิลปะ, วงก�รวรรณกรรม ฯลฯ ก็มีเซียนมีเทพเช่น

กัน  เร�เรียกเทพพวกนี้ว่� รัฐบุรุษ เจ้�สัว ศิลปินเอก กวีเอก เป็นต้น 

แม้แต่ในวงก�รศ�สน� นักพรต นักบวช ฤๅษี หรือพระภิกษุสงฆ์ 

รวมทั้งแม่ชี ต่�งก็ดิ้นรนอย�กจะเป็นเซียนเป็นเทพกับเข�บ้�ง ในยุค 

“จตุคามรามเทพ” เฟื่องฟูสุดขีด  ปร�กฏว่�มีพระสงฆ์องคเจ้�หล�ย

รูปได้สำ�แดงตัวเป็นนักปลุกเสก อย่�งออกหน้�ออกต� วัดไหน สงฆ์

ใด ไม่กระโดดเข้�ม�จัดสร้�งจตุค�มก็ถือว่� “ตกยุค” ไปเลย จึงเกิด

พิธีกรรมที่เรียกกันว่� “เทวาภิเษก” กระทำ�กันอย่�งพิสด�รพันลึก 

เช่น เห�ะขึ้นไปปลุกเสกบนท้องฟ้� ล่องเรือรบไปทำ�กันกล�งทะเล 

ต้องขึ้นไปปลุกเสกบนหลังช้�งร่�ยรำ�ลีล�แบบทรงเจ้�เข้�ผี ก็อ้�งว่�

เทพลงม�ร่วมพิธี ครับผมเอ�เรื่องเซียนเรื่องเทพม�ส�ธย�ยเสียยืด

ย�ว ก็เพื่อจะบอกมนุษย์ที่เกิดม�มีหน้�ต�เป็นคน มีสองมือ สองตีน

อย่�งนี้แหละ ท่�นมีสิทธิ์หรือมีโอก�สปลุกเสกตัวทำ�นองให้เป็นเซียน

เป็นเทพได้ นั่นคือ คนเร�ทุกคนที่เกิดม�แล้ว อย่�งอมืองอตีน อย่�ขี้

เกียจหลังย�ว อย่�ไปเอ�รัดเอ�เปรียบใคร อย่�ห�ยใจทิ้งไปวันๆ ฯลฯ 

แต่จงปลุกจิตปลุกใจ แสวงห�คว�มรู้ ทำ�ม�ห�กินต�มที่ตนถนัด ขยัน

ขันแข็ง ใช้แรงก�ยแรงสมอง ต่อสู้ชีวิตป�กกัดตีนถีบ อย่�ยอมแพ้

ปัญห�หรืออุปสรรคง่�ยๆ 

ท่�นผู้อ่�นที่รัก ผมอย�กเสนอท่�นเทพในวงก�รวรรณกรรมสัก

คน ชื่อ “สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ” น�ยกสม�คมก�รอ่�นแห่งประเทศไทย 

เคยสัมภ�ษณ์ท่�น ท่�นพูดว่�  “ผมเป็นกวีมาตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมอยู่

กรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา หรืออโยธยาศรีรามเทพโน่น” อีกประโยค

หนึ่งว่� “บางคนคุยว่าเป็นกวีมาหลายชาติน่ะ อย่าไปเชื่อ ไอ้พวกนี้ชอบ

สร้างภาพ” อีกประโยคหนึ่งว่� “พออ�ยุ ๑๗-๑๘ ผมได้ โล่ได้ถ้วย ถ้วย

พระร�ชท�นจ�กพระบรมร�ชินีน�ถในรัชก�ลที่ ๙ ไม่ใช่ทำ�เอง และโล่

ล้อมคอกม้าลาย

หนึ่งอาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ก็กรุณาส่งกลอนที่เป็นลายมือต้นฉบับ

มาให้ผมตีพิมพ์ ผมก็เก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้  

และอีกหลายๆ ท่านระดับบรมครู ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมบัติ ตั้ง

ก่อเกียรติ, อาจารย์วรฤทธิ์ ฤทธาคนี, อาจารย์วิกฤช สุนทรจามร (เฉิน

ซัน) ฯลฯ รวมทั้งนักกลอน กวีสมัครเล่น อีกหลายท่านเช่นกัน ล้วนมา 

สร้างปรากฏการณ์ด้วยกันครับ. 

• สักว� “ยื้อยุทธ” ทรุดโทรมช�ติ

หลงและบ้�อำ�น�จข�ดสติ

อย�กต�ยค�ตำ�แหน่งแจ้งเลยซิ

จะได้ปริและปลิดสิ้นฤทธิ์กัน

ประช�ชนทนกลั้นเนิ่นน�นแล้ว

ถึงคร�วแก้วแตกเปรี้ยงเสี่ยงสะบั้น

จะเป็นต�ยร้�ยเลวเหลวทั้งนั้น

ปัจจุบัน,อน�คต, “โจทย์ใหญ่” เอย.

ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เขตบางเขน กทม.

• สักว� “เรือเหล็กรั่ว” รูหัวส�ก

ผุพรุนกร่อนจำ�นวนม�กย�กแก้ไข

ต่�งคนโกรธโทษกันม�โทษกันไป

เวล�ใกล้อับป�งยังมิละ!

ใบสัญญ�ค่�จัดคิวปลิวลมว่อน

อีกเงินทอนทองป�กถุงตุงตู้ระกะ

หมื่นโครงก�รรอเซ็นเป็นระยะ

ต้องปล่อยปละต�มกรรม “ซ้ำาเติม” เอย.

ชีวัน สุวรรณรักษ์/อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ/อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

• สักว� “ตั๋วช้าง” อย่�งที่รู้

เข้�ประตูข้�งหลังออกข้�งหน้�

แจ้งข้อมูลข่�วส�รต�มสัญญ�

ในบังคับบัญช�ว่�โน้นนี้

ทุกวงก�รเหมือนกันหมดกฎรัฐกิจ

ซื้อตำ�แหน่งเอกสิทธิ์ทุกชุดสี

ลงทุนกำ�ไรทำ�กำ�ไรร�ยได้ดี

ประเทศช�ติป่นปี้ “เซ็งลี้” เอย.

นิตย์สุรีย์ เชื้อเจ็ดตน/อ.เมือง จ.เชียงราย

นิตสุรีย์ กาญจนินทุ/อ.เมือง จ.นนทบุรี

• สักว� “ซื้อตำาแหน่ง” แซงขั้น,ยศ

ร�ยท�งเข�วงกตจนหมดสิ้น

อุปถัมภ์ค้ำ�จุนคุ้นเคยชิน

ข้�ของรัฐน่�ยลยินดิ้นลงรู

เพร�ะระบบตบทรัพย์กำ�กับไว้

คว�มบรรลัยเกิดแน่แก่ทุกผู้

เผชิญหน้�ฆ่�กันเองเบ่งตัวกู

ที่ยังอยู่ชูเจ้�น�ย “ให้ โคตร” เอย. 

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ 

กิตติประภัสร์

คิ

ห



บริการด้านบริหารจัดการพลังงานทดแทน 

ได้แก่ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

โดยจะส่งมอบระบบและคิดค่าบริการแบบรับ

เหมากับลูกค้า และบริการให้เช่าระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดย MEA เป็นผู้

ลงทุนระบบพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์และอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าของอาคารสถานที่ และอัตราค่า

เช่าจะคำานวณจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ

ผลิตฯ คูณกับอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งจะถูกกว่าอัตราค่า

ไฟฟ้าปกติประมาณ 10%

ด้าน จาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ 

MEA กล่าวถึงความคืบหน้าการนำาสายไฟฟ้า

ลงดินว่า กฟน.มีแผน

ดำาเนินโครงการเปลี่ยน

ระบบสายไฟฟ้าอากาศ

เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินใน

พื้นที่ที่ กฟน.ดูแลและรับ

ผิดชอบระบบจำาหน่ายพลังไฟฟ้า ครอบคลุม

พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ

สมุทรปราการ ระยะทางรวม 236.1 กิโลเมตร 

มีกรอบระยะเวลาดำาเนินการตั้งแต่ปี 2527-

2567 ล่าสุดได้มีการดำาเนินการไปแล้ว 56 

กิโลเมตร หรือ 25% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

โดยเป้าหมายการดำาเนินงานนั้นจะเริ่มที่ถนน

สายหลักที่เป็นถนนด้านเศรษฐกิจ มีการใช้ไฟมาก เป็นสถานที่ท่อง

เที่ยว สถานที่สำาคัญต่างๆ จะเป็นอันดับแรกที่จะนำาสายไฟฟ้าลง

ดิน นอกจากนี้ตามแนวก่อสร้างทางรถไฟฟ้าก็จะนำาสายไฟฟ้าลงดิน

ทั้งหมด

“กฟน.ทำาธุรกิจหลักคือการขายไฟฟ้า และธุรกิจเก่ียวเนื่องท่ีไม่ใช่

ารระบาดของโควิด-19 นั้นได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปทั่วโลก และยังเป็นตัวกระตุ้นให้การใช้ดิจิทัลมีบทบาท

สำาคัญมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยเองก็กำาลังผลักดันตัว

เองเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Metro) ดังนั้นเพื่อตอบ

รับกับการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของผู้บริโภคและการตอบโจทย์

ความท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (MEA) 

ในฐานะองค์กรที่ให้บริการด้านไฟฟ้า จึงมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนระบบ

องค์กรให้เป็นดิจิทัลเซอร์วิส (Digital Service) หรือการใช้เทคโนโลยี

มาช่วยบริหารจัดการ เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วทันใจ

ดังนั้นจึงต้องวางยุทธศาสตร์สู่สมาร์ท ยูทิลิตี้ (Smart Utility) 

พัฒนาองค์กรให้เป็นเซอร์วิส อินโนเวชั่น (Service Innovation) ชู

แนวคิดขับเคลื่อนองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นพลิก

บทบาท MEA สู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่ง วิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ  

MEA เปิดเผยว่า เมื่อมีสถานการณ์ไม่คาดฝัน โดยเฉพาะการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำาให้

การปรับตัวของ MEA ต้องเร่งดำาเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และปรับ

เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal และ Next Normal 

ของผู้บริโภค ปัจจุบัน สังคมได้เปลี่ยนไปสู่สังคมไร้การสัมผัส หรือ 

Touchless Society การทำาธุรกิจจากที่บ้าน การใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 

ทำาให้ MEA ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับพลวัตเหล่านั้น

“เรื่องแรกคือ บริการของ MEA จะมุ่งสู่ดิจิทัล เพื่อตอบสนอง 

สู่สังคมไร้การสัมผัส โดยจะพิจารณาจากสัดส่วนที่ผู้ ใช้ไฟฟ้ากลุ่ม

ใหญ่ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่จะต้องไปจัดการดูแลเป็นอันดับ

ต้นๆ ดังนั้นจึงมีกระบวนการปรับเปลี่ยนการบริการ และปรับเปลี่ยน

ระบบไฟฟ้า เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป” 

วิลาศกล่าว

วิลาศ กล่าวว่า การเดินหน้าสู่ความท้าทายครั้งใหม่ คือ ยุค

ดิจิทัล ดิสรัปชัน (Digital Disruption) และนิวนอร์มอลนั้น MEA ได้

กำาหนดแนวทางไว้แล้ว ตามกลยุทธ์ในปี 2565-2580 จะต่อยอดมา

จากวิสัยทัศน์ในการเป็นพลังงานเพื่อชีวิตของเมืองมหานคร เพราะ

นั่นหมายถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งขององค์กร

โดยในปี 2565 นั้นจะเดินหน้าพัฒนาสู่สมาร์ทเอนเนอร์ยี 

(Smart Energy) เต็มรูปแบบ โดยให้บริการทุกอย่างผ่านระบบดิจิทัล

เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชน จากเดิมที่มีบริการเพียงบาง

อย่างเท่านั้น และในปี 2566-2570 จะก้าวสู่การเป็นอินโนเวทีฟ                   

เฟิร์ม (Innovative Firm) คือ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ซึ่ง

ตอนนี้กำาลังสร้างอินโนเวชั่น ฮับ (Innovation Hub) สำาหรับรวบรวม

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้ภายในองค์กรเองเพื่อเตรียมส่งต่อสู่สังคม

ภายนอก และปี 2571-

2580 จะก้าวสู่องค์กรที่

มีความยั่งยืนในเรื่องของ

เศรษฐกิจ ผลประกอบการ

ต้องเลี้ยงตัวเองได้ และ

สามารถเติบโตไปข้างหน้า

ได้ ควบคู่กับการดูแลสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังจัด

ตั้งบริษัทในเครือที่ชื่อว่า 

MEAei หรือ MEA Smart 

Energy Solution ที่จะเริ่ม

ดำาเนินการในปี 2565 โดย

โฟกัสในเรื่องของสมาร์ท

เอนเนอร์ยี ให้บริการครบ

วงจรด้านพลังงานอัจฉริยะ

ในพื้นที่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม

แผนการดำาเนินธุรกิจระยะ 

5 ปีแรกของบริษัท MEA 

จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการระบบพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ลูกค้า โดยแบ่ง

เป็น บริการด้านพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจร ได้แก่ 

การเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ลงทุน ไปจนถึงการบริหารจัดการ

ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เช่น ให้บริการเกี่ยวกับระบบ

เครือข่ายอัจฉริยะ, ระบบการจัดการพลังงานในพื้นที่, มิเตอร์อัจฉริยะ, 

ระบบจัดการการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะทำาให้ลูกค้าสามารถประหยัด

การใช้พลังงานภายในพื้นที่ เพราะมีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้

พลังงานและเลือกแหล่งจ่ายพลังงานให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

ได้ รวมทั้งลูกค้ายังสามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้แบบ

ทันที (Real time) ซึ่งจะทำาให้ทราบปริมาณการใช้/จุดรั่วไหล และ

สามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เหมาะสมและ

เกิดประโยชน์สูงสุด

อเป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม 

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกัน

ผลักดันให้สนามบินเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ได้ทำาการ

ทดลองเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2565 

โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD6260 แบบเช่าเหมาลำา 

(Charter Flight) ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้ โดยสาร

จำานวน 86 ที่นั่ง ที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง-

เบตง-ดอนเมือง

“สนามบินเบตง” ถือเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ล่าสุด

ลำาดับท่ี 29 ของกรมท่าอากาศยาน ส่วนความพร้อมในการเปิด

ให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ขณะนี้อยู่ระหว่าง

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาที่มีเพียงเล็กน้อย 

เช่น ระบบการตรวจเช็กสัมภาระที่ต้องเพิ่มเพื่อความรัดกุม 

โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เร็วๆ นี้ ที่ผ่านมา “ศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ” รมว.คมนาคม ได้กำาชับให้ทุกหน่วยงานดำาเนินการ

ด้วยความรอบคอบ เพราะไม่อยากให้เปิดท่าอากาศยานแล้ว

หยุดให้บริการ และกลับมาเปิดให้บริการอีก ต้องการให้เปิด

แล้วก็เปิดให้บริการยาวต่อเนื่องเลย ไม่อยากให้เกิดปัญหาท่า

อากาศยานร้าง

แน่นอนว่าการดำาเนินการทั้งหมด สำาหรับบุคคลที่ทำา 

งานอยู่ด้านหลังเปรียบเสมือนปิดทองหลังพระ ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ง่ายๆ ที่จะผ่านไปได้ โดยไร้อุปสรรค ท้ายที่สุดความสำาเร็จก็

เกิดขึ้น สนามบินเบตงก็ได้รับใบรับรองการดำาเนินงานสนาม

บินสาธารณะจากสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

(กพท.) ส่งผลให้สนามบินเบตงสามารถให้บริการแบบสาธารณะ

ได้ตามกฎหมายต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ใบรับรองฯ น้ีเป็นเอกสาร

ที่ยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความพร้อมของ

ท่าอากาศยานเบตง

จะเห็นได้ว่า ก่อนหน้านี้มีกระแสออกมาท้วงติงถึงการ

ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงที่มีข้อติดขัด ไม่สามารถเปิดให้

บริการได้ ทำาให้ตกเป็นเป้าสร้างความสนใจในโลกออนไลน์กัน

อย่างครึกโครม แน่นอนว่าเรื่องน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ออก

มาช้ีแจงในทันทีทันใดว่า เพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้องดังน้ี กรมท่า

อากาศยานได้ดำาเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ตาม

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2558 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง และเป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจ ความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ท่ีผ่านมา ก่อนจะมีการเปิดให้บริการกระทรวงคมนาคม

ในฐานะกำากับดูแลกรมท่าอากาศยาน ได้มีการประชุมหารือ

แนวทางการเปิดให้บริการสนามบินเบตงมาโดยตลอด เนื่อง

ด้วยระหว่างทางพบปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะ ซึ่งแต่        

ละลำาดับขั้นตอนค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อน เนื่องจากเกี่ยว 

ข้องกับกฎระเบียบด้านการบิน และเพื่อให้การเปิดบริการเป็น                          

ไปตามมาตรฐานสากล กระทรวงคมนาคมจึงได้มีการตรวจ

เช็กความพร้อมก่อนที่จะให้บริการ ขณะเดียวกันก็ได้รับผล 

กระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเช่นกัน

ก่อนการดำาเนินการก่อสร้าง กรมท่าอากาศยานได้มี

การศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพและ

ทางเศรษฐศาสตร์ จึงได้ข้อสรุปในการก่อสร้างที่วางไว้ คือ 

ทางวิ่ง (Runway) ขนาด 30x1,800 เมตร สามารถรองรับ

เครื่องบินขนาด 80 ที่นั่ง (ATR-72/Q-400) ซึ่งตามหลักการ

ดำาเนินงานท่าอากาศยานจะมีการติดตามตัวเลขผู้ โดยสาร

และเที่ยวบิน เพื่อนำามาวิเคราะห์ในการเพิ่มศักยภาพของท่า                 

อากาศยานต่างๆ โดยจะต้องมีระยะของการพัฒนาตามขนาด

และความต้องการเดินทางของประชาชน

คงต้องบอกว่า ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึง                           

เกิดความสำาเร็จ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2565 

ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ 

และความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม

ทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอำาเภอเบตง สร้างความเจริญและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลความปลอดถัยแก่พ่ีน้องในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จึงได้ประกาศใช้รูปแบบสามเหลี่ยมพัฒนา 

เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน.

งคงเกาะติดสถานการณ์การขจัดคราบน้ำามันดิบรั่วไหล                                                              

จากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำามันดิบกลางทะเล บริเวณ

มาบตาพุด จ.ระยอง ไม่รอช้า อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.                                                                     

คมนาคม ในฐานะกำากับดูแลกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่เพื่อติด 

ตามสถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยากรณี

น้ำามันดิบร่ัวไหลด้วยตัวเอง หลังจาก                           

ที่ ได้มีการประเมินสถานการณ์เมื่อ

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า

จะควบคุมคราบน้ำามันได้ แต่ล่าสุด

ยังพบว่าคราบน้ำามันลอดออกมา

จากบูม เป็นลักษณะฟิล์มบาง ซึ่ง

จากกระแสลมมี โอกาสเข้าพื้นที่

อุทยานเขาแหลมหญ้า และทางฝั่ง

ตะวันตกของเกาะเสม็ด ล่าสุดท่าน 

รมช.ก็ไม่รอช้า รีบส่ังการทันทีให้รีบ

ขจัดคราบน้ำามันดิบรั่วไหลเพื่อให้เกิด                                                   

ผลกระทบกับประชาชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

น้อยที่สุด งานนี้ก็ต้องเอาใจช่วยให้ขจัดคราบน้ำามันโดยเร็ว.
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ความสำาเร็จ‘สนามบินเบตง’

สั่งการทันที

เศรษฐกิจ

ยั

ถื

กัลยา ยืนยง

อธิรัฐ 

รัตนเศรษฐ

ก

ไไทยทนไ

MEAฝ่าดิจิทัลดิสรัปชัน

เดินหน้าพัฒนาสู่สมาร์ทเอนเนอร์ยี

ามที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน) และบริษัท 

ไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือยื่นคำาขออนุญาต

เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามมาตรา 57 แห่งพระ

ราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และทั้ง 2 

บริษัทจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป 

ในวันที่ 28 มกราคม 2565 สำานักงาน คปภ.จึงได้นำาวาระดัง

กล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) โดยบอร์ด คปภ.ได้

พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของคณะอนุกรรมการ

กฎหมายโดยละเอียดแล้วมีมติว่า เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 57 

แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ

ที่ 2 พ.ศ.2551 จึงให้รับคำาขอกรณีบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ขอเลิกประกอบ

ธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับ

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำาหนดหลัก

เกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ให้บริษัททั้งสองปฏิบัติให้ครบ

ถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนดอีกหลายประการ

ไทยทนติดตามเรื่องกรมธรรม์ โควิด เจอ-จ่าย-จบ มาระยะหนึ่ง 

ด้วยเห็นว่า กลายเป็นกรมธรรม์ไม่เป็นธรรม และมีส่วนทำาลายเศรษฐกิจ

ชาติ เพราะอัตราการระบาดเปลี่ยนไปมาก จากโควิดสายพันธุ์เดลตา 

ทุกประเทศมีแต่การขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันอย่าง

บูรณาการ หาทาง “กำาจัด” และ “จำากัด” การแพร่ระบาดของเชื้อโค

วิด แต่ของไทยเรากลับมีกรมธรรม์แบบนี้ เป็นเหมือนการให้รางวัลแก่

ผู้ติดเชื้อ ทั้งที่อาจไม่ได้ป่วยหนักแต่อย่างใด ทำาให้คนไม่น้อยลดความ

ระมัดระวังในการติดเชื้อ และบางคนอาจพร้อมยอมติดเชื้อ เป็นต้น

กำาเนิดของอีกหลายๆ คลัสเตอร์ต่อๆ กัน จึงทำาให้ยอดคนติดของไทยพุ่ง

สูงมาก เมื่อเทียบกับประชากรก็สูงกว่าอินเดียประเทศต้นกำาเนิดอีกด้วย 

และยอดติดรายวันก็ลดลงจากจุดสูงสุดช้ามากกว่าอินเดีย

เมื่อมาถึงยุคของโอมิครอน การระบาดยิ่งเร็ว แต่ข่าวดีคืออาการ

ไม่รุนแรงเท่าโควิดสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ ไม่ค่อยลงปอด อยู่ที่คอ จมูก จึง

ยิ่งแพร่ง่าย เพราะผู้ป่วยหลายคนแทบไม่มีอาการ และไม่ได้กักตัวกัน

ทันการณ์ หลายประเทศเริ่มมองว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทจบของการ

แพร่ระบาดเพราะกลายเป็นโรคคล้ายหวัด และเตรียมตัวที่จะกำาหนดให้

เป็นโรคประจำาถิ่นแทนที่จะเป็นโรคระบาดร้ายแรงต่อไป

รัฐบาลส่วนใหญ่รวมทั้งรัฐบาลไทย มีแนวโน้มผ่อนคลาย

มาตรการต่างๆ กักตัวสั้นลง เปิดเมืองเต็มที่กว่าเดิม เริ่มกลับมาใช้

อาคเนย์ประกันภัยตั้งใจปกป้องทุกกรมธรรม์อย่างเป็นธรรมครบถ้วน ควรแล้วที่ คปภ�รับค�า�อ�รับค�า�อ

มาตรการเทสต์แอนด์ โก ซึ่งไทยทนเห็นด้วย เพื่อฟื้นเศรษฐกิจภาคท่อง

เที่ยวซึ่งสาหัสมาแล้วกว่า 2 ปี แต่ทั้งหมดนี้เป็นการซ้ำาเติมอย่างไม่เป็น

ธรรมกับกิจการของประภันภัยที่ได้ออกกรมธรรม์ โควิดนี้ ไว้ และไม่ได้รับ

อนุญาตให้คืนเบี้ยประกันโควิดเพื่อยกเลิกกรมธรรม์ ด้วยเงื่อนไขไม่ใช่

โรคระบาดร้ายแรง ที่ควรได้รับการชดเชยที่เป็นธรรม แต่กลับเป็นคล้าย

หวัดธรรมดาเท่านั้น เพราะโดยหลักของประกันภัย รถยนต์หรือบ้าน ผู้

ถือกรมธรรม์ทุกคนจ่ายเงินบางส่วน เพื่อที่เมื่อเกิดเหตุ อาจเสียหายเป็น

แสนเป็นล้านบาท ก็จะได้รับการชดเชยของความเสียหายยอดสูงที่เหมาะ

สม แต่การติดเชื้อโอมิครอนจะไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไป อาการเพียงเล็ก

น้อย ไม่ป่วยหนัก ไม่ตาย ก็ไม่ควรจะรักษาเงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งการจูงใจ

ให้ติดง่ายๆ อย่างไม่เป็นธรรมอาจสร้างภาระด้านสาธารณสุข กระทบต่อ

เศรษฐกิจหากต้องปิดเมืองกันอีก และกระทบท่องเที่ยวเพราะนานาชาติ

เสียความเชื่อมั่น

ไทยทนได้ติดตามข่าวอาคเนย์ฯ ขอคืนใบอนุญาตด้วยความรู้สึก

ซาบซ้ึงและชื่นชม โดย ณ วันท่ี 31 ธ.ค.64 บริษัทมีจำานวนกรมธรรม์

ประกันภัยในความดูแลท้ังส้ิน 7,843,568 ฉบับ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกัน

ภัยโควิด-19 จำานวน 1,135,808 ฉบับ และกรมธรรม์ประกันภัยประเภท

อื่นๆ จำานวน 6,707,760 ฉบับ มีจำานวนผู้เอาประกันภัยท้ังส้ิน 10,466,624 

ราย แบ่งเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จำานวน 

1,851,921 ราย และผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ 

จำานวน 8,614,703 ราย ตามข่าวน้ันอาคเนย์ฯ ได้สื่อสารว่า

“บริษัทได้พยายามทำาหน้าที่ในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างดีที่สุด 

โดยใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ใน

ช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถเป็นจำานวนโดยประมาณทั้งสิ้นถึง 

8,245 ล้านบาท แต่ผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นจำานวนที่

สูงมาก ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเป็นอย่าง

ยิ่ง ทำาให้บริษัทไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ หาก

ยอดผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 มีจำานวนผู้ติดเชื้อตามเงื่อนไข

เพิ่มขึ้นมาก บริษัทอาจจะไม่มีจำานวนเงินที่เพียงพอในการดูแลลูกค้า

ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 รวมทั้งลูกค้าตามกรมธรรม์ประกันภัย

ประเภทอื่นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าส่วนมากของบริษัทได้ นอกจากนั้นบริษัท

อาจไม่สามารถดูแลบุคลากร ซึ่งรวมไปถึงตัวแทนและนายหน้าประกัน

ภัยมากกว่า 9,000 ราย ตลอดจนพนักงานลูกจ้างที่ประจำาอยู่ในสาขา

ต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 75 สาขาได้อีกต่อไปด้วย” อาคเนย์ฯ จึงได้ขอ

อนุญาตคืนใบอนุญาต เพราะในขณะนี้อาคเนย์ฯ ยังมีกองทุนเพียงพอ

รองรับกรมธรรม์ปรกติ และกรมธรรม์ โควิด การคืนใบอนุญาตน่าจะนำา

ไปสู่การไม่ดำาเนินธุรกิจต่อ และโอนธุรกิจกรมธรรม์ออกไป โดยกรมธรรม์

ปรกติน่าจะโอนได้ มีผู้พร้อมยอมรับ พร้อมกับกองทุนสำารองตามส่วน

ของกรมธรรม์ปรกติและดำาเนินการคุ้มครองต่อไปได้

แต่ในส่วนกรมธรรม์ โควิด หากไม่มีใครรับเพราะกลัวความ

เสี่ยงไม่สิ้นสุด ก็ยังคงอยู่ที่อาคเนย์ฯ โดยใช้กองทุนสำารองตามส่วนของ

กรมธรรม์ โควิด รวมกับกองทุนส่วนที่เหลือของผู้ถือหุ้น ซึ่งพร้อมเสียสละ

เพื่อรองรับการเคลมของผู้ถือกรมธรรม์ โควิดให้ถึงที่สุด

ทำาเช่นนี้ จะช่วยปกป้องผู้ถือกรมธรรม์ปรกติไม่ให้ถูกกรมธรรม์ โค

วิดเอาเปรียบอีกต่อไป เพราะเงินเบี้ยประกันนั้น บริษัทประกันก็ลงทุน

เพื่อใช้สำาหรับจ่ายเคลมสินไหมเมื่อลูกค้าเคลม แต่เหตุเกิดช้ากว่ามาก 

หากยังรวมธุรกิจกันอยู่อีก จะเป็นการเอาสินทรัพย์และกองทุนสำารอง

ส่วนของผู้ถือกรมธรรม์ปรกติไปจ่ายผู้ถือกรมธรรม์ โควิดอย่างไม่เป็น

ธรรม

ส่วนกรมธรรม์ โควิดที่อาจไม่มีผู้ยอมรับโอน ก็จะยังเป็นภาระของ 

อาคเนย์ฯ ต่อไป เมื่อถึงจุดนั้นผู้ถือกรมธรรม์ โควิดผู้สุจริต อาจรีบขอรับ

เบี้ยประกันคืนก็เป็นไปได้ เพราะกลัวจะเคลมไม่ทันคนอื่น! ซึ่งในครั้งนี้ 

หากเกินทุนสำารองสำาหรับส่วนกรมธรรม์ โควิด ก็ยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นคง

เหลือที่พร้อมจะเสียสละให้ได้ แต่หากไม่มีทรัพย์สินที่รองรับกรมธรรม์

ปรกติของลูกค้าอีก 8,614,703 รายมาให้กรมธรรม์ โควิดเอาเปรียบอีก

แล้ว ก็อาจจะเคลมไม่พอและไม่ทันก็เป็นได้หากมียอดติดพุ่งขึ้นสูง

ไทยทนจึงถือว่าเป็นมาตรการที่เป็นธรรม คำานึงถึงทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือ

กรมธรรมปรกติ ยังรักษาความเป็นธรรมต่อผู้ถือกรมธรรม์ โควิด (เพียง

จำากัดให้ไม่ไปเอาเปรียบกรมธรรม์ปรกติ) รวมทั้งเจ้าหนี้อื่นๆ พนักงาน

ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเมื่อเคลมเกินเบี้ยรับ ผู้ถือหุ้นก็แสดงสปิริตพร้อมเสีย

สละส่วนทุนที่เหลือเพื่อรองรับให้ถึงที่สุดแล้ว จึงขอคารวะอาคเนย์ฯ ที่

ตัดสินใจเพื่อปกป้องผู้เกี่ยวข้องรอบด้าน และคารวะ คปภ.ที่เข้าใจและได้

ทำาหน้าที่ปกป้องกรมธรรม์ปรกติให้ได้รับความเป็นธรรมด้วย.

ไทยทน

ต

ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานีไฟฟ้า การเดินไฟฟ้าหลังมิเตอร์ การ

ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป อย่างไร

ก็ตามในมุมมองของ กฟน.น้ัน เห็นว่าธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงปี 2565 

ถือว่าเป็นช่วงเวลาท่ีก้าวกระโดด เพราะเทรนด์การใช้เทคโนโลยีสมัย

ใหม่หรือพลังงานสะอาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังน้ันการใช้รถยนต์

ไฟฟ้า หรืออีวี จึงมีความต้องการมากข้ึน” จาตุรงค์ กล่าว  

จาตุรงค์ กล่าวว่า MEA ได้ดำาเนินโครงการ “มหานครสดใส 

ชาร์จไฟกับ กฟน.” ติดตั้งหัวชาร์จ MEA EV จำานวน 100 หัวชาร์จใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดย MEA มี

แผนการดำาเนินการสำารวจและดำาเนินการติดตั้งในตำาแหน่งที่เหมาะ

สมและประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก ปัจจุบัน MEA 

ได้ดำาเนินการติดตั้งหัวชาร์จ MEA EV จำานวน 19 หัวชาร์จ และ

จะดำาเนินการติดตั้งหัวชาร์จ MEA EV แล้วเสร็จครบทุกจุดในเดือน

ธันวาคม 2565 นี้ 

ท้ังน้ี MEA ในฐานะ

หน่วยงานท่ีขับเคลื่อนพลังงาน

เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อม

ขับเคลื่อนตามแผนงานด้าน

พลังงานของรัฐบาลในการส่ง

เสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ของประเทศไทย และพลังงาน

ทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ซ่ึงได้ดำาเนินนโยบายในด้าน

รถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง 

ในการเตรียมความพร้อมรองรับ

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่ีจะมาทดแทนรถยนต์น้ำามันต่อไปในอนาคต ตลอด

จนการติดต้ังและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ MEA พร้อมเชื่อมต่อ 

Platform ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ วิเคราะห์

ข้อมูลการชาร์จ และเชื่อมต่อกับ MEA EV Application รองรับการใช้

งานและอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร. 

“เรื่องแรก คือ บริการ�อง MEA 

จะมุ่งสู่ดิจิทัล เพื่อตอบสนอง สู่สังคม

ไร้การสัมผัส โดยจะพิจารณาจากสัดส่วน

ที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มบ้าน                       

ที่อยู่อาศัย ที่จะต้องไปจัดการดูแลเป็นอัน

ดับต้นๆ ดังนั้นจึงมีกระบวนการปรับเปลี่ยน

การบริการ และปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า                      

เพื่อตอบสนองพฤติกรรม�องผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป”

จาตุรงค์ สุริยาศศิน

วิลาศ เฉลยสัตย์



ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐปักหัวลง  จนทำาให้ดัชนีที่

เคยอยู่สูง 36,000 จุด ดิ่งลงจนเกือบหลุดต่ำ�กว่� 34,000 จุด มีผล

กดดันตล�ดหุ้นโลกให้ตกต่ำ�ต�มกันม� รวมถึงตล�ดหุ้นไทยที่เคยยืน

เหนือ 1,650 จุด ก็พลอยอ่อนตัวลงจนลงม�ต่ำ�กว่� 1,650 จุด แต่ยัง

ส�ม�รถยืนเหนือ 1,600 จุดได้ ดูแล้วเป็นแรงกดจ�กก�รข�ยหุ้นของ

ท�งกองทุนในประเทศอย่�งม�ก เดิมที่มองว่�กองทุนข�ยหุ้นเพร�ะ

หน่วยลงทุนใน LTF ครบอ�ยุ 7 ปี ทำ�ให้มีก�รข�ยออกม�ก แต่ก็

ประเมินกันว่�จะมีแรงข�ยประม�ณ 2 หมื่นล้�นบ�ท ผลจริงกลับ

ยังมีก�รข�ยออกอย่�งต่อเนื่องจนมียอดข�ยเกือบถึง 26,000 ล้�น

บ�ท ทำ�ให้เกิดคว�มกังข�ว่�ทำ�ไมยังมีแรงข�ยออกม�อีก ก็พบว่�มี

ข่�วใหญ่จ�กธุรกิจประกันบ�งแห่งขอปิดกิจก�ร เพร�ะไม่ส�ม�รถรับ

ภ�ระกับก�รต้องจ่�ยทดแทนจ�กก�รรับประกันโรคโควิด-19 ระบ�ด

หนักได้ เนื่องจ�กธุรกิจเหล่�นั้นโหมรับประกันโครงก�ร “เจอจ่�ยจบ” 

ไว้จำ�นวนม�ก เมื่อโรคระบ�ดเพิ่มม�กก็ทำ�ให้ท�งกองทุนต้องจ่�ยค่�

ประกันโรคจนล้นพ้นตัว ในที่สุดก็รู้ว่�โรคยังไม่จบหมดไป ธุรกิจจะ

ยังต้องจ่�ยค่�ประกันโรคต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งก�รจ่�ยค่�ประกันโรค

ต้องจ่�ยม�กกว่�เบี้ยประกันที่รับม�หล�ยสิบเท่�ตัว ดังนั้น เมื่อมีผู้ติด

เชื้อม�ก ธุรกิจก็ต้องจ่�ยม�ก จึงทำ�ให้ธุรกิจมีร�ยจ่�ยม�กกว่�ร�ยรับ

หล�ยเท่�ตัว ผลสุดท้�ยก็รู้ว่�จะมีเงินจ่�ยต่อไปไม่ได้ จึงต้องเลิก

กิจก�รเพื่อจะได้นำ�เอ�สินทรัพย์ที่ยังมีอยู่ม�จัดสรรให้กับผู้ประกันทุก

ประเภทต่อไป สิ่งที่เกิดคือบรรด�ธุรกิจประกัน

ที่มีปัญห�ต้องทยอยนำ�หุ้นที่ถือลงทุนออกม�

ข�ยในตล�ด จึงเป็นแรงข�ยที่กดตล�ดโดยไม่

สอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจที่กำ�ลังดีขึ้น พูดได้

ว่�ข�ยด้วยคว�มจำ�เป็นและจำ�ยอม จึงต้องข�ย

แบบไม่เกี่ยงร�ค� นับเป็นแรงกดที่ไม่สอดรับกับ

สภ�พก�รณ์ โดยรวมของประเทศ ส่วนอีกปัจจัย

ที่เป็นแรงกดตล�ดคือ ก�รที่ดัชนีด�วโจนส์ของ

สหรัฐที่เป็นตล�ดชี้นำ�ตล�ดหุ้นโลกมีก�รดิ่ง

ลงแรงจนเกือบลงม�หลุดที่ระดับ 34,000 จุด 

เพร�ะอ้�งกันม�กว่�กลัวเรื่องเฟดลดคิวอีและ

ขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจ�กเกิดภ�วะเงินเฟ้อสูงใน

สหรัฐ นั่นเป็นปัญห�ของสหรัฐ แต่ผลจ�กดัชนี

ด�วโจนส์ดิ่งลงแรง ทำ�ให้ตล�ดหุ้นทั่วโลกพลอย

ดิ่งลงต�ม ม�ปัจจุบันกลับพบว่�ดัชนีด�วโจนส์

เริ่มมีก�รดีดตัวกลับขึ้นม� ซึ่งท�งด้�นก�รเก็งกำ�ไรก็คงมองเป็นก�ร

ดีดกลับหลังจ�กมีก�รข�ยม�กเกินไป และดัชนีดิ่งลงม�ม�กแล้ว แต่

คว�มจริงสหรัฐก็ได้รับผลดีจ�กก�รที่ร�ค�น้ำ�มันสูงไปด้วย จึงมีทั้ง
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7เศรษฐกิจ

‘สุวรรณภูมิ’ ขานรับ Test & Go เริ่ม 1 ก.พ.นี้

น�ยกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำ�นวยก�รท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ 

(ทสภ.) บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย หรือ ทอท. เปิดเผยว่� ขณะนี้

สน�มบินสุวรรณภูมิมีคว�มพร้อมในก�รรองรับผู้ โดยส�รที่จะกลับ

ม�เพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจ�กรัฐบ�ล โดยศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์แพร่                                                                            

ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 หรือ ศบค. ได้ปรับ

ม�ตรก�รป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำ�หรับก�รเดินท�งเข้�

ร�ชอ�ณ�จักร โดยจะเริ่มให้ผู้เดินท�งจ�กทุกประเทศทั่วโลกลง

ทะเบียนเพื่อขออนุญ�ตเข้�ประเทศไทยโดยระบบ Test & Go ได้

อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป

‘โนเบิล’ ปลื้มจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้า

น�ยอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย�กร กรรมก�รและประธ�นเจ้�

หน้�ที่บริห�รส�ยง�นก�รเงิน เปิดเผยว่� ก�รออกและเสนอข�ย

หุ้นกู้ประสบคว�มสำ�เร็จเกินเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ ทำ�ให้บริษัทต้องนำ�

หุ้นกู้ที่สำ�รองเพื่อก�รเสนอข�ยเพิ่มเติม จำ�นวน 300 ล้�นบ�ท

ม�ใช้ รวมเป็นมูลค่�หุ้นกู้ที่ออกและเสนอข�ยทั้งสิ้น 1,800 ล้�น

บ�ท โดยเสนอข�ยระหว่�งวันที่ 25-27 มกร�คม 2565 ที่ผ่�น

ม� ทั้งนี้ บริษัทจะนำ�เงินส่วนหนึ่งไปใช้ในก�รซื้อที่ดินเพื่อพัฒน�

โครงก�รในแนวร�บที่ยังเติบโตได้ดี ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เพื่อชำ�ระ

คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำ�หนดในช่วงเดือนมิถุน�ยน 2565 และเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในก�รดำ�เนินกิจก�ร โดยในปี 2565 เตรียมเปิดตัว

โครงก�รใหม่จำ�นวน 18 โครงก�ร มูลค่�รวมประม�ณ 47,700 

ล้�นบ�ท 

IND ปักธงลุยงานรัฐ-เอกชนไม่ยั้ง

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND เปิดเผย

ว่� แผนก�รดำ�เนินง�นในปี 65 บริษัทเดินเกมรุกโครงก�รภ�ครัฐ-

รัฐวิส�หกิจ และเอกชนเต็มสูบ เตรียมศึกษ�เข้�ลงทุนธุรกิจใหม่ 

หวังต่อยอดธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่ง  ในปีนี้บริษัทตั้งเป้�ก�รเติบโต

ของร�ยได้ไว้ที่ประม�ณ 20-25% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม� ซึ่งทยอย

รับรู้ร�ยได้จ�กง�นในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่ประม�ณ 2.24 

พันล้�นบ�ท และยังมีง�นต่�งๆ ที่จะเข้�ร่วมประมูลประม�ณ 20 

โครงก�ร มูลค่�ประม�ณ 600 ล้�นบ�ท ค�ดว่�มีโอก�สได้ง�นสูง

ถึง 80%

บขส.เร่งตรวจสอบผู้ โดยสารโดนรีดไถเงิน

น�ยสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท 

ขนส่ง จำ�กัด (บขส.) เปิดเผยว่� จ�กกรณีที่มีผู้ โดยส�รม�ใช้บริก�ร

ที่สถ�นีขนส่งผู้ โดยส�รกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 แล้วถูก                                                                                  

คนแปลกหน้�อ้�งเป็นตำ�รวจขอดูบัตรประช�ชนและเรียกค่�เสีย

ห�ย 5,000 บ�ท โดยอ้�งว่�ผู้ โดยส�รมีประวัติเสพย�เสพติด ทั้งนี้ 

เมื่อ บขส.ได้รับทร�บข่�วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ติดต่อกลับไปยัง

ผู้ โพสต์ เพื่อขอทร�บข้อมูลเพิ่มเติม อย่�งไรก็ต�ม ห�ก บขส.พบว่�

มีกลุ่มมิจฉ�ชีพเข้�ม�ก่อเหตุและกระทำ�คว�มผิดจริง บขส.พร้อม

จะแจ้งคว�ม เพื่อดำ�เนินคดีต่อผู้กระทำ�คว�มผิดต�มกฎหม�ยต่อ

ไป

ปลื้มปี 64 ‘FTREIT’ มีรายได้กว่า 3,400 ล้านบาท

น�ยธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ.เฟร    

เซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 

เปิดเผยว่� ในปี 2564 กองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์

และสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์เพื่ออุตส�หกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพ 

เพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” มีร�ยได้ร่วม 3,416.7 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 

12.1% และกำ�ไรจ�กก�รลงทุนสุทธิจำ�นวน 2,371.0 ล้�นบ�ท เพิ่ม

ขึ้น 13.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อนหน้� โดยได้

มีก�รจ่�ยผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จ�กก�ร

ดำ�เนินง�นปี 2564 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวม 0.6740 บ�ทต่อหน่วย 

เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้�.

ทล.เร่งมอเตอร์เวย์‘อู่ตะเภา’

เชื่อมโครงข่�ยเดินท�งอีอีซี-ปักธงตอกเข็มไตรม�ส4/65

น�ยธนศักด์ิ วงศ์ธน�กิจ                                                 

เจริญ ผู้อำ�นวยก�รกองท�ง                                     

หลวงพิเศษระหว่�งเมือง กรม                                    

ท�งหลวง (ทล.) เปิดเผยถึง                                                       

คว�มคืบหน้�โครงก�รก่อ                                                      

สร้�งท�งแนวใหม่เช่ือมท�ง                                                            

หลวงพิ เศษระหว่ �ง เมือง

หม�ยเลข 7-สน�มบินอู่ตะเภ� 

ว่�ขณะน้ีได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจ

และออกแบบร�ยละเอียด

ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม 

(อีไอเอ) แล้วเสร็จ รวมถึง

ก�รสำ�รวจพื้นที่เวนคืนที่ดิน 

พร้อมได้รับก�รจัดสรรงบประ        

ม�ณสำ�หรับก�รก่อสร้�งและ

ก�รเวนคืนท่ีดิน ค�ดว่�จะเร่ิม                            

ดำ�เนินก�รก่อสร้�งได้ภ�ยใน

ไตรม�ส 4 หรือ ต.ค.-ธ.ค.

2565

สำ�หรับลักษณะรูปแบบ

ก�รก่อสร้�งเป็นท�งยกระดับ

ขน�ด 4 ช่องจร�จร ทิศท�ง

ละ 2 ช่องจร�จร ระยะท�ง                           

2 กิโลเมตร (กม.) เชื่อมท�ง 

หลวงพิ เศษระหว่ �ง เมือง

หม�ยเลข 7 และท�งหลวง

หม�ยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เข้�                                       

สู่สน�มบินอู่ตะเภ�โดยตรง 

สำ�หรับวงเงินลงทุนโครงก�ร

ใช้วงเงินลงทุน 4,508 ล้�น

บ�ท โดยมีแผนในก�รตั้งงบ                                      

ประม�ณปี 2565 ตั้งงบประ 

ม�ณ 880 ล้�นบ�ท ปี 2566 

ค่�จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 108 ล้�น                               

บ�ท ปี 2566 ผูกพันงบประ                                  

ม�ณ 1,760 ล้�นบ�ท ปี 2567 

ผูกพันงบประม�ณ 1,760 ล้�น

บ�ท ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

ก่อสร้�งเริ่มตั้งแต่ปี 2565-

2567 โดย ทล.จะเร่งรัดก�ร

ก่อสร้�งได้ทันในก�รเปิดใช้

ง�นของสน�มบินอู่ตะเภ�

ในปี 2568 ซึ่งโครงก�รนี้จะ

ขน�นกับแนวรถไฟคว�มเร็ว

สูงเชื่อม 3 สน�มบิน ตัดผ่�น                                  

ท�งหลวงหม�ยเลข 3 เพื่อ

เชื่อมต่อเข้�สู่อ�ค�รผู้โดยส�ร

สน�มบินน�น�ช�ติอู่ตะเภ�

ทั้งนี้ เมื่อโครงก�รมอ                        

เตอร์เวย์ส่วนต่อขย�ยเชื่อม

สน�มบินอู่ตะเภ�แล้วเสร็จ ถือ

เป็นด่�นสุดท้�ยของมอเตอร์เวย์ 

ช่วงอู่ตะเภ�-ม�บต�พุด ซึ่ง

เป็นเส้นท�งที่เชื่อมต่อเข้�ท่�                                     

อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติอู่ตะเภ� 

ถือเป็นเส้นท�งคมน�คมใหม่ท่ี

ช่วยร่นระยะเวล�ก�รเดินท�ง

เช่ือมเข้�สู่พ้ืนท่ีของโครงก�ร

พัฒน�ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภ�คตะวันออก (EEC) อีกทั้ง

ยังเป็นโครงก�รที่ เชื่อมต่อ

โครงข่�ยก�รคมน�คมขนส่ง

ในทุกระบบ ทั้งท�งบก ท�ง

น้ำ� ท�งอ�ก�ศ และท�งร�ง                                               

ส่งเสริมให้เกิดก�รขย�ยตัว                                           

ท�งเศรษฐกิจไปยังภูมิภ�ค 

อื่นๆ ของประเทศต�มนโยบ�ย

จ่อส่งไก่-ฮาลาลบุกซาอุ

พณ.ชี้‘ตลาดน้ำาแร่’จีนบูม

ข่�วลบและบวกคละกันไป ในขณะที่ไทยเศรษฐกิจกำ�ลังฟื้นตัวได้

ม�ก เพร�ะก�รส่งออกพุ่งแรงและก�รเปิดประเทศก็กำ�ลังจะทำ�ให้

อุตส�หกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัว มองพื้นฐ�นเศรษฐกิจไทยแกร่ง ตล�ด

จะมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นได้.

 หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

KTB ธุรกิจธน�ค�รพ�ณิชย์ในปี 2564 ที่ผ่�นม� ก็ต้องฝ่�ฟัน

อุปสรรคต่�งๆ ค่อนข้�งม�ก โดยเฉพ�ะมักมีก�รออกม�เตือนและ

ติงกันตลอดปีว่�จะเป็นอีกปีที่ธน�ค�รจะมี NPL เพิ่มม�ก เนื่องจ�ก

ยังคงมีก�รมองว่�เศรษฐกิจยังโตไม่ม�กและโรคระบ�ดยังคงระบ�ด

อยู่ม�ก ทำ�ให้มีคว�มวิตกว่�ธุรกิจต่�งๆ จะยังเติบโตไม่ได้ ซึ่งบรรด�

ธุรกิจต่�งๆ ทั้งที่เป็นธุรกิจขน�ดใหญ่และขน�ดเล็กต่�งก็ล้วนเป็น

ลูกค้�กับท�งธน�ค�ร ซึ่งจะมีทั้งในด้�นเงินฝ�ก สินเชื่อ และบริก�ร

อยู่ที่ลูกค้�แต่ละร�ยจะใช้บริก�รด้�นใด ดังนั้น ห�กลูกค้�เหล่�นี้ ได้

รับผลกระทบจ�กปัญห�อุปสรรคข้�งต้นม�ก และมีผลกระทบทำ�ให้

ลูกค้�ไม่ส�ม�รถเติบโตได้ดี ก็จะมีผลเสียกับธุรกิจธน�ค�รไปด้วย ไม่

ว่�จะเป็นทั้งบริก�รด้�นเงินฝ�กและสินเชื่อ แต่ที่นักลงทุนส่วนม�ก

จะพิจ�รณ�ม�กคือ ด้�นสินเชื่อ เพร�ะเมื่อลูกค้�มีปัญห� โดยเฉพ�ะ

อย่�งกรณีถูกล็อกด�วน์ ธุรกิจดำ�เนินก�รไม่ได้ ย่อมจะเกิดผลเสียกับ

ลูกค้�และมีผลกระทบเป็นลูกโซ่กับธน�ค�รไปด้วย โดยลูกค้�ที่ใช้สิน

เชื่อกับธน�ค�รเมื่อธุรกิจไม่โต ไม่มีร�ยได้ ก็จะไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้กับ

ธน�ค�รได้ต�มปกติ อ�จมีผลให้กล�ยเป็น NPL ของธน�ค�ร ทำ�ให้

ธน�ค�รจะต้องตั้งสำ�รองหนี้เสียจำ�นวนม�กขึ้น มีผลให้ธน�ค�รจะมี

ผลกำ�ไรในปีนั้นๆ ลดต่ำ�ลง กรณีปี 2563 ที่ธน�ค�รมี NPL สูง ผล 

ออกม�ธน�ค�รก็จะมีผลกำ�ไรต่ำ�ลง ดูอย่�ง KTB ในปี 2563 กำ�ไร

ลดลงจนเหลือแค่ 16,731.58 ล้�นบ�ท จ�กปี 2562 ที่ยังมีกำ�ไรสูงที่ 

29,284.04 ล้�นบ�ท ม�ปี 2564 จึงกลัวว่�ธน�ค�รจะมีกำ�ไรต่ำ�อีกปี 

แต่เมื่อสภ�วก�รณ์ดีขึ้น เศรษฐกิจฟื้นตัวม�กขึ้น และโรคระบ�ด

เริ่มเบ�บ�งลง ทำ�ให้ไม่มีก�รล็อกด�วน์ ผลออกม� KTB ก็กลับ

ม�มีกำ�ไรสูงขึ้น โดยมีกำ�ไรที่ 21,588.29 ล้�นบ�ท มีกำ�ไรต่อหุ้น

ที่ 1.54 บ�ท เมื่อม�คำ�นวณร�ค�ด้วยพีอีแค่ 10 เท่� ยังได้ร�ค�

ที่ 15.40 บ�ท แต่ร�ค�หุ้นในตล�ดยังอยู่ที่ 13.80 บ�ท เท่�กับ

ยังมี up side ได้ 11.59% โดยจะได้เงินปันผลอีกประม�ณ 

4.18% ด้วย แค่นี้ก็ส�ม�รถเลือกลงทุนได้คุ้มค่�แล้ว แต่เมื่อไปดู

มูลค่�หุ้นต�มบัญชีของ KTB ที่ปัจจุบันอยู่สูงถึง 25.32 บ�ทแล้ว 

ยืนยันได้ชัดเจนม�กว่�ร�ค�หุ้นในตล�ดยังต่ำ�เกินจริงม�กกว่� 

83.48% ทำ�ให้ควรพิจ�รณ�ลงทุนม�ก

TTA มองหุ้นในกลุ่มขนส่งท�งเรือในปัจจุบัน ยังพบ

ว่�มีร�ค�ที่อยู่ต่ำ�เกินจริงม�ก ซึ่งที่ผ่�นม�เมื่อ 2 ปีก่อนธุรกิจ

ได้รับผลกระทบทั้งจ�กเศรษฐกิจถดถอยและยังได้รับผลกระ

ทบจ�กโรคระบ�ดเข้�ม�เสริมอีกด้วย ทำ�ให้ธุรกิจเหล่�นี้มีผล

ประกอบก�รตกต่ำ�ลงม�กจนถึงขั้นข�ดทุน ดูอย่�ง TTA ใน

ปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจยังถดถอยติดลบ 601% และยังมีโรค

โควิด-19 ระบ�ดหนักไปทั่วโลก ผลออกม� TTA มีผลประกอบก�ร

ข�ดทุนม�กถึง 1,944.60 ล้�นบ�ท ม�ปีกล�ย 2564 โรคระบ�ดยัง

มีอยู่ แต่เศรษฐกิจฟื้น

ตัว ทำ�ให้ TTA พลิก

กลับม�มีกำ�ไรได้ทันที

จ�กผลกำ�ไรแค่ 9 

เดือนแรกของปี 2564 

TTA ก็ทำ�กำ�ไรได้แล้ว

ถึง 2,333.84 ล้�น

บ�ท จึงค�ดว่�ตลอด

ปี 2564 น่�จะมีกำ�ไร

รวมที่ 3,300 ล้�นบ�ท

ได้ ก็จะมีกำ�ไรต่อหุ้น

ที่ 1.811 บ�ท เมื่อม�

ประเมินร�ค�หุ้นด้วย

พีอีแค่ 10 เท่� ยังได้

ร�ค�ที่ 18.11 บ�ท แต่ร�ค�หุ้นในตล�ดยังอยู่แค่ 8.75 บ�ท เท่�กับ

ยังมี up side ได้อีกม�กถึง 106.97% หรือม�กกว่�เท่�ตัว และจะ

ได้เงินปันผลประม�ณ 5.14% ด้วย ก็เป็นหุ้นที่น่�ลุ้นและลงทุนม�ก 

และเมื่อม�ดูมูลค่�หุ้นต�มบัญชีของ TTA ที่ปัจจุบันอยู่สูงถึง 10.98 

บ�ท สูงกว่�ร�ค�หุ้นในตล�ดด้วยแล้ว ก็บอกได้ว่�ลงทุนแทบไม่มี

คว�มเสี่ยง

AP ปีก่อน (2564) ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ถูกกดดันจ�ก

ม�ตรก�รควบคุมโรคระบ�ด จนทำ�ให้ธุรกิจไม่เติบโต ได้แต่ประคับ

ประคองเพื่อไม่ให้ต้องปิดกิจก�ร ทำ�ให้หล�ยๆ ธุรกิจมีผลประกอบ

ก�รตกต่ำ�ลงอย่�งม�ก เพร�ะไม่ส�ม�รถทำ�โครงก�รเพิ่ม และยัง

มีปัญห�โครงก�รเก่�ๆ ยังข�ยไม่ได้ แต่นั่นไม่ได้หม�ยคว�มว่�ทุก

บริษัทในกลุ่มจะต้องมีผลก�รดำ�เนินง�นเหมือนกันหมด ดูอย่�ง AP 

จะพบว่� ปี 2563 ธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มมีผลกำ�ไรลดลง แต่ AP ในปี 

2563 กลับยังส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้สูงขึ้นจ�กปี 2562 โดยปี 2563 ทำ�

กำ�ไรเพิ่มม�ที่ระดับ 4,226.54 ล้�นบ�ท (ปี 2562 กำ�ไร 3,067.51 

ล้�นบ�ท) จึงเป็นจุดที่น่�สนใจม�ก และม�ถึงปี 2564 9 เดือนแรก 

AP ก็ยังทำ�กำ�ไรได้ดี มีกำ�ไรที่ระดับ 3,548.96 ล้�นบ�ท กำ�ไรเพิ่ม

จ�กช่วงเดียวกันของปี 2562 8.06% ทำ�ให้ส�ม�รถค�ดหม�ยได้

ว่�ตลอดปี 2564 น่�จะทำ�กำ�ไรได้ที่ระดับ 4,500 ล้�นบ�ท คิดเป็น

กำ�ไรต่อหุ้นได้ที่ 1.43 บ�ท ห�กม�ประเมินร�ค�หุ้นด้วยพีอีแค่ 10 

เท่� ยังได้ร�ค�หุ้นที่ 14.30 บ�ท แต่กลับพบว่�ร�ค�หุ้นในตล�ด

ปัจจุบันยังอยู่แค่ 10 บ�ท เท่�กับยังมี up side ได้อีกม�กถึง 43% 

และจะได้เงินปันผล 4.5% ด้วย ม�ปี 2565 AP โหมทำ�โครงก�ร

ใหม่ม�กถึง 65 โครงก�ร ทำ�ให้มั่นใจได้เลยว่�จะมีกำ�ไรเพิ่มม�ก

แน่นอน ทำ�ให้ส�ม�รถค�ดหม�ยแนวโน้มของร�ค�หุ้นในปี 2565 

นี้ ว่�จะต้องไปได้อีกไกล และจะยิ่งได้เงินปันผลที่คุ้มค่�ม�กกว่�

เดิมม�ก ขณะเดียวกันร�ค�หุ้นก็อยู่ใกล้เคียงกับมูลค่�หุ้นต�มบัญชี 

ทำ�ให้ก�รลงทุนในร�ค�ปัจจุบันยังเป็นร�ค�ที่ไม่สูงเกินจริง เหม�ะที่

จะเลือกลงทุนม�ก.

พญาไท • “กรมทางหลวง” ทุ่ม 4.5 พันล้าน ลุยขยายมอ   

เตอร์เวย์เชื่อมอู่ตะเภา รองรับการเดินทางในพื้นที่อีอีซี วาง

ไทม์ ไลน์ตอกเสาเข็มปลายปี 65 การันตีพร้อมเปิดใช้ทันสนาม

บินอู่ตะเภาในปี 68

ดาวน์พุ่งตลาดขยับ

ธุรกิจOEMคึก

JPลุยขยายรง.

รับสกัดกัญชง

ธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ

77,730.25

28/1/65

1,639.51
+5.34

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,717.66 5,745.87 971.79
 6,988.19 7,143.84 -155.65
 35,526.20 36,530.95 -1,004.75
 28,498.20 28,309.58 188.61

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.87 33.59
ยูโร 36.43 37.41
ปอนดสเตอรลิง 43.67 44.87
เยน (100 เยน) 28.24 29.06
หยวนจีน 4.92 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,300 28,400
ทองรูปพรรณ 27,788 28,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ปลูกป่า • น�ยกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังง�นและประธ�นกรรมก�รก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธ�นเปิดกิจกรรม Kick off ปลูกป่�เศรษฐกิจในโครงก�รปลูกป่�อย่�ง

มีส่วนร่วม โดยมีเป้�หม�ยในก�รจัดก�รปัญห�ด้�นคุณภ�พอ�ก�ศ และก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิ

อ�ก�ศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศรวมถึงเพิ่มก�รดูดซับค�ร์บอนไดออกไซด์ 

โดยมีน�ยกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดน่�น น�ยบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่�ก�ร 

กฟผ. น�ยชิดชนก สุขมงคล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� 

และพันธุ์พืช ณ บ้�นพงษ์ อำ�เภอสันติสุข จังหวัดน่�น.

ของน�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ 

รมว.คมน�คม.

ไทยโพสต์ • เอกชนชี้รับจ้�ง

ผลิตบูม สวนกระแสโควิด-19 

รับเทรนด์สุขภ�พม�แรง JP ลุย

ขย�ยโรงง�นสกัดกัญชง-กัญช� 

รองรับก�รผลิต 3 หมื่นกิโลกรัม 

ฟุ้งปี 65 ร�ยได้เติบโตกว่�ปีที่

ผ่�นม�อย่�งแน่นอน

น�ยพิษณุ แดงประเสริฐ 

ประธ�นเจ้ �หน้�ที่ ส�ยง�น

พัฒน�ธุรกิจ บริษัท โรงง�น

เภสัช อุตส�หกรรม เจเอสพี 

(ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือ JP เปิดเผยว่� ในปี 2565 

เทรนด์ของก�รใส่ ใจสุขภ�พ

ยังได้รับคว�มสนใจอย่�งต่อ

เนื่อง โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับย�และผลิตภัณฑ์

เสริมอ�ห�ร อีกทั้งก�รระบ�ด

ของโควิด-19 ยังเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยกระตุ้นด้วย และจ�ก   

เทรนด์ดังกล่�วส่งผลให้มีกลุ่มผู้

ประกอบก�รหน้�ใหม่สนใจเข้�

ม�ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เสริมอ�ห�รม�กขึ้น ส่งผลให้          

มีผู้ประกอบก�รเข้�ม�ใช้บริก�ร

จ้�งผลิต (โออีเอ็ม) สูงต�มม�

ด้วย โดยเฉพ�ะสินค้�ที่ช่วย

สร้�งภูมิคุ้มกันให้กับร่�งก�ย

และก�รส่งเสริมสุขภ�พ เช่น 

สินค้�จ�กส�รสกัดพืชกัญชง มี

จำ�นวนเพิ่มม�กขึ้น ซึ่งในส่วน

ของ JP เอง ช่วง 9 เดือนของ

ปี 64 มีมูลค่�ร�ยได้อยู่ที่ 440 

ล้�นบ�ท

ทั้งนี้ บริษัทได้ขย�ยโรง                          

ง�นท่ี จ.ลำ�พูน และติดต้ังเครื่อง 

จักรเพื่อให้เป็นสถ�นประกอบ

ก�รสกัดกัญชง กำ�ลังก�รผลิต                         

300 กิโลกรัม ค�ดว่�จะเริ่ม

ดำ � เนิ นก�ร เชิ งพ�ณิ ชย์ ไ ด้

ภ�ยในไตรม�ส 1/2565 และ

มีแผนจะติดตั้งเครื่องจักรชุด

ที่ 2 ที่เตรียมพร้อมจะรับก�ร

ผลิตกัญช�เพิ่มเติมด้วย ภ�ยใน

ไตรม�ส 3/2565 ซึ่งจะส�ม�รถ

รองรับก�รผลิตได้ถึง 30,000 

กิโลกรัม ตอบสนองก�รเติบโต

ของลูกค้�ที่เข้�ม�ใช้บริก�รรับ     

จ้�งผลิตเพิ่มขึ้น และจะส่งผล

ให้ปี 65 บริษัทส�ม�รถตั้งเป้�

หม�ยร�ยได้เติบโตกว่�ปีที่ผ่�น

ม�อย่�งแน่นอน.

ไทยโพสต์ • “พ�ณิชย์” เตรียม

พร้อมเข็นผู้ประกอบก�รไทยบุก

ตล�ดซ�อุดีอ�ระเบีย หลังน�ยก

รัฐมนตรีลุยกระชับคว�มสัมพันธ์

ครั้งแรกรอบ 30 ปี จ่อตั้งคณะผู้

แทนก�รค้� ผุดกิจกรรมโปรโมต

สินค้�ไทย ชูส่งออกไก่-ฮ�ล�ลบุก

เต็มสูบ พร้อมชี้ช่องตล�ดน้ำ�แร่-

ช�นมแคลต่ำ�ในจีนบูม

น�ยภูสิต รัตนกุล เสรีเริง

ฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมก�รค้�

ระหว่�งประเทศ (DITP) เปิดเผย

ว่� กรมได้เตรียมแผนส่งเสริมและ

ผลักดันก�รส่งออกไปยังซ�อุดีอ� 

ระเบีย หลังจ�กที่น�ยกรัฐมนตรี

ได้เดินท�งไปเยือนและกระชับ

คว�มสัมพันธ์เป็นครั้งแรกในรอบ

กว่� 30 ปี โดยมีแผนนำ�คณะผู้

แทนก�รค้�และนักธุรกิจ ทั้งจ�ก

ไทยไปซ�อุดีอ�ระเบีย และจ�ก

ซ�อุดีอ�ระเบียม�เยือนไทย เพื่อ

ห�รือขย�ยก�รค้�ร่วมกัน ก�รจัด

กิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยสินค้�

ไทยร่วมกับซูเปอร์ม�ร์เก็ตชั้นนำ�

ในซ�อุดีอ�ระเบีย และก�รนำ�ผู้                                        

ประกอบก�รไทยเข้�ร่วมง�นแสดง 

สินค้�ในซ�อุดีอ�ระเบีย เช่น ง�น

แสดงสินค้�อ�ห�รและสินค้�    

ฮ�ล�ล หรือซ�อุดี ฟู้ด เอ็กซ์ โป

ทั้งนี้ กรมมีแผนจะส่งเสริม

ก�รส่งออกสินค้�ไก่และฮ�ล�ล

ไปยังซ�อุดีอ�ระเบียเพ่ิมข้ึน โดยจะ

เชิญท�งซ�อุดีอ�ระเบียม�เยือนไทย 

เพื่อตรวจสอบม�ตรฐ�น คว�มพร้อม

ของผลิตภัณฑ์ และกระบวนก�รผลิต

ของไทย หลังจ�กท่ีผ่�นม� ไทยยังไม่

ส�ม�รถส่งออกไก่ไปซ�อุดีอ�ระเบีย

ได้ เนื่องจ�กอยู่ช่วงโควิด-19 ทำ�ให้

ไม่มีหน่วยง�นเข้�ม�ตรวจสอบ

ม�ตรฐ�นโรงง�นในไทย

น�งมัลลิก� บุญมีตระกูล 

มห�สุข ท่ีปรึกษ� รมว.พ�ณิชย์ เปิด

เผยว่� ต�มนโยบ�ยของรองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.พ�ณิชย์ มอบ

หม�ยให้กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศจับต�แนวโน้มคว�มนิยม

สินค้�ในตล�ดต่�งประเทศ เพื่อ

วิเคร�ะห์โอก�สท�งก�รค้�และผลัก

ดันก�รส่งออกสินค้�ไทยให้ขย�ย

ตัว 3-4% ในปี 2565 พบว่�สินค้�

ท่ีกำ�ลังม�แรงในประเทศจีน ได้แก่ 

เครื่องดื่มไฮเอนด์ อ�ทิ น้ำ�แร่ น้ำ�

อัดลม น้ำ�ผักผลไม้ เครื่องดื่มธัญพืช 

เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ เนื่องจ�กผู้

บริโภคจีนมีกำ�ลังซ้ือสูงข้ึน

“ผู้ประกอบก�รไทยจะต้องเน้น

ท่ีคุณภ�พและภ�พลักษณ์สินค้� โดย

เคร่ืองด่ืมประเภทช�นมท่ีด่ืมแล้วไม่

อ้วน หรือช�นมแคลอรีต่ำ� กำ�ลังเป็น 

กระแส ควรชูจุดเด่นด้วยก�รใช้นมจ�ก

พืชแทนสัตว์ เน้นวัตถุดิบท่ีมีแคลอรี

เป็นศูนย์ เป็นต้น” น�งมัลลิก�กล่�ว.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พุทธศักราช ๒๔๕๗ จัดตั้งโรงเรียนนางพยาบาลสภา
กาชาดแห่งแรกในสยาม เมื่อแรกดำาเนินการ ขึ้นอยู่กับ
แผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาล

ทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม)

พุทธศักราช ๒๔๕๙ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือน 
สถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังผลให้เกิดประโยชน์

ด้านการศึกษาของชาติอย่างกว้างขวาง

พุทธศักราช ๒๔๖๐ จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแห่งแรก ณ 

หอวัง หรือบ้านสวนหลวงสระปทุม ให้การ
ศึกษาด้านเกษตรกรรม

ได้เรียนเกษตร
อย่างมีวิชาการ

พุทธศักราช ๒๔๖๑ ตราพระราช
บัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ควบคุม

ให้การศึกษาภาคเอกชนมี
ประสิทธิภาพ

พุทธศักราช ๒๔๖๔ ตราพระราชบัญญัติประถม
ศึกษา บังคับให้เด็กที่อายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป เข้า

เรียนหนังสือในโรงเรียนจนถึงอายุ ๑๔ ปี โดยไม่ต้อง
เสียค่าเล่าเรียน

อายุ ๗ ขวบแล้ว
ต้องไปโรงเรียน
จะได้อ่านออก

เขียนได้

ทรงทำานุบำารุงวัดวาอารามต่างๆ ทรง
ปรับปรุงการปกครองสงฆ์ และขยายการ

ศึกษา และทรงส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่
พุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง

หากแต่มีพระราชดำาริว่าวัดนั้นมีจำานวน
มากมายแล้ว โปรดให้สร้างโรงเรียนแทน จึง

ปรากฏมีโรงเรียนเกิดขึ้นเป็นอันมาก

ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาไว้หลายเรื่อง 

เช่น เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้อะไร ทรงแปล “เทศนามงคล                
วิเสสกถา” เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง
รัฐบาลพม่าขณะนั้นขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนำาไปอบรม                   

สอนทหารของตน
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9กีฬา

ฮอกกี้ โลกเชิดชู ‘ศิริขวัญ’ เล่นทีมชาติ 100 นัด

กรุงเทพฯ • นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมได้ส่งนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติ

ไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Women’s Asia Cup 2022 วันที่ 20-28 

ม.ค. ที่เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยมีชาติที่เข้าร่วมแข่งขัน 8 

ชาติ ประกอบไปด้วย จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อินเดีย, มาเลเซีย, ไทย, 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยรายการนี้ยังแข่งขันเพื่อคัดเลือกเอา

อันดับ 1-3 เป็นตัวแทนเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลก หรือเวิลด์คัพ 

ในปีหน้าต่อไป และอันดับ 1-6 คว้าสิทธิ์แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ณ 

เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกันยายนปีนี้ หลัง

จากจบการแข่งขันต้องยอมรับว่าทีมฮอกกี้สาวไทยยังมีจุดต้องแก้ไข

ในการทำาประตูต้องให้มีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากมีจังหวะ

การทำาเกมที่ดี แต่ปิดสกอร์ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะจบอันดับ 6 ตามเป้า

หมายที่ติด 1 ใน 6 อันดับแรกเพื่อคว้าสิทธิ์ไปเล่นเอเชียนเกมส์ได้ 

ไม่ต้องไปควอลิฟายอีกรอบ โดยรายการนี้ทีมญี่ปุ่นคว้าแชมป์ชนะ

เกาหลีใต้ 4-2 และอินเดียชนะจีน 2-0 จบอันดับ 3 และ 4 ตาม

ลำาดับ ทางสหพันธ์ฮอกกี้นานาชาติ (FIH) และทางสหพันธ์ฮอกกี้แห่ง

เอเชีย (AHF) ได้จัดพิธีการเชิดชูนักกีฬาให้กับทาง ศิริขวัญ วงศ์แก้ว 

นักฮอกกี้สาวทีมชาติไทยเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ของสมาคม

กีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยที่ลงสนามเล่นในนามทีมชาติไทยครบ

จำานวน 100 นัด ในการลงเล่นกับทีมชาติสิงคโปร์ 

‘สิทธิชัย’ ซ้อมต่อเนื่องรับมือ ‘ชิงกิซ’ ศึก ONE X

กรุงเทพฯ • “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” หลังย้ำาแค้นอริเก่าอย่าง “ดา

วิต คิเรีย” ได้เป็นครั้งที่ 3 ในศึก ONE : ONLY THE BRAVE เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา ก็ไม่รอช้า รีบกลับไปเตรียมทำาการบ้านเพื่อ

รับมือกับคู่แข่งรายต่อไปอย่าง “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ในรอบชิงชนะเลิศ 

ศึกคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ

ศึกประวัติศาสตร์ ONE X ที่กำาหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม

นี้ สำาหรับรอบชิงชนะเลิศ สิทธิชัยจะได้เข้าไปเจอกับ “ชิงกิซ อัลลา

ซอฟ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่ปรับเก่าที่เขาเคยสู้กันอย่างสูสีและเอาชนะ

คะแนนไปได้เมื่อประมาณ 8 ปีก่อน โดยหลังจากที่ได้เห็นชิงกิซจัด                

น็อกนักชกเมืองย่าโม “โจ ณัฐวุฒิ” ในยกแรก สิทธิชัยก็ยอมรับว่า              

ชิงกิซแข็งแกร่งข้ึนกว่าเดิมมาก สิทธิชัยจึงต้องกลับไปเตรียมตัวฝึกซ้อม

และทำาการบ้านเพื่อแก้ทางของคู่ปรับเก่ารายนี้อีกครั้ง โดยเชื่อว่าการ

วางแผนการชกอย่างละเอียดรอบคอบ และการฝึกซ้อมอาวุธเพิ่มเติม

จะช่วยให้เขาเอาชนะชิงกิซได้เหมือนที่เอาชนะดาวิตมาได้ในครั้งที่

ผ่านมา โดยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมไว้เรียบร้อยแล้ว“ สิ่งที่ผมคิดว่า

ต้องปรับปรุงเพิ่มคือลูกหนักครับ ผมว่าตอนนี้ความเร็วของผมได้แล้ว 

เหลือแค่ความหนักหน่วงที่ต้องเสริมเข้าไปถ้าจะต้องสู้กับชิงกิซในรอบ

ต่อไป เพราะเขาตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าเดิมจากที่เคยเจอกันเมื่อ

นานมาแล้ว ผมรู้ว่าผมตัวเล็กกว่า แต่ถึงจะเล็กก็สู้ครับ สู้ โดยอาศัย

ความว่องไวและการออกอาวุธที่หลากหลายครับ”

‘ณัฐวุฒิ-ลินดา’ แชมป์ฮาล์ฟมาราธอนบางแสน

ชลบุรี • นักวิ่งปอดเหล็กแฝด “พี่บิ๊ก” ณัฐวุฒิ อินนุ่ม และสุดยอด

น่องเหล็ก “ปลา” ลินดา จันทะชิต ควงคู่เข้าเส้นชัย รักษาแชมป์วิ่ง

ฮาล์ฟมาราธอนบางแสน 21-2021 ไว้ได้อีกครั้ง ด้านผู้จัดปลื้มจัด

งานประสบความสำาเร็จ โดยผลการแข่งขัน “บิ๊ก” ณัฐวุฒิ อินนุ่ม เข้า

เส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 1:11:40 ชม. รั้งแชมป์โอเวอร์ออลชาย 

ครองแชมป์สนามนี้เป็นสมัยที่ 4 ตามด้วยที่ 2 แฝดน้อง ณัฐวัฒน์ อิน

นุ่ม เวลา 1:11:57 ชม., ที่ 3 วิรัตน์ วัยดารา เวลา 1:16:16 ชม. 

ส่วนนักวิ่งหญิง ลินดา จันทะชิต คว้าแชมป์สมัยที่ 2 เข้าเส้นชัยด้วย

สถิติ 1:24:57 ชม. พร้อมครองแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิง, ที่ 2 ปา

รียา สนเส็ม 1:26:15 ชม. และที่ 3 อรอนงค์ วงศร  1:26:47 ชม. 

ด้านนายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ 

คอมมูนิเคชั่น จำากัด Race Director งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนบางแสน 

21 กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกที่กลับมาจัดงาน

อย่างเต็มรูปแบบภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ หลังจากที่เมืองไทยไม่ได้

จัดงานวิ่งขนาดใหญ่มาร่วมปี แม้ว่าปีนี้เราจะมีการกำาหนดมาตรการ

คัดกรองที่เข้มงวด ตามที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.) 

และคณะกรรมการจัดงานได้กำาหนดไว้ เหล่านักวิ่งและผู้เข้าร่วมงาน 

รวมถึงพาร์ตเนอร์ทุกภาคส่วนก็ยินดีปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนด

ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งทำาให้ภาพรวมของการจัดงานในวันนี้ประสบความ

สำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เราได้เห็นนักวิ่งเข้าเส้นชัยอย่างมีความสุขและ

เต็มไปด้วยรอยยิ้ม สมกับเป็นงานวิ่งที่แสนสุขที่สุดที่นักวิ่งรอคอย”.

‘มาดามแป้ง’ได้3ดาวรุ่งเติมเต็มท่าเรือ

คลองเตย • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสร 

“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ทีมชั้นนำาในไทยลีก 1 สร้างความ

ฮือฮาอีกครั้งด้วยการชูเสื้อเปิดตัว 3 ผู้เล่นใหม่อย่าง วิลเลียม ไว

เดอร์ โซ, สิทธา บุญหล้า และพนมพร พวงมาลัย เข้ามาร่วมทัพ

อย่างเป็นทางการ เพื่อสู้ศึกในช่วงเลก 2 ฤดูกาล 2021-22 

โดยนักเตะทั้ง 3 รายได้รับการส่งชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเตะ                                                                                           

ของทีมเรียบร้อย ต้ังแต่ก่อนตลาดซ้ือขายปิดลง เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 

2565 ก่อนที่ล่าสุดจะชูเสื้อเปิดตัวร่วมกับประธานสโมสรอย่างเป็น

ทางการ

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสรการท่าเรือ 

เอฟซี กล่าวถึงการคว้าผู้เล่นทั้ง 3 รายมาร่วมทีมว่า “ทีม

ฟุตบอลจะแข็งแกร่งได้ต้องมีรากฐานที่ดี เช่นเดียว

กับกลุ่มผู้เล่นของทีม ซึ่งแป้งคิดว่าเราต้องให้ความ

สำาคัญกับผู้เล่นเยาวชนด้วย”

“ที่ผ่านมาเราติดตามดูฟอร์มของนักเตะทั้ง 3 

คนนี้มาตลอดอย่าง สิทธา บุญหล้า ก็คุ้นเคยกันจาก

ทีมชาติไทย ชุด U23 และเมื่อปรึกษา

กันในทีมงานสตาฟฟ์โค้ช เราจึง

เชื่อว่านักเตะทั้ง 3 จะเข้ามา

เติมเต็มทีมได้ จนเป็น

กำาลังสำาคัญให้ท่าเรือ                                   

ในอนาคต รวมทั้ง

อาจเป็นหน่ึงตัวเลือก

ที่ดีสำาหรับทีมชาติ

ไทย แป้งจึงขอ

ฝากแฟนบอล

เป็นกำาลังใจให้

น้องๆ ทั้ง 3 คน

ด้วยนะคะ”

สำาหรับ วิลเลียม                     

ไวเดอร์โซ ตำาแหน่งกองกลาง                                                

ตัวรับ เป็นลูกครึ่งไทย-สวี 

เดน ปัจจุบันอายุ 20 ปี มี

ดีกรีเป็นอดีตนักเตะเยาวชน

ของฮัมมาร์บี ไอเอฟ (Ham-

marby IF) ทีมในลีกสูงสุด

ของสวีเดน โดยถูกส่งไป

ลงเล่นให้กับทีมพันธมิตร

อย่าง ฮัมมาร์บี ทีเอฟเอฟ 

(Hammarby TFF) 

ซึ่งอยู่ในลีกระดับ 3 

ของสวีเดน

ขณะท่ี สิทธา                               

บุญหล้า เป็นหนึ่ง

ในกองกลางดาวรุ่ง

ที่น่าจับตามองจาก 

อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 

ที่อายุเพียง 18 ปีเท่านั้น โดย

เพิ่งมีโอกาสติดทีมชาติไทยรุ่น

อายุไม่เกิน 23 ปี ชุดลุยศึกชิง

แชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่

ประเทศมองโกเลีย ซึ่งเจ้าตัวเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุด

ในทีมชุดนั้นด้วย

สำาหรับ พนมพร พวงมาลัย ในวัย 22 ปีนั้น เป็น

อีกหนึ่งดาวรุ่งอนาคตไกล โดยเล่นในตำาแหน่งกองหลัง 

ไอซ์สเกต • นายธีรพงษ์ ชมานนท์ ผจก.ฝ่ายการตลาด บ.เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำากัด ร่วม

ด้วย นายณัฐวัฒน์ ดุสิตนิมิต ผจก.อาวุโสฝ่ายกิจกรรมการตลาดและแคมเปญ ศูนย์การค้าเมกา

บางนา เป็นประธานเปิดการแข่งขันไอซ์สเกตรายการ “ซับซีโร บางกอก ไอซ์สเกต นานาชาติ 

2021 โดยมี 5 ตัวแทนนักกีฬารุ่นจิ๋ว จากทั้ง 5 ริงค์ ร่วมเปิดการแข่งขันด้วย เมื่อวันที่ 28 ม.ค.

2565 ที่ซับซีโร ไอซ์สเกต คลับ เมกาบางนา

นิวยอร์ก • ทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็ก

เจ้าของแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล 7 สมัยประกาศ

อำาลาวงการหลังลงเล่นในเอ็นเอฟแอล

ใน 22 ฤดูกาล จากการเปิดเผยของสื่อใน

สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2565 ที่

ผ่านมา

ทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็กวัย 44 ปี 

คว้าแชมป์ซูเปอร์ โบว์ลสมัยที่ 7 ของเขากับ 

แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส เมื่อปีที่ผ่านมา 

หลังจากก่อนหน้าน้ันเคยชนะซูเปอร์โบว์ลมา 

6 สมัยในช่วง 20 ปีที่เล่นให้กับ นิวอิงแลนด์ 

แพทริออตส์

อีเอสพีเอ็น และเอ็นเอฟแอล เน็ต 

เวิร์ก ต่างรายงานการอำาลาสนามของควอ 

เตอร์แบ็กระดับตำานาน ในขณะที่ ซีบีเอส 

สปอร์ตส์  ประกาศว่าการอำาลาของเบรดีนั้นใกล้

เต็มที โดยทุกสื่อไม่ได้ระบุแหล่งข่าวแต่อย่างใด

ดอน ยี ตัวแทนของเบรดียังไม่ยืนยัน

แผนการอำาลาของยอดควอเตอร์แบ็กระดับ

ตำานาน โดยกล่าวว่ายังไม่มีอะไรเป็นทางการ

จนกว่าจะได้ยินการประกาศดังกล่าวจากปาก

ของเบรดีเอง

“ผมเข้าใจกับสถานการณ์การคาดเดา

ล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตของทอม” ยีกล่าว

ผ่านแถลงการของอีเอสพีเอ็น “มันไม่ได้เกี่ยว

กับความแม่นยำาหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวที่

รายการออกไป ทอมจะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว

เท่านั้นที่จะบอกแผนของเขาได้แม่นยำาที่สุด”

“เขารู้ข้อมูลทุกอย่างของธุรกิจที่แท้

จริงของวงการฟุตบอลเป็นอย่างดี รวมถึงรู้จัก

แผนการวางปฏิทินของเอ็นเอฟแอลมาก 

กว่าทุกคน ดังนั้นคงจะในเร็วๆ นี้ที่เขาจะ

ออกมาให้คำาตอบ”

มีกระแสข่าวรายงานว่า เบรดีไม่

ต้องการที่จะให้ข่าวอำาลาวงการของเขานั้น

ไปบดบังการแข่งขันเกมสำาคัญในเกมชิง

แชมป์สาย แต่รายงานข่าวที่ออกไปก็มีเสียง

ตอบรับจากทั้งลีก

“ในทุกสถานการณ์ ในทุกความทรง

จำา พวกเขาขอขอบคุณสำาหรับทุกอย่าง” 

เอ็นเอฟแอลทวีตข้อความให้กับผู้เล่นยอด

เยี่ยมตลอดกาล “ไม่มีใครทำาได้ดีกว่านี้อีก

แล้ว” พร้อมกับบัญชีความสำาเร็จต่างๆ ตลอด

อาชีพของเบรดี

ทีบี 12 สปอร์ตส์ ซึ่งเป็นบริษัท

ทางด้านธุรกิจของเบรดีได้ทวีตข้อความว่า 

“แหวนซูเปอร์ โบว์ล 7 วง, ผู้เล่นทรงคุณค่าซู

เปอร์ โบว์ล หรือซูเปอร์ โบว์ลเอ็มวีพี 5 สมัย, 

ผู้เล่นทรงคุณค่าเอ็นเอฟแอล หรือลีกเอ็มวี

พี 3 สมัย และ 22 ฤดูกาลที่น่าทึ่ง ขอบคุณ

สำาหรับทุกอย่าง ทอม เบรดี” แต่หลังจากนั้น

ก็มีการลบข้อความดังกล่าวออกไป

แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ไม่ได้ร่วม

อำาลาเบรดีในทวิตเตอร์ มีเพียงโพสต์ไฮไลต์

ของเบรดีในฤดูกาล 2022 บนเว็บไซต์อย่าง

เป็นทางการของพวกเขา

บอลลีสปอร์ตส์รายงานว่า เบรดี

บอกกับ เจสัน ลิคต์ ผู้จัดการทั่วไปของบัค

คาเนียร์สว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจ และลิคต์

ก็กล่าวว่าเขาจะรอการตัดสินใจอย่างเป็น

ทางการของจากเบรดีเอง

ผู้สื่อข่าวจากเคอาร์ โอเอ็นทีวีในซาน

ฟรานซิสโกทวีตข้อความว่า คุณพ่อของ

เบรดีกล่าวว่ารายการการอำาลาวงการของ

ลูกชายนั้นไม่เป็นความจริง.

ชัยนาท • การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจำาปี 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New 

Normal) สนามที่ 1 ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ อบจ.

ชัยนาท (เขาขยาย) จังหวัดชัยนาท เมื่อวัน

ที่ 30 มกราคม เป็นการแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศทุกรุ่น ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม

กับจังหวัดชัยนาท และองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

ศบค. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งผ่านเกณฑ์

ประเมิน Thai Stop COVID Plus ของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรียบร้อย

แล้ว นอกจากนี้ สหพันธ์จักรยานนานาชาติ 

(ยูซีไอ) ได้รับรองให้เป็นการแข่งขันระดับ 

CN หรือชิงแชมป์ระดับประเทศ

 “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระ

ศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ เปิดเผยว่า กล่าวว่า ด้านการผลิต

นักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมานั้น สมาคมกีฬา

จักรยานเริ่มเพาะพันธุ์ต้นกล้านักกีฬาตั้งแต่

ระดับยุวชน โดยนักกีฬาชายเริ่มต้นตั้งแต่ 4 

ขวบ นักกีฬาหญิงเริ่มตั้งแต่ 5 ขวบ เพราะ

นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์จะต้องเริ่มปูพื้นกันตั้งแต่

เด็กๆ แล้วเพิ่มระดับอายุขึ้นไปเรื่อยๆ ขึ้นมา

เป็นระดับเยาวชน และระดับประชาชนทั้ง

ชาย-หญิง ซึ่งจะทำาให้ได้นักกีฬาที่มีฝีมือดี

เพิ่มขึ้นมาอีกหลายคน จากนั้นสมาคมจะทำาการ

คัดเลือกแล้วนำามาฝึกฝนตามโปรแกรมของ                                               

สตาฟฟ์โค้ช จนกระทั่งพัฒนาฝีมือก้าวไปสู่การ

เป็นนักกีฬาทีมชาติ มีโอกาสได้ไปแข่งในระดับ

นานาชาติ สิ่งเหล่านี้คือขั้นตอนของการผลิต

นักกีฬาอย่างเป็นระบบของสมาคมกีฬาจักรยาน

นายกสองล้อไทย เจ้าของฉายา “หมึก

ต้นแบบ” กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สมาคม

กีฬาจักรยานมีแผนจะส่ง สิบตรีโกเมธ สุข

ประเสริฐ นักปั่นทีมชาติไทย เจ้าของ 2 เหรียญ

ทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์

ฝึกจักรยานโลก (WCC) ในประเทศสวิตเซอร์

สื่ออเมริกันระบุเบรดีอำาลาสนาม

แลนด์ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

เพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่

นครหางโจว ประเทศจีน ในเดือนกันยายน 

ส่วนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่

ประเทศเวียดนาม ในเดือนพฤษภาคม ไม่มี

การจัดแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์ เนื่องจากเจ้าภาพ

ไม่มีนักกีฬา ดังนั้นในกีฬาเอเชียนเกมส์ โก

เมธจะเป็นตัวหลักของนักกีฬาชาย ส่วน

นักกีฬาหญิงมี “ฟ้า” สิบตรีหญิงชุติกาญจน์ 

กิจวานิชเสถียร และ “มิ้ง” น.ส.วรัญญา 

แซ่แต้ เป็นนักกีฬาตัวหลัก ส่วนที่เหลือก็จะ

พิจารณาจากผลการแข่งขันในแต่ละสนาม.

‘2ล้อ’สร้างนักปั่นBMXตั้งแต่4-5ขวบไปสู่ทีมชาติ

นาทีที่ 80 ญี่ปุ่นมาได้ประตูเพิ่มอีก คราวนี้ ไทยออกบอลกัน

พลาด และเป็น ยูอิกะ ซูงาซาวา ที่ยิงไกลเข้าไปเป็นแฮตทริก ให้ญี่ปุ่น

นำาห่างเป็น 6-0

และ ที่ผ่านมาค้าแข้งอยู่กับ จามจุรี ยูไนเต็ด ทีมในศึกไทยลีก 3

ทั้งนี้ วิลเลียม ไวเดอร์ โซ จะสวมเสื้อเบอร์ 88, สิทธา บุญ

หล้า เบอร์ 47 และพนมพร พวงมาลัย เบอร์ 70 ให้กับทีมการ

ท่าเรือ.

ไทยพ่ายญี่ปุ่น0-7ต้องลุ้นเพลย์ออฟ
อินเดีย • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) ณ สนามดีวาน พาทิล สเตเดียม นครมุมไบ 

การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบ 8 ทีมสุดท้าย 

ญี่ปุ่นแชมป์กลุ่มซี พบกับไทย อันดับ 3 จากกลุ่มบี

เกมนี้ญี่ปุ่นนำาทีมมาโดย ซากิ คูมางาอิ กัปตันทีม พร้อมด้วย

กองหน้าอย่าง มานา อิวาบูชิ และมินา ทานากะ ด้านไทยเกมนี้ต้อง

ใช้ นัตซึโกะ โทโดโรกิ คุมทีม พร้อมมี สุชาวดี นิลธำารงค์ เป็นกอง

หน้าคู่กับ เสาว์ลักษ์ เพ็งงาม ส่วนตรงกลางมี อิรวดี มาครีส 

เริ่มเกมมา 15 นาที ญี่ปุ่นมาได้จุดโทษ แต่ มานะ อิวาบุชิ 

ยิงไปติดเซฟของ วราภรณ์ บุญสิงห์

นาทีที่ 27 ญี่ปุ่นที่เดินหน้าเข้าใส่ต่อเนื่อง มาได้ประตูออก

นำาจนได้ และเป็น ยูอิกะ ซูงาซาวา ที่ยิงเข้าไปให้อดีตแชมป์โลก

นำาก่อน 1-0

และช่วงทดเจ็บ ฮินาตะ มิยาซาวะ ได้เก็บตกบอลที่ไทย

เคลียร์ไม่ขาด และยิงเข้าไปให้ญี่ปุ่นนำาห่างไทยไปเป็น 2-0 และจบ

ครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

นาทีที่ 48 ญี่ปุ่นได้ประตูนำาห่างออกไปอีก จากจังหวะที่ ริน 

ซูมิดะ ได้บอลในเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 

3-0

นาทีที่ 65 ญี่ปุ่นมาได้จุดโทษอีกครั้ง และเป็น ยูอิกะ ซูงาซา

วา ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้ญี่ปุ่นนำาห่างไทยไปเป็น 4-0

นาทีที่ 76 ญี่ปุ่นมาได้ประตูหนีห่างออกไปอีก และคราวนี้

เป็น ริโกะ อูเอกิ ที่แตะหลบเข้าขาก่อนยิงเสียบเสา 2 เข้าไปให้

สกอร์ห่างเป็น 5-0

นาทีที่ 83 ยูอิกะ ซูงาซาวา มายิง

ประตูที่ 4 ของตัวเองในเกมนี้ หลังโหม่งบอล

ที่กระดอนหลุดออกมาเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 

7-0

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบ

เกมทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่น 0-7 ส่วนผลอีกคู่ 

ออสเตรเลียแพ้เกาหลีใต้ 0-1

ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ทำาให้ไทยจะได้

ไปเล่นในรอบแก้ตัว เพื่อชิงตั๋วไปเล่นฟุตบอล

หญิงชิงแชมป์โลก 2023 พบกับผู้แพ้ระหว่าง

ทีมชาติจีนและทีมชาติเวียดนาม และผู้แพ้

ระหว่างไต้หวันและฟิลิปปินส์ต่อไป เพื่อหาทีม

ที่ทำาผลงานได้ดีที่สุดไปเล่นฟุตบอลโลก ส่วน

อีก 2 ทีมต้องไปเล่นเพลย์ออฟกับชาติในทวีป

อื่นอีกครั้ง

รายชื่อ 11 ตัวจริง ทีมชาติไทย

ทีมชาติไทย : วราภรณ์ บุญสิงค์ (GK), 

ศิลาวรรณ อินต๊ะมี, พิศมัย สอนไสย์, พรพิรุณ พิลาวัน, อมรรัตน์ 

อุดไชย, อรพินท์ แหวนเงิน, กาญจนาพร แสนคุณ, วิลัยพร บุตร

ด้วง, อิรวดี มาคริส, เสาวลักษ์ เพ็งงาม, สุชาวดี นิลธำารงค์.

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสร “สิงห์เจ้าท่า”

วิลเลียม ไวเดอร์ โซ

พนมพร พวงมาลัยสิทธา บุญหล้า
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘บิ๊กตู่’เร่งจัดงบ3พันล.อุ้มครูอัตราจ้าง6.7หมื่นราย

ศึกษาธิการ • “บิ๊กตู่” ห่วงกลุ่มครูอัตราจ้าง

กว่า 6.7 หมื่นรายเคว้ง เหตุสำานักงบฯ ตัดงบ

ทำาให้ต้องเลิกจ้าง เตรียมทุ่มงบ 3 พันล้านอุ้ม

ช่วยเหลือเร็วที่สุด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดสรรงบ

ประมาณให้แก่ครูอัตราจ้าง จำานวน 67,000 

คน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากในปีที่ผ่านมา 

สพฐ.ได้ถูกสำานักงบประมาณ กระทรวงการ

คลัง (กค.) ตัดงบประมาณในส่วนนี้ ไปจำานวน

มาก อีกทั้ง สพฐ.ได้ประสานไปยังสำานักงบ

ประมาณ พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สพฐ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจ้าง

อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการลดลงจำานวน

มาก ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรอัตราจ้าง

และงบประมาณการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน

ให้ราชการ แต่ก็เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งต้องนำา

ไปช่วยเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาภาย

ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ จาก

การหารือพบว่า พล.อ.ประยุทธ์มีความเป็น

ห่วงกลุ่มครูอัตราจ้างเหล่านี้ และต้องการ

สร้างขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อ

ให้สถานศึกษาได้มีงบประมาณจ้างต่อไปได้ 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีรับที่จะไปหารือกับสำานักงบ

ประมาณว่าจะจัดสรรงบประมาณจากส่วน

ไหนมาดูแลกลุ่มครูอัตราจ้างกลุ่มนี้ ได้ สำาหรับ

งบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างในจำานวน 

67,000 คนนั้น จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น

กว่า 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็น

ขวัญและกำาลังใจให้บุคลากรครูอัตราจ้างได้

ทำางานต่อไป รัฐบาลจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะ

จัดหางบประมาณมาดูแลครูอัตราจ้าง เพราะ

เราไม่ต้องการให้มีการชะลอการจ้างใหม่เกิด

ขึ้น เนื่องจากกลุ่มครูอัตราจ้างถือเป็นกลุ่ม

บุคคลที่มีความสำาคัญต่อวงการศึกษาเป็น

อย่างมาก ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเร่งรัดการดำา 

เนินการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด. 

หกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม 

(วธ.) ประเดิมที่ภาคใต้จัดงานที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้ชื่อว่า

ถิ่นกำาเนิดโนรา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศ

ขึ้นทะเบียน “โนรา” ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ถือเป็นลำาดับที่ 3 ของ

ประเทศไทย ต่อจากโขนและนวดไทย โดยมหกรรมจัดขึ้นภายใต้ชื่อ

งาน “เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้” วันที่ 10-13 ก.พ.

2565 ที่ตลาดน้ำาทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทะเล

น้อย เป็นทะเลสาบที่มีความงดงาม และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความ

สำาคัญระหว่าง

ประเทศ ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง

พัทลุงไม่แพ้ โนรา    

นายอิทธิพล 

คุณปลื้ม รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม กล่าว

ว่า วธ.ร่วมมือกับ

จังหวัด หน่วยงานรัฐ 

เอกชน เครือข่ายทาง

วัฒนธรรม จัดงาน

มหกรรมวัฒนธรรม

แห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถี

ไทย” เน้นนำาทุนทาง

วัฒนธรรมมาสร้าง

งานสร้างรายได้ เพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจและ

ฟื้นฟูการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดของทุกภาค ที่

ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ของ วธ. คือ วัฒนธรรม

และความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำาในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมไทยและปรับเปลี่ยนภารกิจเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมทำางาน ทำาเงิน ทำาดี 

“มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ จะจัดขึ้น 4 ภาค เริ่มที่ภาคใต้ 

กับงาน “เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้” ที่ตลาดน้ำาทะเล

น้อย เฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนโนรา ศิลปะ

การแสดงพื้นบ้าน ซึ่งผูกพันกับชีวิตและเป็นที่นิยมของคนไทยในภาค

ใต้ เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่ง

จังหวัดพัทลุงมีการสนับสนุน ส่งเสริมศิลปะโนรามาตลอด มีการ

สืบสานผู้สืบทอดเชื้อสายจัดงานโนราโรงครูขึ้นทุกปี ประชาชนที่มา

ร่วมงานนอกจากได้ชมการแสดงโนรา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว จะ

ได้เยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์

จากชุมชนคุณธรรมฯ ในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ด้วย” นายอิทธิพล

กล่าว 

ไฮไลต์ห้ามพลาดในงาน “เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์

ถิ่นใต้” มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น โนราทำาบท รำา

มโนราห์ตัวอ่อน หนังตะลุงประยุกต์ หนังตะลุงคน ดิเกร์ฮูลู รองเง็ง ลิเก

ป่า มหกรรมโขน มหกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค เป็นต้น สำาหรับใครที่สงสัย

โนราขึ้นมรดกโลกได้อย่างไร ชวนไปเยี่ยมชมนิทรรศการ โนรา มรดก

ภูมิปัญหาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ หรือฟังการเสวนา

หัวข้อต่างๆ เช่น โนรา นาฏลักษณ์เมืองปักษ์ใต้ มรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมสู่สากล ศิลปะร่วมสมัยสร้างรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ มีการ

สาธิต จำาหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ 

โนราที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากจะเป็นมหรสพมอบความ

บันเทิงแล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม มีส่วนสำาคัญ

ต่อการดำารงอยู่และวิถีผูกพันอย่างลึกซึ้งกับชีวิตและสังคมชาวภาค

ใต้ ชุมชนมีความเชื่อเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเข้มข้น และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผู้เป็นโนราผู้มีเชื้อสายโนรา ลูกหลานตายายโนรา คนทรง

ครูหมอโนรา รวมทั้งชาวบ้าน อยากเข้าใจแง่มุมนี้ ชวนไปร่วมพิธีไหว้

ครูโนราและการรำาโนราฉลองในวันที่ 10 ก.พ. ณ วัดท่าแค อำาเภอ

เมืองพัทลุง โดยมีครูโนราและนายพรานโนราจากจังหวัดต่างๆ ใน

ภาคใต้นำาประกอบพิธีไหว้ครูและการรำาโนรา โดยตัวแทนโนราจาก 

14 จังหวัดภาคใต้  

กิจกรรมที่จัดคู่ขนานกันคือ งาน “เรียนรู้วิถีคนเมืองลุง” วันที่ 

มหกรรม‘วิถีถิ่น วิถี ไทย’ครั้งแรกที่พัทลุงเมืองหนังโนรา

IMDจัดอันดับการศึกษาไทยร่วง
ได้ที่56จาก64ประเทศ/ภาพรวมคุณภาพยังต่ำาเด็กเข้าสู่การเรียนระดับมัธยมลดลง

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า สกศ.

ได้ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการศึกษา

ของประเทศไทยกับนานาชาติ โดยใช้ดัชนี

ของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการนานาชาติ 

(International Institute for Management 

Development : IMD) ซึ่ง IMD ได้จัดอันดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ต่างๆ จำานวน 64 ประเทศ โดยในปี 2564 

ผลการจัดอันดับด้านการศึกษา ประเทศไทย

ศึกษาธิการ • สกศ.ไม่หวั่นแม้ผลจัดอันดับ IMD ด้านการศึกษาไทยปี 2564 ร่วงลง 1 อันดับ 

ได้ที่ 56 จาก 64 ประเทศ เหตุคุณภาพการศึกษายังต่ำากว่าครึ่งประเทศที่ร่วมแข่งขัน และ

เด็กเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมลดลงเช่นกัน งบประมาณรั้งท้ายประเทศอื่น  เสนอ “ตรีนุช” 

ชง ครม.ปรับงบสนับสนุนด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับจีดีพี จัดทำาฐานข้อมูลเด็กแบบราย

บุคคล  คัดกรองหาแววเด็ก ไม่ทำาแบบตัดเสื้อโหลให้ใส่เหมาเข่ง

อยู่ในอันดับ 56 มีอันดับลดลง 1 อันดับจาก

ปี 2563 และเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศ

อาเซียนที่เข้าร่วมการจัดอันดับ โดยเป็นรอง

ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้อันดับ 7 และประเทศ

มาเลเซีย ที่ได้อันดับ 39 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์

ตัวชี้วัดด้านการศึกษาของ IMD จำานวน 19 

ตัวชี้วัด โดยเปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า 

ประเทศไทยมีจุดแข็งหรือมีการพัฒนามาก

ที่สุด 2 ตัวชี้วัด คือ ดัชนีมหาวิทยาลัยมีอันดับ

ดีขึ้น 1 อันดับ จากอันดับที่ 49 เป็นอันดับที่ 

48 และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู ที่สอนระดับ

ประถมศึกษา มีอันดับดีขึ้นถึง 6 อันดับ จาก

อันดับที่ 36 เป็นอันดับที่ 30 ส่วนตัวชี้วัดที่

เป็นจุดอ่อนในด้านการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด คือ 

อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา มีอันดับ

ลดลง 4 อันดับ จากอันดับ 57 เป็นอันดับ 61 

อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา 

ลดลง 3 อันดับ จากอันดับ 57 เป็นอันดับ 60 

และงบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมของประเทศ (GDP) ลดลง 1 อันดับ 

จากอันดับ 58 เป็นอันดับ 59

เลขาฯ สกศ.กล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณา

ตัวชี้วัดของ IMD โดยจำาแนกตามวัตถุประสงค์

หลักของการปฏิรูปการศึกษา 3 ด้าน เพื่อ

วางแผนพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ได้

11-13 ก.พ. ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนาโปแก อ.ควนขนุน โดย

มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จากพัทลุง สะท้อน

ความเป็นมาของมโนราห์และการรำามโนราห์ นิทรรศการอัตลักษณ์

วิถีคนเมืองลุง 5 สถานี ได้แก่ 1.อัตลักษณ์ถิ่นพัทลุง เช่น ความเป็น

มาของมโนราห์และหนังตะลุง การแสดงวิถีชีวิตชาวพัทลุง 2.ปรุง

อาหารเป็นยา จัดแสดงและสาธิตอาหารที่มีสรรพคุณทางยา มีส่วน

ผสมของสมุนไพร เช่น ข้าวยำา แกงเลียง 3.รักษ์คุณค่าสมุนไพร จัด

แสดงยาสมุนไพรตำารับวัดเขาอ้อ เช่น ลูกประคบ ยาหม่อง สบู่ 

4.ทำานาเชิงอนุรักษ์ จัดแสดงวิถีนาโบราณและการสีข้าวด้วยครกสี

โบราณ และ 5.สานศักด์ิศรีงานศิลป์จัดแสดงและสาธิตงานหัตถกรรม                    

พื้นบ้านสานกระจูด หัตถกรรมกะลามะพร้าว และงานหัตถศิลป์ 

เช่น กริชโบราณ การสาธิตผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์ เทริดมโนราห์ 

ผ้าพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรี และอาหารพื้นถิ่นคาวหวานที่ดีต่อ

สุขภาพ อย่างแกงน้ำาเคยยอดหวาย แกงคั่วกะทิสมรมยอดปรง ยำาผัก

กูด ขนมดอกโดน ขนมโค เป็นต้น 

ส่วนภาคกลางจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ในเดือน 

เม.ย.ที่ จ.ตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดงานในเดือน พ.ค.ที่ 

จ.กาฬสินธุ์ และภาคเหนือจัดงานในเดือน ก.ค.ที่ จ.พิษณุโลก ชวน

ประชาชนเที่ยวชมงานเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

แต่ละภาค ทั้งนี้  การจัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด. 

‘UOY MA I’ หาตัวตนกับงานศิลป์น้องมะม่วง

นิทรรศการ UOY MA I (อ่านว่า I AM YOU) เป็นการ

กลับมาจัดแสดงเดี่ยวของวิศุทธิ์ พรนิมิตร เจ้าของการ์ตูนเด็ก

หญิงมะม่วง 

แนวคิดสื่อถึง

การสะท้อนตัว

เองจากการมอง

สิ่งอื่นไปจนถึง

การมองโลก

ของเราว่าจะ

เป็นอย่างไร ขึ้น

อยู่กับสิ่งที่เรา

เห็น ศิลปินชวนให้เรามองภาพของน้องมะม่วง แล้วเปรียบตัวเอง

เป็นน้องมะม่วง มองดูอิริยาบถต่างๆ ของเธอในชีวิตประจำาวัน 

ช่วงเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงความฝันของเธอ เป็นงานที่สดใส มี

เอกลักษณ์ แวะมาชมที่ River City Bangkok ห้อง RCB Galleria 

2 ชั้น 2 เวลา : 11.00–20.00 น. (เปิดทุกวัน) จัดแสดงถึง 28 

ก.พ. ชมฟรี

6 งานออกแบบไทย 6 มุมมองใหม่

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ชวนคนรักศิลปะชม

นิทรรศการ “What’s The Hex” นำาเสนอ 6 มุมมองสร้างสรรค์

จาก 6 นศ.ปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ 

นำามาจัดแสดงในเทศกาล “Bangkok Design Week 2022” 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์

ชีวิตใหม่ที่จะนำาพาธุรกิจสร้างสรรค์ไทยก้าวไปข้างหน้า สร้าง

ชีวิตชีวาให้กับเมือง

และผู้คน 6 งาน

วิจัย เช่น สารัตถะ

ย่านวัฒนธรรม การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

ของกรุงเทพมหานคร 

โดย เอก ทอง

ประเสริฐ นวัตกรรม

การออกแบบหมุนเวียนขยะแฟชั่นให้มีอายุยืนยาว ด้วยการ

สร้างความผูกพันทางอารมณ์ โดย จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน 

สุนทรียรสแห่งโขน : การออกแบบผัสสสัมพันธ์ เพื่อขยายผลมิติ

ทางปัญญา โดย ญาฐณา ภควัตธนโกศล ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยราชา 

ธงภักดิ์   นิทรรศการจัดแสดงที่ชั้น 2 ร้าน Chutie is Baking ใน

โครงการ Charoen 43 Art & Eatery ระหว่างวันที่ 5-13 ก.พ.

Thailand Digital Arts Festival 2022

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด บริษัท ไอคอนสยาม 

จำากัด พิพิธิภัณฑ์บ้านดำาของ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ 

และ NFT Platform by KX ร่วมกับศิลปินไทยกว่า 130 ชีวิต 

ประกาศความพร้อมจัดงาน “Thailand Digital Arts Festival 

2022” (TDAF 2022) ครั้งแรกของไทยและเอเชีย ระหว่างวัน

ที่ 5-20 มี.ค.ที่ไอคอนสยาม แสดงผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์

พีซกว่า 1,300 ชิ้้น ในรูปแบบของ NFT ART จากจิตรกรรม, 

ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ภาพถ่าย, ดิจิทัลอาร์ต, แอนิเมชั่น, 

กราฟฟิกดีไซน์, สตรีทอาร์ต, อาร์ตทอย, แฟชั่น, ดนตรี, ศิลปะ

การแสดง. 

มาตรฐานระดับสากล และยกระดับสมรรถนะ

ทางการศึกษาด้วยการพัฒนาอันดับ พบว่า 1.

กลุ่มตัวชี้วัดด้านคุณภาพการศึกษา มีอันดับต่ำา

กว่าครึ่งของประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 

ทั้งจากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 

หรือ  PISA, ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา, 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ

อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากร เป็นต้น 

2.กลุ่มตัวชี้วัดที่สะท้อนการลดความเหลื่อมล้ำา

ทางการศึกษา พบว่าไทยมีอัตราการเข้าเรียน

ระดับมัธยมศึกษาลดลง อัตราส่วนนักเรียน

ต่อครูระดับมัธยมศึกษายังไม่เหมาะสม และ

งบประมาณด้านการศึกษาต่อ GDP มีอันดับ

รั้งท้ายของประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 

และ 3.กลุ่มตัวชี้วัดด้านการสร้างขีดความ 

สามารถในการแข่งขัน ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ี IMD มา

สุ่มสำารวจถามความคิดเห็นผู้ประกอบการ พบ

ว่าภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ มีความ

พึงพอใจจากการใช้บัณฑิต ซึ่งมีแนวโน้มของ

อันดับที่ดีขึ้น แต่ยังมีอันดับต่ำากว่าครึ่งของ

ประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ผลการจัด

อันดับได้สะท้อนว่า ระบบการศึกษาของ

ไทยควรได้รับการพัฒนา ซึ่งในการประชุมผู้

บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตนได้รายงานเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอ

ให้องค์กรหลักต่างๆ ปรับปรุงแผนการเสนอ

ของบประมาณ ปี 2566 ที่สะท้อนให้เห็น

ว่าประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการศึกษา 

ซึ่ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ก็รับที่จะเสนอคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพื่อผลักดันการปรับอัตรา

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

สอดคล้องกับ GDP อย่างไรก็ตาม สกศ.

ตระหนักถึงความสำาคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัด

ทำาร่างแผนการยกระดับสมรรถนะทางการ

ศึกษาของประเทศไทยด้วยการพัฒนาผล

การจัดอันดับ IMD ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 

ระยะ คือ ระยะสั้น เพื่อยกระดับผลการจัด

อันดับ IMD ในปี 2565 โดยได้เริ่มสร้างความ

รู้ความเข้าใจให้ภาคเอกชนรับทราบถึงความ

สำาคัญของการสำารวจข้อมูลความสามารถใน

การแข่งขันทางเศรษฐกิจของ IMD ตลอดจน

เร่งพัฒนาการศึกษาที่สามารถพัฒนากำาลัง

คนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

แรงงาน จัดทำาฐานข้อมูลรายบุคคล เพื่อดูแล

การเข้าถึงการศึกษาของนักเรียน โดยจัดให้มี

การคัดกรองหรือวัดแววเด็กเพื่อจัดการเรียน

รู้ที่ส่งเสริมความถนัดและพหุปัญญาที่หลาก

หลายของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ใช่ตัดเสื้อโหล

ให้เด็ก และเพื่อให้สามารถติดตามนักเรียนได้

ในทุกพื้นที่ เนื่องจากข้อมูลพบว่าเด็กที่เรียน

ต่อระดับมัธยมศึกษามีจำานวนน้อยกว่าเด็ก

ที่จบระดับประถมศึกษาค่อนข้างมาก ทำาให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี สั่ง

การให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งเก็บตก

นักเรียนที่ตกหล่นกลับสู่ระบบการศึกษา.

ม

การแสดง ‘โนรา’ ศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ภาคใต้

ภาคตะวันออกจัดมหกรรมวิถีถิ่น วิถี

ไทยที่ตราด

ส่งมอบป้ายสัญลักษณ์ • นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ส่งมอบป้ายสัญลักษณ์หนังสือให้กับห้อง

สมุดโรงเรียนจำานวน 400 แห่ง ให้กับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำาส่งหนังสือต่อให้กับโรงเรียน

ต่างๆ โดยมี ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำานักพิมพ์

ประพันธ์สาส์น จำากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้งมีผู้บริหาร และผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ครูและบรรณารักษ์ โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม ณ สถาน

ที่จริง และเข้าร่วมผ่านระบบ ZOOM นอกจากนี้มีการ Live สด ผ่านทางเฟซบุ๊กสำานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น.

ภาคอีสานงานจะจัดที่ จ.กาฬสินธุ์

ผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์ต่อยอดจากมรดกภูมิปัญญา อิทธิพล คุณปลื้ม พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. เยี่ยมชม

ผลิตภัณฑ์ CPOT
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11บันเทิง

มน่ะดูแล้ว พิศแล้ว..

ก็..ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมาย และเห็นด้วยกับหนูกระแต 

อาร์สยาม ที่ว่า.. “ก็แค่ร่างร่างหนึ่ง ไม่ได้ยึดติดอะไร วัน

หนึ่งก็เหี่ยวเฉาลงเป็นธรรมดา คนที่เข้าใจก็จะเข้าใจ 

แตรอาจจะคิดต่าง และสิ่งที่ทำาอยู่ ก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่า

มันถูกหรือผิด? 

มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมากกว่า แตรมีความสุขที่ได้

ทำา เพราะนี่คืองานค่ะ และถ้ามองเป็นศิลปะ มันก็คือศิลปะ แตร

ว่า MV ของศิลปินระดับโลกหลายคนเขาไปถึงดาวอังคารละค่ะ 

ว่างๆ ลองไปดู MV แม่ Nicki Minaj ได้นะคะ ตูดกระพือยิ่ง

กว่าแตรอีก แต่ทำาไมแตรไม่เห็นรู้สึกแบบที่คุณรู้สึกเลยอะ

แตรว่ามันอยู่ท่ีทัศนคติของแต่ละคนมากกว่าค่ะ^^ แตรรู้ว่า

มันคืองาน และแตรเต็มใจที่จะทำา เลยไม่ได้รู้สึกถึงคำาว่า เปลือง

ตัวเลยค่ะ เข้าใจเนาะคะ^^”

อยู่ที่มุมมอง^^ #ตามนี้นะคะ #แม่ชอบแบบนี้ #แม่รักที่จะ

โชว์ #แม่ภูมิใจ #แม่เหนื่อยปั้นขนาดนี้ #ก็ขอโชว์แหละ คือ ชั้น

สวย ชั้นมั่น ชั้นอยากอวด ได้ โปรดเข้าใจ

ใครคิดยังไงก็แล้วแต่เลยค่ะ เรารู้ว่าเราทำาอะไร พ่อแม่เรา

โอเคร คนรอบข้างเราโอเคร เพื่อนๆ เราโอเคร^^ #ส่วนใครไม่

ชอบไม่โอเครกรุณาเลื่อนผ่านค่ะ

 ป.ล. เด็กๆ ที่ติดตามพี่แตร ก็ไม่ต้องทำาตามนะคะ รอโต

ก่อนน้าลูกกกก^ ยูโน้วววว...”

นี่..เป็นความรู้สึกของหนูกระแตต่อคำาถาม “ลงทุน (เปลือง

ตัว) ถึงขนาดนี้เลยเหรอ”? ซึ่งถ้ามองเป็นการถามด้วยความรู้สึก

เป็นห่วงเป็นใยในฐานะแฟนเพลง-แฟนคลับคนหนึ่ง ก็ควรที่จะ

ขอบคุณ

เพราะ MV เพลง “ดูดพิษ” (Love Sucks) หนูกระแตได้

ทุ่มเทแสดงแบบโชว์พลังเต็มที่ โดยเฉพาะฉากเลิฟซีนที่เร่าร้อนทั้ง

บนเตียง ทั้งในอ่าง แฟนเพลงดูแล้วย่อมจะอดถามไม่ได้ 

แต่เมื่อหนูกระแตคิด-มอง ว่าเป็นคำาถามที่มาจากอีกความ

รู้สึก อีกทัศนคติ จึงได้ตอบโต้เอาแบบสาวมั่นตามอย่างดารา นัก

ร้องยุคสมัยใหม่

ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด หรือตำาหนิอะไรได้ เพียงแต่ถ้าอ่อนโยน

ลงนิด ด้วยคำา “ขอบคุณ” กับคำาถาม-เสียงติติง และน้อมรับที่จะ

นำามาปรับปรุงแก้ไข..

 ไม่ท้าทาย “ชั้นสวย ชั้นมั่น ชั้นอยากอวด ได้ โปรดเข้าใจ” 

ก็จะดูน่ารัก เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเอง จนยิ่งน่าหลงใหล จะไม่ดีกว่า

หรือ?

ผมเห็นด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสนับสนุนส่งเสริม

ให้หนูกระแตเป็นนักร้องสาวมั่นเสียจนเกินงาม 

อย่าไปคิด-ไปเทียบ “ศิลปินระดับโลกเขาไปถึงดาวอังคาร

กันแล้ว” เพราะเรากับเขาอยู่กันคนละวัฒนธรรม..ตูดใครก็ตูดมัน 

จะเปรียบใคร “กระพือ” มากกว่ากันไปทำาไม?

ในเมื่อหนูกระแตอ้อน.. “อยากให้ทุกคนเข้าไปชมไปฟังกัน

เยอะๆ นะคะ ไม่ขออะไรมากเลย แตรขอแค่พลังแชร์จากแฟนๆ 

และทุกๆ คน #แค่คนละ1แชร์ #แค่นี้ก็หายเหนื่อยละค้าบ”

ตัวเองก็ต้องไม่ทำาตัวแข็งกร้าว หรือท้าทาย โดยเฉพาะคำา 

(พูด).. “ไม่ได้รู้สึกถึงคำาว่า เปลืองตัวเลยค่ะ” นั้น หนูจะได้ 1 แชร์

ก็แต่เฉพาะสายหื่น..

ส่วนคนที่เขาติดตาม ชื่นชม ศรัทธาในผลงาน ก็อาจจะ

งึกงักลังเลจะแชร์ให้ดีไหม ซึ่งประโยชน์ก็จะเสียไป แทนที่ “หาย

เหนื่อย” กลับจะยิ่งทำาให้ต้องเหนื่อยใจ..

เพราะการอวดดี!.

ไม่ได้รู้สึกเปลืองตัว?

ผ

ริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด ร่วม

กับบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเล 

วิชั่น จำากัด และบริษัท คิวบิกซ์ 

ดิจิทัล แอสเสท จำากัด ร่วมสร้างประวัติศาสตร์

เสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรก (Initial 

Coin Offering : ICO) ครั้งแรกในเมืองไทย 

กับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ความบันเทิง

ระดับชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้ชม แฟนๆ และนัก

ลงทุนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเป็น

ส่วนหนี่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยจะได้รับผล

ตอบแทนจากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และ

ได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย 

จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด กล่าว

ว่า “ในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย เรามั่นใจ

ว่าภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จะสร้าง

ปรากฏการณ์ระดับชาติอีกครั้ง จึงอยากเชิญ

ชวนให้แฟนๆ ภาพยนตร์ไทยและนักลงทุน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนภาพยนตร์

เรื่องนี้ โดยได้มีการปรึกษากับทางพี่หน่อง อรุ

โณชา และทาง Kubix ผู้ให้บริการเสนอขาย

โทเคนดิจิทัลในเครือกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี 

กรุ๊ป (KBTG)

ว่าเราอยากให้มีการเสนอขายโท

เคนดิจิทัลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนๆ 

ภาพยนตร์ไทย รวมถึงผู้ที่สนใจชมภาพยนตร์

ได้เป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้ร่วมลงทุนใน

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รวมถึงยังจะ

ได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

อีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เรามั่นใจว่า

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ จะสามารถครองใจผู้ชม และ

สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ 4 พฤษภาคมนี้ ใน                

โรงภาพยนตร์ มาร่วมเป็นกำาลังใจให้กับภาพยนตร์ไทยกันนะ

คะ” 

ด้าน อรุโณชา ภาณุพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอด

คาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำากัด กล่าวว่า “ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 

๒ เป็นการต่อยอดความสำาเร็จระดับปรากฏการณ์ของละคร

บุพเพสันนิวาส ที่ออกอากาศทางช่อง 3 ซึ่งได้สร้างกระแสออ

เจ้า ให้ โด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง และในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่จีดี

เอชนำามาถ่ายทอดในครั้งนี้ จะเป็นการเล่าถึงเรื่อง

ราวในชาติภพต่อไปของพี่หมื่นและการะเกด ที่

บุพเพสันนิวาสนำาพาให้ได้กลับมาเกิดและเจอกัน

อีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงอยากเชิญ

ชวนผู้ชมที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ พี่หน่องหวังว่าการมา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำาให้เรา

ได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งค่ะ”

ปิดท้าย อภิญญา เรืองทวีคูณ กรรมการผู้

จัดการบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำากัด กล่าว

ว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของ Kubix ที่จะปฏิวัติโลก

ของการระดมทุนสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ ผ่านการ

ให้บริการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ซึ่ง

ช่วยทำาให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ตรง

กันมาเจอกันในแพลตฟอร์มของเรา 

เรามองว่า DESTINY Token ถือเป็นการ

ผสมผสานกันอย่างลงตัวของโลกการเงินการลงทุน

และโลกของธุรกิจบันเทิง ที่ได้นำาเอาเทคโนโลยีมา

ปรับใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์การลงทุนอย่างที่ไม่

เคยมีมาก่อนให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ โดยใน

ขณะนี้เราได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดประตูบานแรก

และบานสำาคัญสู่โลกการลงทุนในโทเคนดิจิทัล ที่

ให้นักลงทุนได้ทั้งผลตอบแทนทางการเงิน และ

ประสบการณ์การใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ

อย่างลงตัว”

 สำาหรับ บุพเพสันนิวาส ๒ เวอร์ชั่น

ภาพยนตร์ เป็นความร่วมมือกันระหว่างบรอด

คาซท์ ไทย เทเลวิชั่น และค่ายหนังดัง GDH โดย

ผู้กำากับปิ๊ง อดิสรณ์ นำาแสดงโดย โป๊ป ธนวรรธน์ และเบลล่า 

ราณี จะมาสร้างตำานานบทใหม่บนจอเงิน พร้อมด้วยนักแสดง

คุณภาพอีกมากมาย อาทิ ไอซ์ พาริส, นน ชานน, ปุ๊กกี้ ปวีณ์

นุช, บ๊อบบี้ นิมิตร และกิ๊ก สุวัจนี พบกัน 4 พฤษภาคมนี้ในโรง

ภาพยนตร์.

บ

มล บี, เจรี ฮอร์เนอร์, เอ็มมา     

บันตัน และวิกตอเรีย เบ็กแฮม เวลา

นี้ซุ่มแผนที่จะกลับมารวมตัวกันอีก

ครั้ง แน่นอนว่าต้องเป็นโอกาสสำาคัญ นั่นก็

คือวันแต่งงานของหลานรัก ซึ่งก็คือ บรูก 

ลิน เบ็กแฮม ลูกชายคนโตของวิกตอเรีย 

กับเดวิด เบ็กแฮม ที่กำาลังจะเข้าพิธีสละโสด

ในอีก 3 เดือนข้างหน้านี้แล้ว

วิกตอเรีย หรือพอช สไปซ์ จะแต่ง

ลูกชายทั้งทีต้องมีอะไรพิเศษมาเซอร์ไพรส์

ในงาน หนึ่งในนั้นก็คือการจะระดมอดีต

เพื่อนร่วมวง ได้แก่ เจรี ฮอร์เนอร์, เมล บี, 

เอ็มมา บันตัน และเมล ซี ช่วยส่งตัว ร่วม

เป็นสักขีพยานในวันสำาคัญของครอบครัว

เบ็กแฮม

บรูกลิน อายุ 22 มีกำาหนด

ที่จะแต่งงานกับนิโคลา เพลท์ซ 

นักแสดงสาวชาวอเมริกัน ลูกสาว

มหาเศรษฐีระดับพันล้าน เนล

สัน เพลท์ซ คาดว่าจะเป็นเดือน

เมษายนนี้

และแน่นอนว่า บรูกลินกับ

นิโคลาต้องการให้จิงเจอร์, สแกรี, 

สปอร์ตี และเบบีมาร่วมเป็นสักขี

พยานในวันสำาคัญของทั้งคู่

แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่มี

การยืนยันชัดเจนว่าอดีตเกิร์ล

กรุ๊ปชื่อดังในอดีตในมีการแสดง

โชว์พิเศษจริงในวันนั้นหรือไม่

นอกจากนั้นยังมีข่าว 

ว่าบรูกลินได้ขอให้

น้องชาย คือ โรเม

โอ อายุ 19 กับ 

ครูซ อายุ 16 

ช่วยเป็นเพื่อน

เจ้าบ่าว อบอุ่น

คนใกล้ชิด 

กันเองทั้งนั้น

แหล่งข่าวที่ไม่

ขอเปิดเผยตัวบอก

ว่า “มันเป็นการ

เชิญที่น่ารักมาก 

และสาวๆ ล้วน

ตื่นเต้นที่จะได้ไป

ร่วมงาน”

“มันจะเป็น

งานแรกที่พวกเธอทั้งหมดได้

ออกงานสังคมพร้อมกันหลังจาก

ไม่ได้เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้ว ดังนั้น

พวกเธอต้องเฝ้ารอสำาหรับโอกาสนี้ที่

จะได้มาพร้อมหน้ากันอีกหน”

“ในขณะที่นิโคลาเลือกที่จะสวมชุด

เดรสจากวาเลนติโนทั้ง 2 ชุดในวันสำาคัญ 

พวกเธอสามารถเลือกชุดเดรสจากวิกตอเรีย 

เบ็กแฮม ได้ตามต้องการ”

สำาหรับพิธีวิวาห์ กำาหนดมีข้ึนท่ีคฤหาสถ์

ของทางครอบครัวนิโคลาในรัฐฟลอริดา วัน

ที่ 9 เมษายน. 

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘จีดีเอช’จับมือ‘บรอดคาซท์ฯ’เปิดโอกาสคนดู

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หนัง‘บุพเพสันนิวาส๒’

‘สไปซเ์กิร์ล’เตรียมรวมตัวในงานแต่งหลาน

‘จอร์จ คลูนีย์-แบรด พิตต์’ยอมลดค่าตัว

ขอแค่หนังได้ฉายในโรงไม่ใช่แค่สตรีมมิง

แบรด พิตต์ กับจอร์จ คลูนีย์ 

เร็วๆ นี้จะกลับมาแสดงหนังใหญ่เรื่อง

เดียวกันอีกครั้ง และ 2 นักแสดงดัง

ตกลงยอมรับค่าตัวที่ลดลงจากข้อเสนอ

สำาหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ เพื่อให้แน่ใจ

ว่าหนังจะออกฉายในโรงภาพยนตร์ด้วย 

ไม่ใช่แค่ปล่อยในสตรีมมิง

 จอร์จ 

คลูนีย์ อดีตแบท

แมน วัย 60 ที่หลาย

คนยังจำาได้ดีจาก 

Batman & Robin 

(1997) โคจรกลับ

มาแสดงภาพยนตร์

เรื่องเดียวกันกับ                    

แบรด พิตต์ หรือ

อาร์คิลิส จาก TROY 

(2004) สำาหรับหนัง

ใหญ่เรื่องแรกด้วยกันนับตั้งแต่ Burn 

After Reading ปี 2008 และที่น่า

สนใจคือทั้งคู่ เล่นซีรีส์ ไตรภาค Ocean 

มาทั้ง 3 ภาค (Ocean’s Eleven ปี 

2001, Ocean’s Twelve ปี 2004 และ 

Ocean’s Thirteen ปี 2007)

“มันคือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น และ

จบลงแบบสุดขั้ว Apple เข้ามาพร้อมกับ

ตัวเลขจำานวนมหาศาลสำาหรับแบรดและ

ผม แล้วเราก็บอกว่าเราพร้อมที่จะรับ

น้อยลงกว่านั้นถ้าการันตีให้ได้ว่ามันจะ

เป็นหนังที่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ด้วย 

พวกเขาบอกว่าเยี่ยมเลย” คลูนีย์กล่าว

จอร์จ เมื่อเร็วๆ นี้เพิ่งมีผลงานที่

ประสบความสำาเร็จทางสตรีมมิงกับเรื่อง 

The Tender Bar ซึ่งฉายทาง Amazon 

Prime

“ผมอยากจะเชื่อ และผมยังเชื่อ

อยู่ว่ามันมีทางที่ภาพยนตร์ยังรอดได้และ

อยู่รอดต่อไปได้ในโรงภาพยนตร์”

“แต่โดยทั่วไปแล้ว ในความเข้าใจ

ของโลกตอนนี้ถึงจุดสิ้นสุดของธุรกิจนี้ 

คือการได้ฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วง

สั้นๆ จากนั้นก็ย้ายไปสตรีมมิงต่อ เพื่อที่

จะได้เข้าถึงผู้ชมจำานวนมาก”.

interthaipost69@gmail.com

จินา โอสถศิลป์อรุโณชา ภาณุพันธ์ อภิญญา เรืองทวีคูณ

บรูกลิน กับนิโคลา

วิกตอเรีย เบ็กแฮม

5 สาวสไปซ์เกิร์ล



เพิ่มพลังชีวิตดวยบุฟเฟตนานาชาติ

เพิ่มพลังชีวิต ดวยบุฟเฟตนานาชาติ มื้อกลางวัน ทานละ 400 บาท อาทิ ซุปแครอท 

นาโชส ซาโมซากลวย หมูอบซอสครีมเห็ด ขนมจีนน้ําพริก ขาวซอยไก ขาวขาหมู ยําทะเล 

น้ําพริกกุงสด ขาวเกรียบปากหมอ 

มุมพาสตาสปาเก็ตตี้ มุมอาหารญี่ปุน 

มุมสมตํา มุมขนมเคก ขนมไทย และ 

ไอศกรีม และสําหรับมื้อเย็นเพิ่ม

บารบีคิวหลากหลาย เพียงทานละ 

500 บาท พรอมปลอดภัยกับมาตรการ

การปองกัน ที่หองอาหารเปรม

ประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร.0-2575-5599

12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

BAM  มอบเงินบริจาคเพ� อซื้อที่ดินสรางวัดคาทอลิก        นางรัตนา โรจนเกษตรชัย รอง

ผูจัดการสํานักงานนครสวรรค บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ 

BAM เปนตัวแทนมอบเงินบริจาค จํานวนเงิน 50,000 บาท เพ� อซื้อที่ดินสรางวัดคาทอลิก

เซนตฟรังซิสเซเวียร อ.อุมผาง จ.ตาก โดยมี พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย 

มุขนายกมิสซังคาทอลิกนครสวรรค เปนผูรับมอบ ณ สังฆมณฑลนครสวรรค

สุดเฮง     สเตฟาน จูเบิรท Head of Marketing – Brand Communication บริษัท โรบินสัน 

และ กมลทิพย สรวยสุวรรณ Head of Marketing Strategy & Property Research ศูนยการคา

โรบินสันไลฟสไตล ในเครือเซ็นทรัลรีเทล รวมตอนรับเทศกาลตรุษจีนปขาล เปดแคมเปญใหญ

มอบความสนุกสุดเฮง ใน “Robinson / Robinson Lifestyle The Great Chinese New Year” 

ใหทุกครอบครัวทั่วไทยไดมา รวยทรัพย รับสุข ปลุกพลังเสือ ที่หางโรบินสัน และศูนยการคา

โรบินสันไลฟสไตล ทุกสาขาทั่วไทย จัดเต็มทั้งไอเท็มสินคามงคล พรอมโปรโมชั่นสุดพิเศษ 

และของที่ระลึกดีไซนลิมิเต็ดจากอารทิสตช� อดัง “Cuscus The Cuckoos” รวมทั้งกิจกรรม

สนุกสุดเฮงมากมาย โดยมีทีมผูบริหารและเซเลบริตี้รวมงาน  ณ หางโรบินสัน พระราม 9

รวมฉลองเทศกาลตรุษจีน หางสรรพ

สินคากลุมเดอะมอลล จัดแคมเปญ CHINESE 

NEW YEAR : JOY LUCK LOVE ขานความสุข 

ตรุษปขาล มอบโปรสุดปง ร่ํารวยมั่งคั่ง สินคา

เคานเตอรปกติลดสูงสุด 30% พรอมรับคืน 

M CASH COUPON และเครดิตเงินคืน รวม

สูงสุด 16% ตั้งแตวันนี้ – 14 กุมภาพันธ ที่ 

หางสรรพสินคาเดอะมอลล, เดอะมอลลไลฟ

สโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร 

และ พารากอน ดีพารทเมนทสโตร

หองอาหารแทพเพสทรี โรงแรม

คลาสสิค คามิโอ ระยอง รวมเฉลิมฉลอง

ตอนรับเทศกาลตรุษจีนสงความสุขตอนรับป

เสือ เชิญคุณและครอบครัวมารวมเฉลิมฉลอง

มื้อมงคลกับบุฟเฟตอาหารจีนมื้อกลางวัน 

ที่เชฟคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมารังสรรคเปน

เมนูอาหารจีนรสเลิศ และอิ่มอรอยกับติ่มซํา

รอนๆ หลากหลายรูปแบบ พรอมเคร� องด� ม

ชาจีน อาทิ กระเพาะปลาน้ําแดง ซาลาเปา

ไสครีม ขนมจีบกุง ขนมจีบหมู ขนมจีบปู 

ฮะเกา เปาฮื้อเจี๋ยนน้ํามันหอย ซี่โครงหมูเตา

ซี่ ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว และอีกหลากหลายเมนู

ใหเลือกสรรความอรอยในวันที่ 1 กุมภาพันธ 

2565 เวลา 11.00 - 14.00 น. ในราคาเพียง

ทานละ 590 บาท (สุทธิ) สําหรับเด็กสวนสูง

ไมเกิน 120 เซนติเมตร ลดครึ่งราคาสํารอง

ที่นั ่งลวงหนา หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง โทร. 

0-3861-4340-9 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.

kameocollection.com

พาราไดซ พารค ศูนยการคาในเครือ

เอ็ม บี เค รวมสงเสริมและสนับสนุน

ผูประกอบการผาทออีสาน จับมือกับสํานักงาน

พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน Esan 

Fabric Fair มหัศจรรยผาทออีสานสูสากล พบ

กับสุดยอดผาทอที่ยิ่งใหญที่สุดของภาคอีสาน 

รานจําหน�ายสินคาผาทออีสานที่มีอัตลักษณ

ไทยแท อาทิ ผาไหมปกธงชัย ผาไหมมัดหมี่

ชนบท ผาไหมแพรวา ผาครามสกลนคร ผา

ไหมกาบบัว ผาซิ่นตีนแดง รวมทั้งผลิตภันฑ

จากผาทอคุณภาพมากมาย กวา 60 รานคา 

พรอมกิจกรรมที่น�าสนใจ เชน การแสดง

แฟชั่นโชว การแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

อีสาน มินิคอนเสิรตจากเหลาศิลปนที่มารวม

สรางสีสัน และกิจกรรมนาทีทองชิงโชครับ

ของรางวัลภายในงานอีกดวย อยาพลาด! 

ชอปของดี สุดยอดผาทออีสาน มรดกแหง

ภูมิปญญาไทย ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 26 - 

วันอาทิตยที่ 30 มกราคม เวลา 10.30 น. - 

20.00 น. และเสาร–อาทิตย เวลา 10.00 น. 

– 20.00 น. บริเวณ ชั้น 1 ลานรอยัล พารค 

พลาซา ศูนยการคาพาราไดซ พารค สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท

เซ็นเตอร 1285 พรอมติดตามกิจกรรม และ

โปรโมชั่นดี ๆ ของศูนยการคา พาราไดซ 

พารค ไดที่ www.paradisepark.co.th หรือ

เฟซบุกเพจ Paradise Park อินสตาแกรม 

paradisepark_th และยูทูป paradisepark-

channel

ธณพร ตันติยานนท ผูบริหารศูนย

การคาสยามพารากอน เดินหนากระตุน

เศรษฐกิจ พรอมสืบสานวัฒนธรรมจีนอันย่ิงใหญ 

และเสริมสิริมงคลในชวงเทศกาลตรุษจีน 

สรางปรากฏการณความมหัศจรรยภายใต

แคมเปญ “Siam Paragon Golden Prosperous 

Chinese New Year 2022” เนรมิตพื้นที่

บริเวณ พารค พารากอน ใหกลายเปนไชน�าทาวน 

แลนดมารคของการถายภาพใจกลางเมือง 

ตระการตาดวยสถาปตยกรรมจําลองแบบจีน 

พรอมชมมังกร LED ความยาว 69 เมตร 

และการเชิดสิงโต 7 สี เพลิดเพลินกับ

บทเพลงอันไพเราะ โดยการบรรเลงกูเจิง

จากศิลปนชั้นครู อาจารยหลี่หยาง พรอมรับ

อักษรจีนมงคลจากปรมาจารยพูกันจีน เหลา

ซือ นพพล ไวทยะชาติ ที่จะมารวมอํานวยพร

ดวยศาสตรและศิลปจากปลายพูกันจีน โดย

กิจกรรมเปดใหชมฟรี! ภายใตมาตรการสุข

อนามัยปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 

อยางเครงครัด ระหวางวันนี้–1 กุมภาพันธ 

ณ พารคพารากอน ชั้น M ศูนยการคาสยาม

พารากอน  

โควิด-19 จะระบาดมาก่ีระลอก ทางน้ีก็

ยังเดินหนาทําโครงการดีๆ เพ� อสังคมกันตอ 

สําหรับ ธานินทร พานิชชีวะ บิ๊กบอส DMT 

สงทีมซอมบํารุงไปติดตั้งปายสัญญาณจาก

พลังงานแสงอาทิตยใหกับ ร.ร.วัดมงคลรัตน 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี หวังผลเพ� อลดอุบัติเหตุ

บริเวณร.ร.  และสนับสนุนใหเกิดการขับขี่

อยางระมัดระวัง สรางความปลอดภัยแกครู นร. 

ผูปกครองและประชาชนในเขตชุมชน  อีกท้ัง

ยังฝากประชาสัมพันธ ไปยังหน�วยงานรัฐ 

วัด หรือมูลนิธิ ที่ตองการให DMT ไปติดตั้ง

ปายสัญญาณดังกลาว สามารถแจงความ

ประสงค์มาได้ที่ส่วนงานสื่อสารองค์กรบ

มจ.ทางยกระดับดอนเมือง โทร.0-2792-

6522-26 พรอมลุยทุกที่จา

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดโครงการอบรม

ภาษาอังกฤษหลักสูตรตางๆ ในรูปแบบออนไลน 

ระหวางวันที่  5 มีนาคม  - 14 พฤษภาคม 

2565  เฉพาะวันเสาร ผานโปรแกรม ZOOM  

รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 1.Effective Commu-

nication (Beginner – Pre-intermediate Level 

อบรมเวลา 13.00 – 16.00 น. 2.Writing In 

The Workplace อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น. 

3.English For Work อบรมเวลา 13.00 – 

16.00 น. 4.Intensive Grammar อบรมเวลา 

13.00 – 16.00 น. 5.Effective Reading 

and Writing (Beginner – Pre-intermediate 

Level) อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น. รับ

สมัครตั้งแตบัดนี้  – 20  กุมภาพันธ 2565 ที่ 

https://bit.ly/mar-65 หรือสแกน QR Code 

ที่ โปสเตอรประชาสัมพันธสอบถามราย

ละเอียดไดที่โทร. 0-2218-6017 หรือ LINE 

Official Account: @culi.asd

ขอเชิญชวนทานมารวมลิ้มรสความ

อรอยของ “บุฟเฟตติ่มซํามื้อกลางวัน” ดวย

วัตถุดิบที่คัดสรรมาอยางดี ทําใหมสดทุกวัน 

ท้ังประเภทน่ึงและทอด เชน ขนมจีบ ซาลาเปา 

ฮะเกา ถุงทองนึ่ง กวยเตี๋ยวหลอดหมูแดง 

เผือกทอด เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถ

เลือกอิ่มเพิ่มจาก ขาวผัดกุนเชียง หรือ โกย

ซีหมี่ และของหวานจาก สาคูแคนตาลูป 

หรือ บัวลอยน้ําขิง ในราคาเพียงทานละ 859 

บาทถวน (จากปกติ 1,300 บาท) ตั้งแตวัน

นี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565  

ที่หองอาหารจีนหยก โรงแรมดิ เอมเมอรัลด 

พิเศษสุดๆ !! สั่งเปดปกกิ่งราคาพิเศษเพียง 

999 บาทถวน (ปกติ 1,742 บาท) เปดบริการ

ทุกวัน มื้อกลางวันเวลา 11.30 – 14.30 น. 

และมื้อค่ํา 18.00 – 22.00 น. สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2276-4567 

ตอ 8429-30 หรือ ไลน @theemeraldhotel  

และเพจหองอาหาร www.facebook.com/

yoktheemerald

เซ็นทรัล มารเก็ตติ้ง กรุป หรือ ซีเอ็มจี 

ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผูนําเขาผลิตภัณฑ 

“CellreturnLED Mask” ไอเท็มสุดลํ้าแหงการ

ดูแลผิวยุคใหม ท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 

จากประเทศเกาหลี ดวยนวัตกรรมแสงบําบัด

ผิวจากเทคโนโลยี LED ในระดับ NIR 

ที่ชวยฟนฟูผิวใหกลับมาเรียบเนียนกระจางใส 

เพิ่มคอลลาเจนใตผิว รวมทั้งรักษาสิวและ

ลดเลือนริ้วรอยที่ใบหนาเอาใจสาวกพระเอก

หนุมสุดฮอตแถวหนาของเอเชีย อยาง “ลีมินโฮ” 

ดวย“CellreturnLED Mask” พรอมลายเซ็นต

จริงจาก “ลีมินโฮ” สุดเอ็กซคลูซีฟ เพียง 

10 เคร� องในไทย! (มูลคา 200,000 บาท 

ตอเคร� อง) เม� อชอปผานLine Officialที่@

CellreturnbyCMG และ Central Personal 

Shopper On Demand โทร.1425 ตั้งแตวัน

นี้- 28 กุมภาพันธ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เปดตัว โรบอทบาริสตาสุดล้ํา สัญชาติไทย พรอมตอยอดธุรกิจรานกาแฟชุมชน ในยุค

นิวนอรมอล     ชวลิต จิตภักดี เปดตัวราน na bowon ROBO X CAFE โรบอทบาริสตาสุดลํ้า 

โดดเดนดวยกาแฟคุณภาพดี ดอยแมจันหลวง จ.เชียงราย รังสรรเปนเคร� องด� มซิกเนเจอร ทั้ง

แบบรอนและเย็น รวมถึงระบบจายเงิน QR Payment คิดคนและพัฒนาจากสมองคนไทย 

พรอมชวยเหลือชุมชน สรางอาชีพ เพิ่มรายได ใหชาวเขา ดวยการรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคา

สมเหตุผล ไมกดราคา ตั้งเปาเปนตนแบบธุรกิจรานกาแฟชุมชนในอนาคตอยางยั่งยืน ลดการ

สัมผัส ตอบรับยุคนิวนอรมอล ณ ราน na bowon ROBO X CAFE ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ

บริษัท ทิพยประกันภัย รวมกับ ศูนยคุณธรรม 

(องคการมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

(องคการมหาชน) กองทุนพัฒนาส� อปลอดภัย

และสรางสรรค การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

และมูลนิธิธรรมดี นําคณะครูอาจารยที่ไดรับ

การคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ตามรอยจุดกําเนิดทฤษฎีใหม แนวคิดบวร 

และอาชีพพระราชทานครั้งแรก พรอมรวม

ถอดรหัสพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 

สูเปาหมายเพ� อการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการ

สหประชาชาติ (UN SDGs) ในโครงการตาม

รอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด 

นวัตกรรมศาสตรพระราชา ครั้งที่ 14”   สัมผัส

วิถีเกษตรทฤษฎีใหม โครงการพัฒนาพื้นที่

บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเน� องมาจาก

พระราชดําริ และทองฟารมโคนมไทย-เดนมารค 

อาชีพพระราชทาน แหงแรกของประเทศไทย  

สระบุรี

นางวิชชุดา ไตรธรรม ท่ีปรึกษากรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย กลาววา 

สิ่งที่ “บริษัท ทิพยประกันภัย ไดมุงมั่นทํา

มาอยางตอเน� อง คือ การชวยเหลือสังคมใน

ดานตาง ๆ อาทิโครงการ “ทิพยทําความดี

ไมมีสิ้นสุด” โดยไดจัดกิจกรรมใหครอบคลุม

การชวยเหลือสังคมทุกดาน นอกจากนี้ยังได

จัดทําโครงการ “พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ

ใหกับพนักงานในองคกร และพัฒนาสถาบัน

ครอบครัวใหดําเนินชีวิตแบบพอเพียง มีคุณธรรม” 

รวมกับองคกรภาคี หลายองคกร    

สําหรับโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา 

ตอยอด นวัตกรรมศาสตรพระราชา” นี้เปน

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เรา ไดรวมกับองคกรภาคี

ตางๆ ในการจัดกิจกรรมเพ� อการเรียนรูศาสตร

พระราชา ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมทางดาน

การศึกษา มาตั้งแตป 2561 โดยการนําคณะ

ครูอาจารยจากทั่วประเทศรวมแลวกวา 400 

คนจากกวา 200 สถาบัน รวมโครงการ “ทิพย

สืบสาน รักษา ตอยอด นวัตกรรมศาสตรพระ

ราชา” ในรูปแบบ Edutainment เพราะทุก

ที่คือการเรียนรู ในพื้นที่พิพิธภัณฑธรรมชาติ

ที่มีชีวิต ผสมผสานการทองเที่ยววิถีชุมชน 

รวมถึงกิจกรรมเวิรกชอป ผานนวัตกรรม

บอรดเกมที่จะทําใหคณะครูอาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา สามารถนําไปสราง

ทิพยประกันภัย นําคณะครู – อาจารย  รวมโครงการ “ทิพย สืบสาน รักษา ตอยอด ศาสตรพระราชา ครั้งที่ 14” 

ตามรอยจุดกําเนิดทฤษฎีใหม แนวคิดบวร และอาชีพพระราชทานครั้งแรก

นวัตกรรมการเรียนรูวิถี

ใหมในสถาบันการศึกษา 

ชุมชน และครอบครัวได

ดวยตนเอง สอดคลอง

กับเปาหมายการพัฒนา

อยางยั่งยืนขององคการ

สหประชาชาติ UNSDGs” 

โ ด ย กิ จ ก ร ร ม  

ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด

นวัตกรรมศาสตรพระ

ราชา ครั้งนี้ เปนครั้งที่ 

14 เปนกิจกรรมสัมผัส

วิถีเกษตรทฤษฎี ใหม 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา 

อันเน� องมาจากพระราชดําริ และทองฟารม

โคนมไทย-เดนมารค อาชีพพระราชทาน 

แหงแรกของประเทศไทย  สระบุรี 

โครงการพัฒนาพื้นที่ วัดมงคลชัย

พัฒนา อันเน� องมาจากพระราชดําริ ถือเปน

จุดตั้งตนของทฤษฎีใหม อยูที่ตําบลหวยบง 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เปน

โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

มีพระราชดําริใหคนควาทดลองหาแนวทาง

ปฏิบัติ เพ� อเกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตใน

วิถีเกษตรอยางมีหลักวิชาการ พ่ึงพาตนเองได 

และพออยูพอกิน ทั้งสามารถพัฒนาเปน

หน�วยสังคมที่เขมแข็งของประเทศ ซึ่งผูที่มา

เยี่ยมชม จะไดประสบการณจากการสาธิต

การบริหารจัดการที่ดินและน้ําสําหรับการ

ทําการเกษตรที่มีที่ดินขนาดเล็ก การจัดทํา

แปลงทฤษฎีใหม การทําการเกษตรผสมผสาน 

อีกทั้งการจําหน�ายผลผลิตเพ� อสรางรายไดให

กับโครงการ และชุมชนในละแวกใกลเคียง 

นอกจากน้ีโครงการฯ ยังใหบริการสีขาวเปลือก

ใหกับเกษตรกรรอบๆ โครงการ ถายทอด

เทคโนโลยีใหความรูการทําเกษตรตามแนว

พระราชดําริทฤษฎีใหมใหกับเกษตรกรและ

ผูสนใจ   เหมาะสําหรับเปนสถานท่ีศึกษาดูงาน

ของเกษตรกร และผูที่สนใจทั่วไป

นอกจากนี้ กิจกรรมสําคัญในการตาม

รอยพระราชาทุกครั้งคือ การถอดรหัสพระ

อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร  หลังจากการลงพื้นที่เรียนรู

ดวยการปฏิบัติแลว คณะครูอาจารย ไดทํา

กิจกรรมถอดบทเรียน นําโดยอาจารยอดุลย 

ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเกาเอเอฟเอส 

ประเทศไทย ผานเกมกระดานส� อการเรียนรู 

(Board Game) 3 แบบ ไดแก “Game of Our 

Nation” ที่สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ 

คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “9 ตาม

รอยนวัตกรรมของพอ ศาสตรพระราชาสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล” ถอดบทเรียนและ

ตอยอดสรางสรรคเปนนวัตกรรมจากกิจกรรม

ตามรอยพระราชา และ “The King's Journey: 

Learn English an Example of an Invention” 

ซึ่งคณะครูอาจารยสามารถนํานวัตกรรมการ

เรียนรู ไปตอยอดการเรียนการสอนสําหรับ

เยาวชนตอไป 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการตาม

รอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด 

นวัตกรรมศาสตรพระราชา ครั้งที่ 14” เปน

ไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดานสุข

อนามัย Amazing Thailand Safety & Health 

Administration (SHA) ซึ่งเปนโครงการเพ� อ

กระตุนใหสถานประกอบการในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไดเตรียมความพรอมและดําเนิน

การปรับปรุงสถานประกอบการใหสอดคลอง

กับวิถีชีวิตใหม (New normal) เพ� อยกระดับ

มาตรฐานอุตสาหกรรมทองเที่ยวควบคูกับ

มาตรการดานสุขอนามัย

หองอาหารจีน แชงพาเลซ โรงแรม

แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เชิญคุณและครอบครัว

มารวมตอนรับปนักษัตรขาล หรือปเสือทอง

รุงเรือง พรอมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

ประจําป พ.ศ. 2565 นี้ อิ่มเอมไปกับอาหาร

จีนกวางตุ ง เมนูมงคลหลากหลายเมนูที่

รังสรรคข้ึนอยางต้ังใจโดย เชฟเชา ไว แมน 

หัวหนาพอครัวอาหารจีน และทีมเชฟ

มืออาชีพแหงหองอาหารจีน แชงพาเลซ

พรอมใหบริการทั้ งมื้อกลางวันและ

มื้อค่ํา ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม – 15 

กุมภาพันธ 

ตลอดชวงเทศกาลตรุษจีนแหง

ความรุงเรืองนี้ คุณและสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวสามารถเริ่มตนปใหมตาม

ปฏิทินจันทรคติจีนกันแบบพรอมหนา 

และอิ่มหนําไปกับสามเซ็ตอาหารจีน

กวางตุงเมนูมงคลรสชาติแบบดั้งเดิม ดังนี้

“ชุดสุขสําราญเปยมวาสนา” สําหรับ 

10 ทาน ในราคา 22,888 บาทถวนตอโตะ 

“ชุดสมบูรณพูนสุข” สําหรับ 10 ทาน ใน

ราคา 25,888 บาทถวนตอโตะ “ชุดไรทุกขสุข

นิรันดร” สําหรับ 10 ทาน ในราคา 29,888 

บาทถวนตอโตะ

เลือกอิ่มอรอยไปกับสองเมนูมงคลสุด

พิเศษ “โหลวเฮหย่ีซัง” หรือสลัดแหงความ

มงคลสมบูรณพูนสุขที่รังสรรคขึ้นโดยสูตร

เฉพาะของเชฟเชา เพ� อเพิ่มพูนความสําเร็จ 

ความเจริญรุงเรือง โชคลาภ และความมีอายุ

ยืนยาว ประกอบดวย เมนูโหลวเฮหยี่ซังปลา

แซลมอน สําหรับ 2 - 4 ทาน ในราคา 1,288 

บาทถวน สําหรับ 5 – 10 ทาน ในราคา 

1,988 บาทถวน เมนูโหลวเฮหย่ีซังเปาฮ้ือและ

ปลาแซลมอน สําหรับแขก 2 – 4 ทาน ราคา 

1,688 บาทถวน สําหรับแขก 5 – 10 ทาน 

ราคา 2,888 บาทถวนเมนูติ่มซํานานาชนิด 

และเมนูอาหารจีนแบบอะลาคารทยังพรอม

ใหบริการตามปกติในชวงเทศกาลมงคลนี้

แขกทุกทานที่มาฉลองตรุษจีนมื้อค่ํา

ในวันที่ 31 มกราคม หรือมื้อกลางวันและมื้อ

ค่ําในวันที่ 1 กุมภาพันธนี้ สามารถร� นรมย

ไปกับบทเพลงบรรเลงอันไพเราะจากกูเจิ้งอัน

แสนไพเราะโดยนักเลนกูเจิ้งมืออาชีพ

นอกจากน้ี รวมกันตอนรับปเสือทอง

รุงเรืองท่ีกําลังจะมาจะถึงน้ีตามธรรมเนียม

จีน ดวยการรับชมการแสดงการเชิดสิงโต 

โดยมีความเช� อที่วา การเชิดสิงโตเปน

สัญลักษณที่จะนําพาโชคลาภ สุขภาพดี 

และความสุขมาใหกับสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2565 ต้ังแตเวลา 10:15 น. เปนตนไป 

ณ บริเวณทางเขาอาคารแชงกรี-ลา วิง

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และ

สํารองที่นั ่งไดที่ ฝายสํารองที่นั ่งหอง

อาหารของโรงแรมฯ โทร. 0-2236-7777 

หรือ 0-2236-9952 หรือ  อีเมล restaurants.

slbk@shangri-la.com หรือสํารองที่นั่งผาน

เว็บไซตที่ https://www.shangri-la.com/

bangkok/shangrila/dining/restaurants/

shang-palace/book-a-table/

ตอนรับปเสือทองรุงเรือง และเทศกาลตรุษจีน พรอมอิ่มเอมไปกับหลากหลายเมนูมงคลเลิศรสมื้อหรู

อวยพรปใหม   เฮเลเนอ บุดลีเกอร อารทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจํา

ประเทศไทย รับมอบแจกันดอกไมอวยพร เน� องในโอกาสขึ้นปใหม จาก วัลลภ เจริญรมย 

กรรมการบริษัท ซิกปา (ประเทศไทย) โดยมีที ฮอก อิ้งค ผูจัดการฝายปฏิบัติการบริษัทซิกปา 

(มาเลเซีย) จํากัด รวมอวยพร ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตสวิตเซอรแลนด ประจําประเทศไทย
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ไทยกรุป โฮลด้ิงส จัดงานทําบุญประจําป 2565 เสริมสิริมงคลตอนรับศักราชใหม     โชติพัฒน 

และอาทินันท พีชานนท ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร ไทยกรุป โฮลด้ิงส พรอมดวย 

ดร.สมชัย สัจจพงษ กรรมการบริหาร ดร.อภิชัย บุญธีรวร กรรมการบริหาร นําทีมคณะ

ผูบริหารและพนักงาน รวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 29 รูป และสักการะส่ิงศักดสิทธ์ิ 

เพ� อเสริมสรางความเปนสิริมงคลในโอกาสตอนรับศักราชใหม ประจําป 2565 ณ องคพระ

ปรางค วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

บารบีคิวพลาซา มอบรางวัลผู โชคดี รับเหรียญทองคํา Golden Gon พรอมของรางวัลรวม

กวา 4 แสนบาท     บริษัท ฟูดแพชชั่น เจาของแบรนดดังอยาง บารบีคิวพลาซา นําโดย 

บุณยญานุช บุญบํารุงทรัพย ประธานเจาหนาที่บริหารฝายสรางโอกาสทางการตลาด กลุม

ธุรกิจอาหาร ฟูดแพชชั่น มอบรางวัลเหรียญทองคํา Golden Gon ดีไซนสุดน�ารัก รูปหนาบาร

บีกอน น้ําหนัก 50 สตางค จํานวน 10 รางวัล ใหแกผู โชคดีจากกิจกรรม 22 คะแนนแลกลุน

ทองคํา กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพ� อแทนคําขอบคุณพรอมสงความสุขตอนรับปใหม ซึ่งจัดขึ้น

ตลอดเดือนธันวาคม ตั้งแตวันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2564 โดยมีผู โชคดีจากกิจกรรมดังกลาวมา

รับรางวัลและรวมถายภาพ ณ สํานักงานใหญ บริษัท ฟูดแพชชั่น 

รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสํานักงานทีเส็บ     อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยม

ชมสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยมี 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ พรอม

ดวย จิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการ ทีเส็บ และ คณะผูบริหารทีเส็บ  ใหการตอนรับ 

โดยรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานของทีเส็บ 

เพ� อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซของประเทศไทย ณ สํานักงานทีเส็บ อาคารสยาม

พิวรรธนทาวเวอร 

สยามคูโบตา รวมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงนาม MOU ทางวิชาการวาดวยการพัฒนาทักษะดานเคร� องจักรกลและนวัตกรรม 

ไวพจน หามาลา ผูจัดการฝายบริการลูกคา บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น พรอมดวย 

ชาติวุฑ พลเพชร ผูจัดการอาวุโส – ศูนยอบรมสยามคูโบตา รวมลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ (MOU) ทางวิชาการ กับนายวิทยา พลศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

บุรีรัมย และสุเทพ สระจันทร รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด เพ� อ

ประสานความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มโอกาสในการศึกษาดานวิชาชีพ และรวม

บูรณาการในการขับเคล� อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา พัฒนากําลังคน 

ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและความตองการของวิทยาลัย ผานการวางเปาหมายในการ

จัดตั้งศูนยฝกอบรมการใชและการบํารุงรักษาเคร� องจักรกลการเกษตรใหกับครู นักเรียน และ

นักศึกษา โดยมีคณะผูบริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด เขารวมลงนาม 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี โรงงานพระประแดงและโรงงานนครหลวง สงเสริมคูคาจัดงาน

ประชุมสัมมนา มุงมั่นสูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)     สมรัก ลิขิตเจริญพันธ 

เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ พรอมดวยตัวแทนพนักงาน บริษัท ไทย

เซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีคุณภาพสูงรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา

หัววัว-คันไถ จัดงานประชุมสัมมนาสงเสริมคูคามุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวที่โรงงานพระประแดง

และโรงงานนครหลวง โดยใหการตอนรับกลุมคูคาและพันธมิตร เขารวมรับฟงแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจภายใตการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งภายใน

งานไดรับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ เจริญกิจมงคล ที่ปรึกษาโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เปน

วิทยากรใหความรู และเสริมสรางความเขาใจใหแกกลุมคูคา เพ� อมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดับที่ 5 และการพัฒนาธุรกิจรวมกันอยางยั่งยืน 

สหชาต กลอมชุม ผูจัดการสโมสร

ฟตลิงก พระราม 2 เผยถึงแคมเปญ ฉลอง

กาวสูปที่ 5 เพ� อผูสนใจสุขภาพ กับ ของ

ขวัญพิเศษ ภูมิใจให “แถม 5 เดือน” ใหผูที่

สมัครสมาชิกแบบเฉพาะบุคคลทั้งรายป

และรายเดือน (สมัครตอเน� อง 5 เดือน) ชวย

เสริมภูมิเปนเกราะใหสุขภาพแช็งแรงได

ตอเน� องยาวนานขึ้น และ

ทานที่ยังไมแน�ใจทดลองใช

บริการแบบรายเดือน ตอเน� อง

ไปถึง 5 เดือน รับสิทธิแถมนี้ 

เพิ่มไดเชนกัน และมอบ

ความพิเศษดวยสมาชิกประเภท

ครอบครัว เพ� อชวนกันออก

กําลังกาย และเปนกิจกรรม

รวมในครอบครัว ใหประหยัด

ย่ิงข้ึน กับแพ็คเกจครอบครัว 

“ลด 50% ใหกับคนที่ 5”  

นอกจากนี้ ยังมีโปร

โมชั่นพิเศษสําหรับ คอรส

เรียนกีฬาใหม ๆ ให และ  

เม� อใชจายสินคาบริการ ที่

สโมสรฯ มีสิทธิไดเขารวม

ฟตลิงกมอบ โปรฯ ฉลองกาวสูปที่ 5 เพ� อสุขภาพที่ดี 

โครงการชอปดีมีคืนอีกดวย สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี ฟตลิงก สปอรตคลับ ถนนพระราม2 

ซอย 47 (อนามัยงามเจริญ) แยก 11 โทร. 

0-2042-8880, 08-2005-7092 เปดบริการ

ทุกวันเวลา 09.00-21.00น. หรือline:@fitlink-

sportsclub, www.facebook.com/FitlinkSportsClub, 

https://www.fitlinksportsclub.com

เปนอีกครั้งที่แบรนดยอดนิยม

คูคนไทยอยาง “หานคู” ที่ในวันนี้

กําลังจะกาวเขาสูปที่ 70 ไดสรางแรง

กระเพ� อมใหแกวงการเสื้อผา ไมวา

จะยอนไปตั้งแตยุคสมัยที่ผูคนยังไมรู

จักคําวา ‘แบรนด’ แตเปดตูเสื้อผา

เมื่อไหร่ต้องได้เจอเสื้อห่านคู่ซักตัว

ติดไว ในตู! หรือแมจะเปลี่ยนผาน

ยุคสมัยมายาวนานจนเขาสูการนํา

แบรนดคอลแลปเทรนดนิยมตางๆ 

ดวยดีไซนและกิมมิก สนุกๆทางการตลาดใน

หลายปหลังนี้ ก็สามารถกระตุกความสนใจ

ของสายแฟ แตละเจนเนอเรช่ันมาไดโดยตลอด..

และวันนี้ หานคูไดตกผลึกคุณคาทางดีไซน

อันสดใหม สงมอบดีเอ็นเอท่ีแข็งแกรงผานการ

ผสานจุดแข็งขั้นสุดคือเร� องของคุณภาพเน้ือ

ผาและการตัดเย็บ เขากับดีไซนท่ีระเบิดความ

เปนตัวตนออกมาอยางอิสระเพ� อคนเจนซี 

(Gen Z) โดยเฉพาะ ดวยการสงแบรนด “ดีบี

จีเอส” (มาจาก DOUBLE GOOSE) ลง

สูรันเวยสายสตรีท แวร มอบคุณภาพและ

ความคุมคาใหคนรักแฟชั่นครบทุกมิติไมวา

“DBGS” เปดตัวสตรีท แวรคอลเลคชั่นแรกของป 2022

พรอมเปดปอปอัพ สโตรแหงแรก@สามยานมิตรทาวน     

จะเปนงานออกแบบ คุณภาพการตัดเย็บ 

การใชงานงายสวมใสไดจริง และในราคาที่

ดีตอใจจับตองไดสมกับสโกแกน ‘Lifestyle 

wear for everyone’s work and play’

โดยคอลเลคชั่นเปดตัวรับป 2022 นี้ 

ดีบีจีเอส วางคอนเซ็ปทไวชัดเจนภายใตสีสัน

ของ ‘Natural Shade of The Earth’ ที่ดึงเอา

โทนสีเทา, แดง, นํ้าตาล, ดํา, กรม จากอิลิเมนท

ตางๆ ในธรรมชาติมาผสานจัดวางใหมโดย

หยอดความมินิมัลลิสมอิงกลิ่นอายของเอเชีย

นคัลเจอร เกาหลี ญี่ปุนลงไปละเลงรวม เขา

กับงานออกแบบที่สอดแทรกความรูสึกเปน

อิสระไรกฏเกณฑ มีสไตลเฉพาะตัวที่โดดเดน

ในแบบฉบับของความเปนตัวตน (Individuality) 

ผานลายสกรีน และการตัดตอผาหลายชิ้น

หลายสี (Color Blocking) เปนลายทางที่นํา

เสนอไดอยางลงตัว รวมถึงรูปทรงเสื้อผา 

(Silhouette) ที่ออกแบบและตัดเย็บอยาง

มีลูกเลนพอเหมาะพอดี เพ� อใหสวมใสงาย

สามารถใสไดจริงในชีวิตประจําวัน ในขณะ

เดียวกัน ยังเปนดีไซนที่ดูเหมือนเรียบงาย

แตมีเสน�หแฝงรายละเอียดเฉพาะตัวไวอยาง

แยบยลที่คนรักสตรีทแวรตองไปพิสูจนดวย

ตัวเอง 

ทั้งยังมาในแพทเทิรนที่หลากหลายเห

มาะมากๆ กับไลฟไตลคนยุคใหม ที่สามารถ

มิกซแอนดแมทชการใชงาน

ไดตามชอบใจไมวาจะวันไป

ชิลคาเฟ ไปเซิรฟสเก็ตหรือ

คัฟเวอรแดนซ ไปปารตี้ ทํา

กิจกรรมตางๆ กับเพ� อนและ

ครอบครัว รวมถึงยังมีรูปแบบ

ท่ีเอาใจหนุมสาวจอบเบอรสายแฟ 

สามารถหยิบไปใชเปนไอเท็มสู

แอรข้ัวโลกในออฟฟสไดอีกดวย! 

โดยสไตลที่นํ า เสนอมี

ทั้งแบบใสไดยูนิเซ็กซ (Unisex) 

และสําหรับหนุมๆสาวๆโดย

เฉพาะ ซึ่งฮี โรของคอลเลคชั่นนี้คงตองยก

ใหสไตลสตรีท โอเวอรไซส (Oversize) ที่ยัง

คงความนิยมอยางตอเน� อง และเพิ่มความ

พิเศษดวยการมอบความสบายตัวขั้นสุดเม� อ

ใชงานจริง ผานการแกปญหาดานความรูสึก

อึดอัดเม� อสวมใสออกไปใหหมด ดวยดีไซน

ทรงเสื้อหลวมพิเศษ และทรงเสื้อทรงปกติ 

ตัวเนื้อผาที่นุม ล� น ใสสบาย สามารถเทไดทั้ง

ผูชายและผูหญิง โดยเลือกขนาดที่ชอบสวม

ใสไดตามใจชอบต้ังแตขนาด S M L XL ภายใต

ราคาที่จับตองได

คอลเลคชั่นนี้ดีบีจี เอสขนมาใหคูล

กันทั้งเสื้อแขนสั้น เสื้อแขนยาว เสื้อลาย

กราฟฟกของหนุมๆที่มีทั้งโอเวอร ไซส และ

ทรงปกติ สวนของสาวๆ ทางแบรนดมีเสริฟ 

เสื้อคร็อปท็อปตัวสั้นพิมพลาย  เสื้อเขารูป

สไตลสาวสปอต (Baby Tee) เสื้อแจ็กเก็ต

ซิปหนาดีไซนฮิป ชุดเดรสฮูดดี้ที่คิ้วทมากๆ 

โดยมีใหเลือกทั้งแยกใสและชุดเซ็ตบนลาง 

(กางเกงขาสั้น และ Sweat Pants กางเกง

วอลมแนวสตรีท) เพ� อการคอมพลีทลุคทั้ง

ของผูหญิงและผูชาย นอกจากนี้ยังยกขบวน

แฟชั่นไอเท็มแนวสตรีทอยาง หมวกแคป 

สายคลองแมส เช็ทกระเปาผาแคนวาส (มีใบ

ใหญและใบเล็ก) กระเปาผาพิมพลาย มาให

ชอปกันอยางจุใจ

นอกจากความหลากหลายทางการ

ออกแบบแลว ลายเซ็นของแบรนดแฟมิลี่นี้

ที ่ ไมเอยถึงไมได คือ งานตัดเย็บคุณภาพที่

ประณีตทุกฝเข็ม เนื้อผานุม ที่สําคัญใสสบาย

ไมรอน อันเปนเอกลักษณที่ทําใหคนทุกเจน

เนอเรชั่นที่ครอบครองชิ้นงานของแบรนดแม

อยางหานคูตองกลับมาซ้ือซํ้า เพราะความนุม 

สวมใสสบายในทุกสภาพอากาศ การเลือกใช

เทคโนโลยีใหมๆ  มาสรางสรรคสินคาใหไดมาตรฐาน 

รวมถึงคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากฝายที่ดี

ที่สุดมาถักทอผานเทคนิคเฉพาะของหานคู 

ลงมาอยูในเสื้อผาทุกชิ้นของแบรนดดีบีจีเอส

ลูกคาสามารถเลือกชมและส่ังซ้ือออนไลน

ไดแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป ในชองทางตางๆ 

ของดีบีจีเอส อีเมล dbgs.info@doublegoose.

co.th Line OA: @dbgs Shopee: dbgs_of-

ficial_shop Facebook: dbgs.official Tiktok 

: @dbgs.official และ IG: dbgs.shop และ

ฉลองการเปดปอปอัพสโตรแหงแรกอยางเปน

ทางการของดีบีจีเอส ณ สามยานมิตรทาวน (SYM) ช้ัน 1 

ม.รังสิต มอบรางวัลสุริยเทพทองคํา ใหแก “วิเชียร ชิณวงษ” วีรบุรุษแหงทุงใหญนเรศวรฯ

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัล สุริยเทพทองคํา ใหแก วิเชียร ชิณวงษ วีรบุรุษแหงทุงใหญ

นเรศวรฯ คดีเสือดํา เชิดชูเกียรติการเปนขาราชการที่ดี ทําหนาที่อยางซ� อสัตยสุจริต ยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม ในพิธีประสาทปริญญา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๔

บานตอบโจทย ไลฟสไตลคนยุคใหม     ชวลิต กิจรุงรัตนกุล พรอมดวย สิทธิชัย ศรีสงวนสกุล  

ปราโมทย ฮาวรังสี จัดงานเปดตัว “เลอ พารค เน็กซ ทวีวัฒนา” บานสไตล โมเดิรน กรีน ลีฟ

วิ่งตอบโจทยคนรุนใหม พรอมเปดตัวพรีเซ็นเตอร โครงการ พิมพชนก ลือวิเศษไพบูลย  โดยมี 

พิภู พุมแกวกลา พัฒนสิทธิ์ ศรีสงวนสกุล รณหาญ จงวิวัฒนจิตต เขารวมงาน ณ โครงการ

เลอ พารค เน็กซ ทวีวัฒนา 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ตอลิบันรับนักข่าวกีวีท้องมาคลอดในอัฟกาฯ

เวลลิงตัน • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 

เผยว่า ชาร์ลอตต์ เบลลิส ผู้สื่อข่าวชาวนิวซีแลนด์ที่ทำางาน

กับสำานักข่าวอัลจาซีราให้สัมภาษณ์เรดิโอนิวซีแลนด์เมื่อวัน

อาทิตย์จากกรุงคาบูลว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์ไม่ให้เธอกลับมา

คลอดที่บ้านเกิด เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้ม

งวด แต่ตอลิบันอนุญาตให้เธอมาคลอดในอัฟกานิสถานได้ 

เผยว่าตอนเธอกลับมาที่สำานักงานใหญ่ของอัลจาซีราในกรุงโด

ฮา กาตาร์ เธอเพิ่งรู้ว่าตั้งครรภ์ และการตั้งครรภ์ โดยที่ไม่ได้

แต่งงานเป็นเรื่องผิดกฎหมายในกาตาร์ เธอจึงเก็บเรื่องนี้เป็น

ความลับและเตรียมเดินทางกลับนิวซีแลนด์ แต่เธอได้รับแจ้ง

จากทางการนิวซีแลนด์ว่า ไม่ได้รับการยกเว้นให้เข้าประเทศ 

เนื่องจากมาตรการควบคุมพรมแดนที่เข้มงวดเพื่อป้องกันโค

วิด-19 เธอจึงโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตอลิบันอาวุโสที่รู้จัก 

และได้รับอนุญาตให้มาคลอดที่อัฟกานิสถานได้ เจ้าหน้าที่ตอ

ลิบันบอกกับเธอว่ามาที่นี่ได้เลย ไม่มีปัญหา ไม่ต้องกังวล เธอ

บอกว่าในเวลาที่เธอมีความจำาเป็น รัฐบาลนิวซีแลนด์กลับ

บอกว่าเราไม่ต้อนรับคุณที่นี่ แต่ตอลิบันกลับให้ที่หลบภัยกับ

หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้แต่งงาน นักข่าวหญิงผู้นี้เล่าว่า ครั้งหนึ่ง

เธอเคยตั้งคำาถามตอลิบันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะทำาเพื่อสิทธิ

ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เป็นเรื่องย้อนแย้งที่โหดร้าย ที่ขณะ

นี้เธอต้องมาตั้งคำาถามเดียวกันนี้กับรัฐบาลของตนเอง หลัง

จากสถานการณ์ของเธอตกเป็นข่าว เบลลิสเผยว่าได้รับการ

ติดต่อจากเจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์ว่ากำาลังทบทวนคำาร้องขอกลับ

ประเทศที่โดนปฏิเสธไป

ฮ่องกงให้กลับมาขายหนูแฮมสเตอร์ ได้

ฮ่องกง • รอยเตอร์รายงานการแถลงของสำานักงานการ 

เกษตร, ประมงและอนุรักษ์ฮ่องกง เมื่อค่ำาวันเสาร์ที่ 29 มกรา 

คมว่า ให้ร้านขายสัตว์เลี้ยงที่มีหนูแฮมสเตอร์ขาย ซึ่งผ่าน

เกณฑ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลับมาเปิดได้อีกครั้ง หลัง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วร้านสัตว์เลี้ยงที่ขายหนูแฮมสเตอร์ถูกสั่งปิด

และสั่งฆ่าสัตว์เลี้ยงชนิดนี้มากกว่า 2,000 ตัว เนื่องจากพบ

หนูแฮมสเตอร์ในร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่ง 11 ตัว และ

พนักงานในร้านคนหนึ่งติดโควิด-19 หนูแฮมสเตอร์เหล่านี้นำา                                                               

เข้าจากเนเธอร์แลนด์ สำานักงานของทางการฮ่องกงแห่งนี้

ระบุว่า นอกจากหนูแฮมสเตอร์แล้ว ยังเก็บตัวอย่างสัตว์ชนิด

อื่น เช่น กระต่ายและหนูชินชิลลาไปตรวจหาเชื้อ 1,134 

ตัวอย่าง ทั้งหมดมีผลตรวจเป็นลบ ร้านขายสัตว์เลี้ยง 5 ร้าน 

รวมถึงร้าน “ลิทเทิลบอสส์” ซึ่งหนูแฮมสเตอร์ในร้านนี้มีผล

ตรวจเป็นบวก ให้ปิดกิจการต่อไป เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ส่วนร้านขายสัตว์เลี้ยงอื่นที่เจ้าหน้าที่

มีความกังวล ผ่านการฆ่าเชื้อโรค, ทำาความสะอาดและเก็บ

ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกร้านผ่านเกณฑ์

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 รัฐบาลฮ่องกงเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ว่า จะจ่ายชดเชยคร้ังเดียวให้ร้านขายสัตว์เล้ียงท่ีถูกนำาหนูแฮม

สเตอร์มาฆ่า ร้านละไม่เกิน 30,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 

128,550 บาท.

คุยกับทูตรัสเซีย : มอสโก

จะลุยยูเครนจริงหรือ? (1)

กฤตยูเครน” กำาลังเป็นข่าวร้อนไปทั่วโลก 

เพราะสหรัฐฯ ชี้นิ้วไปที่รัสเซียว่าได้ระดมทหาร

กว่า 100,000 คน และกำาลังเตรียมจะเข้ายึด

ยูเครนเพื่อนบ้านด้านตะวันตก

รัสเซียโต้ว่าไม่จริง เป็นแผนใส่ร้ายป้ายสีของ

วอชิงตันทั้งสิ้น

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย บอกว่า 

อเมริกาและ NATO ต่างหากที่พยายามจะปิดล้อมรัสเซีย

ด้วยการ “สร้างข่าว” เรื่องรัสเซียเตรียมบุกยูเครน

ข่าวที่เราได้รับส่วนใหญ่จะมาจากสื่อทางตะวันตกที่

สะท้อนถึงข้อมูลและทิศทางที่สหรัฐฯ กล่าวหารัสเซีย

ผมจึงขอไปนั่งพูดคุยกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำา

ประเทศไทย “เยฟเกนี ทอมมิคิน” (Evgeny Tomikhin) 

เพื่อจะได้ตั้งคำาถามตรงๆ เพื่อจะได้คำาตอบจากมุมมองและ

จุดยืนของรัสเซีย

เปิดฉากผมก็ถามตรงๆ ว่ารัสเซียจะบุกเข้ายูเครนจริงหรือ?

ท่านทูตรัสเซียตอบว่า

“ผู้นำารัสเซียรวมถึงท่านประธานาธิบดีและรัฐมนตรี

ต่างประเทศได้ยืนยันมาตลอดว่าเราไม่มีแผนใดๆ ที่จะบุก

ยูเครน        

...มันเป็นการรณรงค์ปั้นข่าวเท็จ  เป็นเหมือน

โรคฮิสทีเรีย หรือเป็นเพียงจินตนาการของคนป่วยด้วย

โรคประสาทของนักการเมืองฝั่งตะวันตกเท่านั้น...”

ท่านทูตรัสเซียบอกว่า แม้แต่ผู้นำาและรัฐมนตรี

กลาโหมของยูเครนเองก็ยังบอกกับประชาชนของตนว่า

พวกเขาไม่เห็นการตระเตรียมทางทหารของฝั่งรัสเซียที่จะ 

“บุกรุก” ยูเครนแต่อย่างไร

แต่ผู้นำาตะวันตกต่างหากที่พยายามบังคับให้ยูเครนเชื่อ

ว่ารัสเซียกำาลังจะโจมตีประเทศของตน

ผมถามว่าทำาไมประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของอเมริกา 

จึงย้ำาแล้วย้ำาอีกว่ารัสเซียกำาลังเตรียมจะบุกยูเครน ถึงขั้นที่บอก

ว่าเดือนหน้าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น

สหรัฐฯ สั่งเตรียมกองกำาลังทหาร 8,500 นาย เพื่อตั้งรับ

รัสเซียในกรณีนี้ด้วยซ้ำาไป 

ท่านทูตบอกว่าต้องมองประเด็นนี้ในภาพที่ใหญ่กว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้น

สหรัฐฯ เองกำาลังเผชิญหน้ากับปัญหาของตนเองอย่าง

หนัก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ อาชญกรรมและการ

เหยียดผิว

“สื่อไทยก็ยังรายงานว่าคนไทยเองที่อยู่อเมริกาก็ถูก

คุกคามส่วนตัว...” ทูตรัสเซียบอก

และมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรครีพับลิกันและเด

โมแครตโดยเฉพาะเพื่อเตรียมการเลือกตั้งอีกรอบ

ท่านทูตอ้างหนังดังของฮอลลีวู้ดเรื่อง Wag the Dog ที่

สะท้อนว่าประธานาธิบดีมะกันที่มีคะแนนนิยมในประเทศตก

ต่ำามากๆ ก็จะหาเรื่องสร้างสถานการณ์ในต่างประเทศเพื่อกลบ

เกลื่อนปัญหาทางการเมืองของตัวเอง

ในหนังเรื่องนั้นผู้นำาสหรัฐฯ จงใจเปิดศึกสงครามกับประ

เทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งเพื่อดึงความสนใจของประชาชนตนเอง

ไปสู่เรื่องข้างนอก

ท่านทูตย้อนกลับไปว่า ในปี 2014 มีรัฐประหารใน

ยูเครน โค่นผู้นำาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปิดทาง

ให้กลุ่มการเมืองชาตินิยมขึ้นมามีอำานาจ

“จากนั้นเป็นต้นมาเราก็เห็นนักการเมืองที่ฝักใฝ่ความ

คิดแบบนาซีในยูเครน ไม่น่าเชื่อว่ายูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมสลาวิกแบบเดียวกับเรา มีประวัติศาสตร์ร่วมกันอัน

ยาวนาน เราร่วมกันต่อสู้กับลัทธิฟาสซิสต์ในสงครามโลกครั้งที่ 

2...แต่วันนี้เราเห็นกลุ่มที่มีความเชื่อแบบนาซีเดินขบวนในกรุง

เคียฟ และเมืองอื่นๆ...”

นักการเมืองกลุ่มนี้สั่งห้ามการใช้ภาษารัสเซีย รวมไปถึง

หนัง และหนังสือภาษารัสเซีย

และยังมี “บัญชีดำา” ที่แบน

นักการเมือง, สื่อ, นักกีฬาและนักร้อง, 

นักเขียนที่ใช้ภาษารัสเซีย

ทูตรัสเซียบอกว่าด้วยเหตุนี้เอง 

ผู้คนที่อยู่ในไครเมียซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อ

ชาติรัสเซียเห็นสภาพเช่นนั้นแล้วก็ขอ

ประกาศแยกตัวออกจากยูเครน ขอกลับ

ไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย

ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขต 

Donbas ทางตะวันออกของยูเครนที่มี

ชายแดนติดกับรัสเซียก็ประกาศขอแยก

ตัวจากยูเครน

แต่รัฐบาลกลางยูเครนสั่งปราบ

ปรามอย่างหนักก็กลายเป็นสงคราม 

กลางเมืองด้วยการส่งทหาร, ปืนใหญ่, 

รถถังถึงขั้นถล่มทางอากาศใส่พลเรือน 

“แยกดินแดน” ในย่านนี้อย่างดุเดือด

ถึงวันนี้ท่านทูตบอกว่าประชาชน

ในเขตนี้ยังตกอยู่ภายใต้การจับจ้องของ

รัฐบาลกลาง

ทูตทอมมิคินบอกว่า ข้อตกลง 

Minsk (เมืองหลวงของเบราลุส) ในปี 

2014 ซึ่งลงนามโดย 3 ฝ่ายคือ รัสเซีย, 

ยูเครนและ OSCE (Organization for 

Security and Cooperation in Europe) 

หรือองค์กรเพื่อความมั่นคงและความ

ร่วมมือในยุโรป

โดยมีฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็น “ผู้

ไกล่เกลี่ย” และ “ตัวแทนไม่เป็นทางการ” จากเขต Donbas

เป้าหมายคือความพยายามที่จะยุติสงครามเขต Donbas 

ระหว่างรัฐบาลกลางยูเครนกับกลุ่มแยกดินแดน

ท่านทูตบอกว่าข้อตกลงน้ีแม้จะยังดำารงอยู่ถึงวันน้ี แต่

รัฐบาลกลางยูเครนบอกว่าจะไม่ทำาตามเน้ือหาของเอกสารน้ี โดย

อ้างว่า Minsk Protocol น้ีเป็นการละเมิดอธิปไตยของยูเครน

“แต่เอกสารนี้มีลายเซ็นของอดีตผู้นำายูเครนปรากฏ

อยู่อย่างชัดเจน...”

ภายใต้ข้อตกลงนี้มีคณะกรรมการหลายทีมที่ทำาหน้าที่

พยายามหาข้อยุติ

ล่าสุดมีการประชุมของตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่ปารีส แต่ไม่รู้ว่าผลของการต่อรองออกมาเป็นอย่างไร

(พรุ่งนี้ : รัสเซียมีข้อเสนอยุติวิกฤตยูเครนอย่างไร?).

“วิ

โสมแดงยิงขีปนาวุธพิสัยกลาง
โซล • เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธเป็นครั้งที่ 7 ของเดือนนี้เมื่อวัน

อาทิตย์ และเป็นขีปนาวุธที่ทรงอานุภาพที่สุดที่ทำาการยิงทดสอบ

นับแต่ปี 2560 เกาหลีใต้คาดว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยปานกลางที่พุ่ง

ทะยานสู่อวกาศที่ระดับความสูง 2,000 กม. หวั่นเกาหลีเหนือ

อัพเลเวลเป็นทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลหรือนิวเคลียร์หลังจากนี้

รายงานรอยเตอร์และเอ

เอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 30 มกรา 

คม 2565 กล่าวว่า ประธานาธิบดี

มุน แจอิน ของเกาหลีใต้ ได้เรียก

ประชุมฉุกเฉินสภาความม่ันคง

แห่งชาติ (เอ็นเอสซี) ทันที และ

กล่าวเตือนว่า การทดสอบคร้ัง

ล่าสุดทำาให้เกาหลีเหนือเข้าใกล้อีก

ข้ันสู่การทำาลายคำาประกาศของ

คิม จองอึน ผู้นำาเปียงยาง เมื่อ

ปี 2561 ที่ระงับการทดสอบขีป 

นาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป (ไอซีบี

เอ็ม) และนิวเคลียร์

ไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าคำาประ 

กาศระงับการทดสอบขีปนาวุธพิ                                            

สัยไกลหรืออาวุธนิวเคลียร์ของ

เกาหลีเหนือ รวมถึงขีปนาวุธพิสัย

ปานกลาง (ไออาร์บีเอ็ม) ด้วยหรือไม่

คณะเสนาธิการทหารร่วม

ของเกาหลีใต้ (เจซีเอส) กล่าวว่า                               

ขีปนาวุธท่ีตรวจพบเช่ือว่าเป็นขีป 

นาวุธพิสัยปานกลางท่ียิงมาจาก

จังหวัดชากัง เมื่อเวลาประมาณ                                                       

07.52 น. ของวันอาทิตย์ตามเวลา

ท้องถ่ิน (05.52 น.ของไทย) โดย

ไออาร์บีเอ็มลูกน้ีถูกปล่อยในมุมสูง

และพุ่งมาตกในทะเลตะวันออก 

ฮิโรคาซู มัตสึโน รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น 

กล่าวว่า ขีปนาวุธลูกนี้เป็นขีปนา                                                    

วุธพิสัยปานกลาง หรือมีพิสัยไกล

กว่านั้น

คำาแถลงของเจซีเอสประ 

เมินว่า ขีปนาวุธลูกนี้พุ่งสู่ระดับ

ความสูง 2,000 กิโลเมตร และ

บินนาน 30 นาที ทำาระยะทาง 

800 กิโลเมตร 

โดยปกติแล้วไออาร์บีเอ็ม

มีพิสัยระหว่าง 1,000–5,500 กิโล                                                  

เมตร ส่วนไอซีบีเอ็มมีพิสัยเกิน 

5,500 กิโลเมตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน

มิสไซล์กล่าวว่า ข้อมูลการทดสอบ

ล่าสุดบ่งช้ีว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบ

ไออาร์บีเอ็ม เช่น ขีปนาวุธฮวาซ็อง-

12 ที่เคยทดสอบครั้งสุดท้ายในปี 

2560 หรืออาจเป็นชนิดใหม่ 

วิถีของฮวาซ็อง-12 ขึ้นถึง

ระดับความสูงกว่า 2,111 กิโล 

เมตร และทำาระยะทาง 787 กิโล 

เมตร นักวิเคราะห์หลายคนเคย

กล่าวไว้ในเวลานั้นว่า มิสไซล์ลูก

นี้สามารถทำาระยะทางได้ 4,500 

กิโลเมตรหากเป็นการยิงด้วยพิสัย

สูงสุด ซ่ึงทำาให้เกาะกวมของสหรัฐ

อยู่ในระยะทำาการด้วย

ประธานาธิบดีมุนกล่าวด้วย

ว่า การทดสอบมิสไซล์หลายครั้ง                                                 

ในเดือนน้ีเป็น “รูปแบบคล้ายคลึง” 

กับปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ี                                    

มีความตึงเครียดอย่างสูงบนคาบ 

สมุทรเกาหลี และอาจนำาไปสู่การ

ร้ือฟ้ืนการทดสอบนิวเคลียร์และ

ขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปอีกคร้ัง

มัตสึโนกล่าวว่า การปล่อย                      

ขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์และหลาย

ลูกก่อนหน้าน้ีเป็นภัยคุกคามต่อ

ญ่ีปุ่น, ต่อภูมิภาค และต่อประชา 

คมระหว่างประเทศ การปล่อยขีป  

นาวุธเหล่าน้ีละเมิดข้อมติของสห 

ประชาชาติ และญ่ีปุ่นประท้วงการ                                               

กระทำาของเกาหลีเหนืออย่างรุน 

แรง

เอ็นเอสซีของเกาหลีใต้ก็

ประณามด้วยถ้อยคำารุนแรงกว่า

การแสดง “ความเสียใจอย่างยิ่ง” 

เหมือนการทดสอบครั้งก่อนๆ                                                

ว่า การปล่อยขีปนาวุธของเกา 

หลีเหนือละเมิดข้อมติห้ามและ

เป็นการท้าทายความพยายาม

สร้างสันติภาพระหว่างประเทศ 

ส่วนกระทรวงการต่างประ                                                 

เทศสหรัฐกล่าวว่า การปล่อยขีป 

นาวุธคร้ังน้ีแสดงถึงภัยคุกคามจาก

อาวุธทำาลายล้างและโครงการขีป                                                      

นาวุธท่ีผิดกฎหมายของเกาหลี 

เหนือ และขอให้เปียงยางเข้าสู่

การสานเสวนาที่ “ยั่งยืนและมี

สาระสำาคัญ”.

ม็อบรถบรรทุกต้านวัคซีนบุกกรุงออตตาวา

ออตตาวา • รถบรรทุกหลาย

ร้อยคันและประชาชนหลายพัน 

คน ชุมนุมปิดถนนกลางกรุงออต                                                    

ตาวาของแคนาดาเมื่อวันเสาร์ เพื่อ

ต่อต้านคำาส่ังบังคับคนขับรถบรร 

ทุกข้ามชายแดนสหรัฐ ต้องฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 

เอเอฟพีรายงานว่า ขบวน

รถบรรทุกหลายร้อยคันท่ีต่อต้าน

คำาส่ังบังคับให้คนขับรถบรรทุก

ข้ามชายแดนสหรัฐทุกคนต้อง

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เรียก

การเดินทางมาประท้วงคร้ังน้ีว่า 

“ขบวนแห่งเสรีภาพ” เร่ิมต้ังขบวน

ท่ีเมืองแวนคูเวอร์ฝ่ังตะวันตกของ                                     

ประเทศเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว และมี

รถบรรทุกเข้าร่วมขบวนระหว่าง

ทาง และมาถึงกรุงออตตาวา 

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 

2565 โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีอาคาร

รัฐสภา ซึ่งมีการปิดพื้นที่รอบอา 

คารรัฐสภาในช่วงสุดสัปดาห์ 

ขบวนรถบรรทุกติดธงชาติ

แคนาดา, โบกธงท่ีมีข้อความเรียก

ร้องเสรีภาพและตะโกนต่อต้าน

นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของ

แคนาดา โดยมีประชาชนหลาย

พันคนมาร่วมชุมนุมกับพวกเขา

กลางกรุงออตตาวา เนื่องจากไม่

พอใจมาตรการควบคุมโควิด-19 

ของรัฐบาลและความไม่พอใจ

รัฐบาลในเรื่องอื่น 

ขบวนรถบรรทุกขนาด

ใหญ่หลายร้อยคันส่งเสียงประ 

ท้วงด้วยการเร่งเครื่องยนต์, ดึง

แตรลมอย่างต่อเนื่องและเมื่อ

ใกล้ถึงอาคารรัฐสภา ครอบครัว

ของพวกเขาเดินอย่างสงบไปตาม

ถนนในวันท่ีอากาศหนาวเหน็บ 

ขณะท่ีคนหนุ่มสาวร้องเพลง, ผู้ 

ใหญ่เคาะหม้อและกระทะเพื่อประ 

ท้วงรัฐบาล 

สื่อแคนาดารายงานว่า นา                                                       

ยกรัฐมนตรีแคนาดาและครอบ 

ครัวได้รับการคุ้มกันออกจากบ้าน

พักไปอยู่ในสถานที่ ไม่เปิดเผย

ในกรุงออตตาวา

ขบวนรถบรรทุกท่ีบุกถึง

เมืองหลวงแคนาดาคร้ังน้ีเกิดข้ึน

หลังจากรัฐบาลแคนาดาและ

สหรัฐอเมริกาบังคับคนขับรถ

บรรทุกท่ีข้ามพรมแดนแคนาดา-

สหรัฐทุกคนต้องฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด ซ่ึงชายแดนของ 2 ประเทศ

มีระยะทางถึง 9,000 กิโลเมตร 

ด้านสหพันธ์รถบรรทุกแค 

นาดา กลุ่มอุตสาหกรรมรถบรรทุก

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ แถลงว่า

คนขับรถบรรทุกในแคนาดาส่วน

ใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว และ

ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของคน

ขับรถบรรทุกท่ีรวมตัวกันในกรุง

ออตตาวา

ชาวแคนาดาท่ีอายุต้ังแต่ 5 

ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 

82% ถ้านับเฉพาะประชากรที่

เป็นผู้ใหญ่ มีผู้ฉีดวัคซีนแล้วถึง 

90%. 

รถบรรทุกบุก • ชาวแคนาดายืนริมถนนสนับสนุนขบวนรถบรรทุกคัดค้านบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะเดินทางถึงหน้าอาคารรัฐสภาใน

กรุงออตตาวา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
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อำ�น�จเจริญผว�หล�ยคลัสเตอร์

อำ�น�จเจริญ • วันท่ี 30 ม.ค.65 สถานการณ์โควิดใน

จังหวัดอำานาจเจริญ มีผู้ป่วยยืนยัน 21 ราย เป็นผู้ติดเช้ือใน

จังหวัดท้ังหมด ซ่ึงผู้ติดเช้ือกระจายออกไป 5 อำาเภอ ดังน้ี 

1.อ.เมืองอำานาจเจริญ ติดเช้ือ 3 ราย เชื่อมโยงการระบาด

เป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนอำานาจเจริญ จึงต้องส่ังปิดโรงเรียน

โดยให้เรียนทางออนไลน์แทน และมีกลุ่มเส่ียงต้องกักตัว 14 

วันเป็นจำานวนมาก 2.อ.ชานุมาน ติดเช้ือ 1 ราย อยู่ระหว่าง

สอบสวนโรค 3.อ.พนา ติดเช้ือ 4 ราย คลัสเตอร์ใหม่งาน

สังสรรค์ และมีกลุ่มเส่ียงระหว่างกักตัว 14 วันอีกหลายสิบราย 

4.อ.หัวตะพาน ติดเช้ือ 4 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค และ 

5 อ.ลืออำานาจ ติดเช้ือ 8 ราย เชื่อมโยงงานวันเกิดซ่ึงมีผู้ติด

เช้ือแล้ว  30 ราย และมีกลุ่มเส่ียงต้องกักตัว 14 วันอีกจำานวน

หน่ึง รวมผู้ป่วยยืนยันระลอก ม.ค.65 476 ราย แยกเป็นติด

เช้ือภายนอกจังหวัด 90 ราย ติดเช้ือภายในจังหวัด 386 ราย 

กำาลังรักษา 171 ราย ท่ีโรงพยาบาล 45 ราย Home Isolation 

118  ราย Community Isolation 8 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

เพ่ิมรวม 30 วันแล้ว สำาหรับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน 

จังหวัดต้ังเป้าหมายผู้ไปฉีดวัคซีนท้ังหมด 336,373 คน มีผู้ฉีด

วัคซีนแล้ว 391,640 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 ท่ีผ่านมายังไม่

พบผู้ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด

เด็ก 5 ขวบจมน้ำ�ดับพร้อมลูกหม�

อ่�งทอง • เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ม.ค. พ.ต.ท.หมัดอุ

เส็น เหมาะสนิ สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา รับแจ้งเหตุเด็ก

วัย  5 ขวบสูญหายในลำาคลอง บริเวณบ้านเลขที่ 92 ม.7 

ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง จึงเดินทางไปตรวจสอบ

พร้อมด้วยชุดประดาน้ำา มูลนิธิร่วมกตัญญู ในที่เกิดเหตุเป็น

บ้านที่อยู่ใกล้ริมฝั่งคลองตรงข้ามกับวัดวังน้ำาเย็น ญาติเล่า

ให้ฟังว่า ผู้ที่สูญหายในน้ำามีชื่อว่า ด.ช.ญาณเศรษฐ์ ยอดแย้ม 

วัย 5 ขวบ ซึ่งอยู่บ้านกับแม่วัย 34 ปี ขณะที่ญาติๆ ออก

ไปตลาดกันหมด เมื่อกลับมาแล้วตามหาน้องแต่ไม่พบ แต่

เห็นแม่สุนัขพันธุ์ ไซบีเรียนคาบลูกหมาที่ตายวิ่งผ่านหน้าไป 

จึงคาดว่าน้องได้ลงไปช่วยลูกหมาที่ตกลงไปในคลอง หรือ

ว่าเล่นกับลูกหมาแล้วพลัดตกลงไปในคลองทั้งคู่ ทางทีม

ประดาน้ำาได้ค้นหาประมาณ 30 นาทีจึงพบร่าง ด.ช.ญาณ

เศรษฐ์ ไม่พบบาดแผลการโดนทำาร้าย ญาติๆ ไม่ติดใจสาเหตุ

การเสียชีวิต.

‘ประยุทธ์’

นำาความร่วมมือซึ่งจะเป็นการพัฒนา

มหาศาลกลับมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริง

“เป็นผลสำาเร็จจากความพยายาม

ของรัฐบาล โดยเฉพาะผลประโยชน์

ทางการค้าและการลงทุน เพราะตลาด

ซาอุดีอาระเบียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่

ที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับ และเป็น

ตลาดการลงทุนสำาคัญของไทย จะทำาให้

ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้ามากขึ้น 

โดยข้อมูลจากหอการค้าไทยในปี 2564 

ไทยมีการทำาการส่งออกไปซาอุฯ ประมาณ 

1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 

45,000 ล้านบาท) คิดเป็นเพียง 0.6% ของ

การส่งออกทั้งหมดจากประเทศไทย หาก

ไทยสามารถทำาการค้ากับซาอุฯ ได้เพิ่ม

ขึ้น จะทำาให้สัดส่วนทางการค้าและการ

ส่งออกไปประเทศซาอุฯ อยู่ที่ประมาณ 

2.2% ของการส่งออกทั้งหมดได้เหมือนปี 

2532 ซึ่งหมายถึงปริมาณการค้าจะเพิ่ม

ขึ้นไปถึงประมาณ 5,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐ (ประมาณ 150,000 ล้านบาท)” 

นายธนกรกล่าว

“พร้อมกันนี้นายกฯ ได้สั่งการให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับ

โอกาสทั้งทางด้านการค้าการลงทุน 

แรงงานและการท่องเที่ยว ที่เข้ามาพร้อม

กับการเปิดความสัมพันธ์ครั้งนี้ เพื่อให้

เกิดผลเป็นรูปธรรมถึงประชาชนโดยเร็ว” 

นายธนกรกล่าว 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า จากการเดินทางเยือนราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผล

ประยูร เลขาธิการศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

รายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า ได้กำาหนด

แนวทางต่อยอดโอกาสจากการรื้อฟื้น

ความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อเร่งขับเคลื่อน

ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรม 

และผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมสัมมนาหัวข้อ 

“โอกาสและศักยภาพของจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ภายหลังไทย-ซาอุฯ ฟื้นความ

สัมพันธ์” ประมาณกลางเดือน ก.พ.นี้ 

เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอ

แนะจากผู้นำาศาสนา ผู้นำาท้องถิ่น-ท้อง

ที่ ข้าราชการ แรงงานไทยที่เดินทาง

ไปทำางานที่ซาอุฯ  และประชาชนทุก

สาขาอาชีพกว่า 500 คน ซึ่ง ศอ.บต.จะ

รวบรวมข้อมูลที่ ได้เสนอต่อรัฐบาล เพื่อใช้

ประกอบการจัดทำานโยบายและแนวทาง

การพัฒนาร่วมกับซาอุดีอาระเบียต่อ

ไป อีกทั้งจะได้นำาเสนอต่อการประชุม

เอกอัครราชทูตและทูตานุทูตโลกอิสลาม

ประจำาประเทศไทยและเครือข่ายองค์กร

นานาชาติด้านโลกอิสลาม ที่จะมีขึ้นใน

ช่วงเดือน มี.ค.ด้วย  

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้คำาสัมภาษณ์

ของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ

ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา

เศรษฐกิจ ที่ระบุว่า “การส่งแรงงานไป

ประเทศซาอุดีอาระเบียจะสะท้อนวิกฤต

การณ์สมองไหล” ว่าการส่งออกแรงงาน

ไปประเทศซาอุฯ เป็นทางเลือกหนึ่งของ

ในการประกอบอาชีพของพี่น้องผู้ ใช้

แรงงาน รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้

ปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมการมีงานทำา 

ให้มีทางเลือกของพี่น้องประชาชนคนไทย 

การออกไปทำางานต่างประเทศ ไม่เพียง

แค่ส่งเงินกลับมา แต่เป็นการนำาวิทยาการ  

ทักษะฝีมือ ในเทคโนโลยีใหม่ๆ กลับมา

ประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาประเทศด้วย

การบริหารประเทศ เราควรมองในภาพ

ใหญ่ว่าจิ๊กซอว์แต่ละตัวต่อกันอย่างไร ไม่

น่าเชื่อว่าความคิดของคุณศิริกัญญามอง

แคบไปในประเด็นนี้ น่าเสียดายจริงๆ กับ

สิ่งที่คุณเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มา น่าจะ

คิดได้มากกว่านี้

ด้าน น.ส.ศิริกัญญาได้เข้ามาแสดง

ความคิดเห็นใต้ โพสต์ของนายสุชาติว่า  

สิ่งที่คุณสุชาติเขียนถึงอาจเป็นความ

เข้าใจคลาดเคลื่อน ถ้าอ่านเนื้อข่าวสัก

นิดจะรู้ว่าสิ่งที่ดิฉันสื่อสารคือ 1.การฝัน                                                   

ว่าจะทำาให้ เกิดการจ้างงานในต่าง

ประเทศ อาจไม่ได้มากขนาดนั้น เพราะ

ประเทศซาอุดีอาระเบียก็มีปัญหาเรื่อง

การว่างงานและนโยบาย Saudiza-

tion จะมุ่งเน้นการจ้างคนในประเทศ

มากขึ้น 2.หน้าที่ของรัฐบาลคือ คำานึง

ถึงสิทธิแรงงาน เพื่อดูแลสิทธิและความ

ปลอดภัยของแรงงานไทยในต่างแดนด้วย 

ซึ่งรัฐบาลต้องทำางานควบคู่กันไป

ก่อนที่นายสุชาติจะมาตอบกลับอีก

ว่า  ขอบคุณในความหวังดีจากใจ ผม

เรียนว่า สิ่งที่สำาคัญที่สุดของการส่งพี่น้อง

ผู้ ใช้แรงงานคนไทยไปต่างประเทศ เป็น

ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ที่

ต้องดูแลอย่างดีเหมือนคนในครอบครัว

อยู่แล้ว ขนาดคนงานไทยที่ ไปทำางาน

ต่างประเทศที่ ไปแบบผิดกฎหมาย ที่ผ่าน

มารัฐบาลช่วยเหลือทุกคนที่ขอความช่วย

เหลือกลับมาที่กระทรวงครับ

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวถึงการ

ฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุฯ 

ว่า จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจการส่งออก

และการลงทุนของทั้งสองประเทศ รวม

ทั้งเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่ม

ทุนข้ามชาติสัญชาติไทย โดยเฉพาะภาค

เกษตรกรรม ภาคการก่อสร้างและภาค

บริการ ทางรัฐบาลซาอุฯ ได้เปิดกว้างให้

นักลงทุนไทยสามารถถือหุ้นได้ถึง 100% 

รวมทั้งมีมาตรการให้สิทธิพิเศษในการ

เช่าที่ดินระยะยาวด้วยขณะเดียวกัน จะ

ทำาให้สัดส่วนการส่งออกไปซาอุฯ เพิ่ม

ขึ้นไปสู่ระดับมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้าน

ดอลลาร์ ได้     

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการ

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล เปิดเผยผลสำารวจ 

เรื่อง ความพอใจหลังฟื้นสัมพันธ์ ไทย-

ซาอุดีอาระเบีย กรณีศึกษาประชาชน

ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 

27-29 มกราคม 2565 พบว่า ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 88.9 พอใจ ในขณะที่ร้อย

ละ 11.1 ไม่พอใจ และเมื่อถามถึงการรับ

รู้เปรียบเทียบด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง

ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 79.6 ระบุรัฐบาลมีความ

สัมพันธ์กับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างดีมากในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา โดยไม่มี

สู้รบใช้ความรุนแรงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

พม่า กัมพูชาและลาว เช่นอดีตที่ผ่านมา  

เมื่อถามถึงประโยชน์ด้านต่างๆ จาก

การฟื้นสัมพันธ์ ไทยกับซาอุฯ พบว่า ส่วน

ใหญ่หรือร้อยละ 58.2 ระบุด้านพลังงาน 

เนื่องจากซาอุฯ ถือเป็นแหล่งพลังงาน

ขนาดใหญ่, ร้อยละ 57.0 ระบุด้านการส่ง

เสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ, ร้อย

ละ 56.5 ระบุด้านแรงงาน โดยเชื่อว่าจะมี

การว่าจ้างแรงงานฝีมือไทยหลายล้านคน

กลับไปทำางานเช่นอดีต, ร้อยละ 55.3 ระบุ 

ด้านการเกษตรการส่งออก หวังว่าสินค้า

ทางการเกษตรที่ ไทยมีความสามารถใน

การส่งออกและการผลิตในอุตสาหกรรม

อาหาร รวมถึงภาคการเกษตรจะดียิ่ง

ขึ้น,  ร้อยละ 53.5 ระบุความมั่นคงปัญหา

ชายแดนภาคใต้น่าจะมีทิศทางที่คลี่คลาย

ไปในทางที่ดีขึ้นตามลำาดับ.

หวั่นน้ำ�มัน

จากนั้น นายวราวุธกล่าวว่า จาก

การติดตามการเก็บกู้คราบน้ำามันตลอด 5 

วันที่ผ่านมา เก็บกู้น้ำามันไปแล้วบางส่วน  

ยังเหลือคราบน้ำามันอีกจำานวนหนึ่ง เป็น

คราบบางๆ บนผิวน้ำา กำาลังมุ่งหน้าไปยัง

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่กำาลัง

เร่งสกัดกั้นอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้ขึ้นฝั่ง

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ดในคืนนี้ อย่างไร

ก็ตาม รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

อยากให้ผู้ประกอบการน้ำามันเตรียมความ

พร้อมมากกว่านี้ โดยการหมั่นตรวจสอบ 

บำารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความ

พร้อมที่สุด มิเช่นนั้นจะเกิดเหตุการเช่น

นี้อย่างต่อเนื่องเหมือนปี 2556 กว่าจะ

ใช้เวลาฟื้นฟูต้องใช้เวลานานหลายปี แต่

ถูกทำาลายด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือชาวประมง งดจับ

สัตว์น้ำาประมาณ 1 เดือน หากขาดรายได้ 

สามารถรับเงินเยียวยาได้ตามกฎหมาย 

ซึ่งขณะนี้ จ.ระยองได้ตั้งจุดรับเรื่องร้อง

เรียนผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นแล้ว

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายก

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผย

ว่า มีชาวบ้านบริเวณหาดแม่รำาพึงได้ร้อง

เรียนมายังสมาคมเป็นจำานวนมาก ขอ

ให้ช่วยเหลือเรียกร้องความเป็นธรรมอัน

เนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากน้ำามันดิบ

รั่วไหลกลางทะเลมาบตาพุดกว่า 400,000 

ลิตร ขณะนี้กำาลังถูกคลื่นซัดคราบน้ำามัน

ขึ้นมาแผ่กระจายเต็มหาดแม่รำาพึง ทำาให้

พ่อค้าแม่ค้า โรงแรม รีสอร์ต บ้านพัก 

บังกะโล ธุรกิจการท่องเที่ยวและกลุ่มชาว

ประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบกันอย่าง

รุนแรง จนผู้ว่าฯระยองต้องประกาศให้

เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า จากการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บหลักฐานข้อเท็จ

จริงพบว่ามีบริษัทเอกชนผู้ก่อเหตุและ

หน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนได้บูรณา                                                      

การการเก็บก้อนน้ำามันที่ถูกน้ำาทะเลซัด

ขึ้นมาเต็มชายหาดกันอย่างเต็มที่ โดยมี

การนำาแท็งก์พลาสติกขนาดใหญ่จำานวน

มากมาตั้งรองรับการเก็บซากน้ำามัน ซึ่ง

ซากน้ำามันเหล่านั้นถือว่าเป็นของเสีย

อันตรายที่จะต้องมีมาตรการการจัดเก็บ

และนำาไปทำาลายอย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการเท่านั้น แต่ทราบข้อมูลในเบื้อง

ต้นว่าบริษัทผู้ก่อเหตุประสงค์จะนำาของ

เสียซากน้ำามันเหล่านี้ ไปกักเก็บทำาลาย

ยังโรงงานของตน ซึ่งตามข้อกฎหมาย

แล้วเป็นไปไม่ได้ เพราะของเสียอันตราย

ดังกล่าวจะต้องขนย้ายนำาไปเก็บสะสม

และกำาจัดจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การกำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว 

พ.ศ.2548 เท่านั้น โดยผู้ที่รับขนส่งนำา

ไปกำาจัดจะต้องมีใบอนุญาตตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอก

สารกำากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.

2547 และผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มี

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบ

ครองต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอก

สารกำากับการขนส่งของเสียอันตราย 

พ.ศ.2547 และต้องมีใบอนุญาตโรงงาน

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ

ฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว 

ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำาดับ

ที่ 101 หรือ 106 เท่านั้น ซึ่งต้องถามว่า

บริษัทหรือโรงงานผู้ก่อเหตุมีใบอนุญาต

เหล่านี้แล้วหรือไม่

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การที่บริษัท

ผู้ก่อเหตุในครั้งนี้จะนำาซากน้ำามันของเสีย

อันตรายที่เก็บมาจากชายหาดแม่รำาพึงไป

เก็บไว้ที่ โรงงานของบริษัท ย่อมเป็นการ

ฝ่าฝืนกฎหมาย และพนักงานเจ้าหน้าที่

รัฐที่บูรณาการการทำางานเก็บกวาดซาก

น้ำามันอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น                                                      

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด และ

กรมควบคุมมลพิษ หากเพิกเฉยปล่อยให้

บริษัทผู้ก่อเหตุนำาซากน้ำามันออกไปจาก

ชายหาดโดยไม่ดำาเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ย่อมเข้าข่ายการละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ม.157 ได้ ส่วนการเรียกร้องให้มีการ

ชดเชยเยียวยาผู้ที่ ได้รับความเสียหายใน

บริเวณหาดแม่รำาพึง และผู้ที่มีส่วนได้เสีย

อย่างเป็นธรรมนั้น ขณะนี้ต้องรอให้การ

เก็บกู้ซากน้ำามันบริเวณชายหาดแม่รำาพึง

และทะเลมาบตาพุดให้คลี่คลายไปเสีย

ก่อน เพราะขณะนี้ยังอยู่ในการรวบรวม

ข้อมูลพยานหลักฐานของสมาคมที่จะนำา

ไปช่วยชาวบ้านต่อไป

ทางด้านบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รี

ไฟน์นิ่ง จำากัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์

ฉบับที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 

กรณีพบน้ำามันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูก

เรือน้ำาลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล หรือ

จุดขนถ่ายน้ำามันในทะเล (SPM) กลาง

ทะเลบริเวณมาบตาพุด จ.ระยอง โดย

เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา 

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุตอนหนึ่งว่า

“ด้านการเยียวยา ทางบริษัทยินดี

ที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว โดยทางบริษัท 

จะเปิดรับเรื่องร้องเรียนสำาหรับผู้ที่ ได้รับ

ความเดือดร้อน และจะร่วมมือกับทาง

จังหวัดในการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

และทำางานร่วมกัน เพื่อให้สามารถจัดการ

เยียวยาได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถ

ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-3869-9881บริษัท 

ขอยืนยันว่าจะดำาเนินการปฏิบัติงานใน

การขจัดคราบน้ำามันด้วยความปลอดภัย 

บริษัทขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้น และจะดำาเนินการเพื่อขจัดคราบ

น้ำามันให้ได้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลรวมถึงชายฝั่ง 

สำาหรับการดำาเนินงานของโรงกลั่นน้ำามัน 

บริษัทยังสามารถเดินเครื่องด้วยความ

ปลอดภัย หากมีความคืบหน้า บริษัทจะ

รายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ

จนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ”

ขณะที่นายธนกฤต วรธนัชชากุล 

อัยการจังหวัดประจำาสำานักงานอัยการ

สูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำานวย

การสำานักงานประสานงานกระบวนการ

ยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำานักงาน

อัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กให้ความเห็น

ข้อกฎหมายการเรียกร้องค่าเสียหายจาก

เอกชนกรณีน้ำามันรั่วที่ระยองว่า กรณีที่

น้ำามันดิบของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียมฯ 

รั่วไหล ภาครัฐมีสิทธิเรียกร้องค่าเสีย

หายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง

แวดล้อม ระบบนิเวศ  ทรัพย์สินของรัฐ 

และค่าใช้จ่ายในการขจัดคราบน้ำามันที่รั่ว

ไหลจากบริษัท SPRC ได้ตาม พ.ร.บ.ส่ง

เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง

ชาติฯ มาตรา 96 นอกจากนี้ยังมีมาตรา 

97 ที่กำาหนดให้บุคคลที่กระทำาหรือละเว้น

การกระทำาโดยมิชอบด้วยกฎหมายอัน

เป็นการทำาลาย หรือทำาให้สูญหาย หรือ

เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็น

ของรัฐ  หรือเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตาม

มูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่

ถูกทำาลาย สูญหาย หรือเสียหายไปด้วย

สำาหรับประชาชนที่ ได้รับความเสีย

หายที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่มชาวประมง ผู้ประกอบการต่างๆ  และ

ผู้อยู่อาศัยที่ ได้รับผลกระทบ มีสิทธิเรียก

ร้องให้บริษัท SPRC ชดใช้ค่าเสียหายที่

เกิดขึ้นได้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ มาตรา 

96 เช่นเดียวกัน โดยประชาชนผู้เสียหาย

สามารถแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกกลุ่มให้เป็น

โจทก์ยื่นคำาร้องต่อศาลขอดำาเนินคดีแบบ

กลุ่มพร้อมกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ได้ โดยประชาชนผู้ที่ ได้รับความเสียหาย

จะอยู่ในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม และสมาชิก

กลุ่มที่เป็นโจทก์จะมีฐานะเป็นคู่ความใน

คดี โดยการดำาเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการ

หลีกเลี่ยงความซ้ำาซ้อนในการฟ้องคดีของ

ประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการดำาเนินคดีในศาลด้วย.

พิษณุโลก • ผวจ.พิษณุโลก 

พร้อมด้วยนายยุทธนา พุ่มเหม 

ลูกชายเพียงคนเดียวของ “มิตร 

ชัยบัญชา” ร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ 

มิตร ชัยบัญชา แลนด์มาร์ก

แห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อให้แฟนคลับของอดีตดารา

ดังผู้ล่วงลับมาเท่ียวชม สัมผัส

บรรยากาศย้อนยุคอีกแห่งหน่ึง

เมื่อเวลา 10.00 น.ของ

วันท่ี 30 ม.ค. นายรณชัย  จิตร

วิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด

พิษณุโลก พร้อมด้วยนายมนต์

ชัย วิวัฒธนาฒน์ นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายก

เทศมนตรีนครพิษณุโลก นาง

ศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัด

พิษณุโลก และสมาคมสหพันธ์

ท่องเท่ียวภาคเหนือจังหวัด

พิษณุโลก และผู้เก่ียวข้อง ร่วม

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ มิตร ชัย

บัญชา ซ่ึงถือเป็นแลนด์มาร์ก

แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ

จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับ

เกียรติจากนายยุทธนา พุ่มเหม  

ลูกชายเพียงคนเดียวของมิตร 

ชัยบัญชา เป็นตัวแทนส่งมอบ

กระดูกอัฐิของบิดาให้แก่นาย

บัญชา วาจาสุวรรณ เจ้าของ

พิพิธภัณฑ์ มิตร ชัยบัญชา นำามา

ไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสิริมงคล

ท้ังน้ี พิพิธภัณฑ์ มิตร 

ชัยบัญชา จัดต้ังโดยนายบัญชา  

วาจาสุวรรณ เนื่องจากชื่นชอบ

อดีตดาราผู้โด่งดังผู้น้ีมาก จึงได้

สะสมของเก่าหลากหลายชนิด

ท้ังท่ีเก่ียวกับภาพยนตร์และ

อื่นๆ และได้นำามาจัดแสดงไว้

ในบ้านของตนเอง และเปิดเป็น

พิพิธภัณฑ์ มิตร ชัยบัญชา ให้

ผู้สนใจได้มาศึกษา ภายในจัด

แสดงประวัติ ภาพถ่าย โปสเตอร์

ภาพยนตร์ ปฏิทิน หนังสือพิมพ์ 

สมุด กล้องถ่ายรูป แผ่นเสียง 

ม้วนฟิล์ม และเคร่ืองฉาย

ภาพยนตร์ในสมัยเก่า เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยังจัดโรงรถ

เป็นบรรยากาศของร้านค้า ร้าน

ตัดผม และรถประจำาทางท่ีเคย

ว่ิงให้บริการในพิษณุโลกในสมัย

อดีตอีกด้วย โดย ผวจ.พิษณุโลก

ได้ร่วมถ่ายภาพตามจุดต่างๆ 

ของพิพิธภัณฑ์อย่างเพลิดเพลิน

อีกด้วย อีกท้ังผู้ท่ีมาร่วมงาน

ต่างแต่งกายย้อนยุคมาร่วมถ่าย

ภาพกันอย่างสวยงาม

ขณะท่ีช่วงกลางคืนมี

การจัดฉายหนังของมิตร ชัย

บัญชา ให้ผู้ท่ีชื่นชอบได้ชมกัน

อีกด้วย.

พิษณุโลกเปิดพิพิธภัณฑ์ ‘มิตร ชัยบัญช�’ 

ร้องฟาร์มเล้ียงปลาปล่อยน้ำาเสีย

อำ�น�จเจริญ • อำานาจเจริญออกตรวจ

บูรณาการป้องกันบังคับใช้แรงงานหรือ

บริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ประจำาปี 2565 ในสถานประกอบการ 

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.65 คณะตรวจ

บูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน

หรือบริการและการค้ามนุษย์ด้าน

แรงงาน จังหวัดอำานาจเจริญ ออกตรวจ

สถานประกอบกิจการในพื้นที่อำาเภอ

เมืองอำานาจเจริญจำานวน 2 แห่ง ได้แก่ 

ก.รุ่งเรืองฟาร์ม  ต.โนนโพธิ์ มีนายโก

วิทย์ สายโท เป็นเจ้าของกิจการ มีลูกจ้าง 

จำานวน 5 คน เพศชายทั้งสิ้น และนาย

ลีชัย แช่ว่าง เลขที่  5588/2 ม.9 ต.บุ่ง 

อ.เมืองอำานาจเจริญ ประกอบกิจการ

ค้าปลีกขายไก่ทอดและข้าวเหนียวอยู่

ภายในตลาดวิชิตสิน ต.บุ่ง  อ.เมือง

อำานาจเจริญ มีลูกจ้าง 3 คน ชาย 1 คน 

หญิง 2 คน  สัญชาติลาว

ทั้งนี้ สำานักงานแรงงานจังหวัด

อำานาจเจริญมีคำาสั่งแต่งตั้ง คณะ

กรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการ

ค้ามนุษย์  ด้านแรงงานในสถาน

ประกอบการจังหวัดอำานาจเจริญ 

ประกอบด้วย สำานักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัด, สำานักงาน

แรงงานจังหวัด, สำานักงานจัดหางาน

จังหวัด, สำานักงานประกันสังคมจังหวัด, 

สำานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด, 

สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด, ตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัด และ กอ.รมน.จังหวัด เพื่อ

ตรวจและติดตามการแก้ไขปัญหาการ

ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้

กฎหมายแรงงาน และบังคับใช้กฎหมาย

สำาหรับการจ้างแรงงานต่างด้าว การค้า

มนุษย์ด้านแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง.

อำานาจเจริญเข้ม

ออกตรวจกิจการ

ป้องกันค้ามนุษย์ บุรีรัมย์ • ชาวบ้านร้องฟาร์ม

เลี้ยงปลาปล่อยน้ำาเสียลงลำาน้ำา

มาศ ทำาน้ำาเน่าเป็นคราบน้ำามัน 

กระทบ 3 อำาเภอในบุรีรัมย์

และโคราช ใช้ผลิตน้ำาประปา

อาจก่อให้เป็นอันตราย

วันที่ 30 ม.ค.65 ตัวแทน

ชาวบ้านบ้านโคกสะอาด ต.หิน

โคน อ.ลำาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

รวมตัวมาร้องเรียนให้หน่วย

งานตรวจสอบและแก้ไข กรณี

ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปลา

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่

แอบปล่อยน้ำาเสียจากบ่อเลี้ยง

ปลาซึ่งมีมากกว่า 20 บ่อโดย

ไม่ผ่านการบำาบัดลงในลำาน้ำา

มาศ ส่งผลให้น้ำาเน่าเสียมีกลิ่น

เหม็น ทั้งมีคราบมันจากเมือก

ปลาลอยบนผิวน้ำาเป็นบริเวณ

กว้าง

ส่งผลกระทบต่อประชา 

ชนใน 3 อำาเภอ คือ อ.ลำาปลาย                                                       

มาศ จ.บุรีรัมย์ และ อ.ห้วยแถลง, 

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  เพราะ                                                        

หลายหมู่บ้านใช้น้ำาจากลำาน้ำา

มาศไปผลิตน้ำาประปา ทำาให้

เกรงจะเกิดอันตราย อีกท้ัง

ปัญหาน้ีเกิดข้ึนมา 2 ปีแล้ว 

ต้ังแต่ฟาร์มเล้ียงปลามาต้ัง

ใหม่ๆ ซ่ึงเคยทำาเรื่องร้องเรียน

ไปหลายหน่วยงาน ท้ัง อบต., 

ศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอ, ศูนย์

ดำารงธรรมจังหวัด แต่เรื่องเงียบ

หายไม่เคยมีการดำาเนินใดๆ

นอกจากนี้ ลำาน้ำามาศ

ถือเป็นแหล่งน้ำาสำาคัญที่ใช้ทั้ง

การอุปโภคบริโภค การเกษตร 

และเป็นแหล่งทำามาหากินของ

ชาวบ้าน ที่ผ่านมาไม่เคยเกิด

ปัญหาน้ำาเน่าเสีย แต่พอฟาร์ม

เลี้ยงปลามาทำากิจการใกล้ๆ 

กับลำาน้ำามาศได้ประมาณ 2 ปีก็

เกิดปัญหาน้ำาเน่าเสียมาตลอด 

เชื่อว่าเกิดจากการแอบปล่อย

น้ำาเสียโดยไม่ผ่านการบำาบัด

ลงสู่ลำาน้ำามาศ ซึ่งช่วงที่น้ำามี

ปริมาณมากอาจจะไม่ค่อยเห็น 

แต่พอช่วงหน้าแล้งที่น้ำาลดลง

จะเห็นได้อย่างชัดเจน 

ขณะที่นายธนิชพนธ์ 

ธนศักดิ์สุธี รองประธานชมรม             

สตรอง ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์ 

กล่าวภายหลังนำาคณะชมรม

ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ชาว

บ้านร้องเรียน โดยพบว่าสภาพ

น้ำาเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นและมี

คราบจริง ซึ่งหลังจากนี้จะ

นำาเรื่องประสานไปยังหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ

แก้ไขต่อไป แต่หากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องยังเพิกเฉย ชาว

บ้านที่ได้รับผลกระทบสามารถ

ดำาเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายได้เพราะถือเป็นผล 

กระทบต่อส่วนรวม.
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ต่างประเทศ-กีฬา
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นายกฯ

ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขนาดเล็กบรรจุ

กระป๋องสเปรย์และกล่องกระดาษ จำานวน 

15 จุด 17 ลูกในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.ยะลา เมื่อ

วันที่ 29 ม.ค. โดยหลังเกิดเหตุนายกฯ ได้

สั่งการตรงไปยัง กองอำานวยการรักษาความ

มั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ให้

เร่งตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำาผิดมาดำาเนิน

คดี พร้อมมอบหมายให้นายภิรมย์ นิลทยา ผู้

ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนนายกฯ 

เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล 

และตรวจเยี่ยมประชาชน ชุมชน กิจการ             

ร้านค้าบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ

และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วย 

“นายกฯ ได้กำาชับฝ่ายความมั่นคงใน

พื้นที่ ปรับแผนและวางมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยทุกพื้นที่อย่างเข้มข้นในเขตพื้นที่

เศรษฐกิจในเมืองและพื้นที่เปราะบางทุกจุด 

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ และได้

สั่งให้มีการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนใต้ให้นายกฯ ทราบอย่างต่อ

เนื่องด้วย”

ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง

โฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึงเหตุ

ระเบิดขึ้นในพื้นที่ จ.ยะลา ว่าเหตุการณ์ดัง

กล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.45 น. 

ของวันที่ 29 ม.ค. และเวลา 21.44 น. โดย

เป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุอัดดินในกระป๋อง                                      

สเปรย์และท่อเหล็ก จุดชนวนด้วยระบบตั้ง

เวลา ซึ่งเป็นระเบิดชนิดเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุ

เมื่อคืนวันที่ 28 ม.ค.2565 จึงคาดว่าเป็นการ

ระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ นอกจาก

นี้ ทางเจ้าหน้าที่ ได้ทำาการตรวจสอบกล้อง

วงจรปิด พบว่าผู้ก่อเหตุได้วางระเบิดไว้ในจุด

ดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ม.ค. แต่คาดว่า

ระเบิดน่าทำางานผิดพลาด จึงเพิ่งมาระเบิด

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 

ม.ค. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ ได้เดินทางลงไปยัง จ.ยะลา 

เพื่อประชุมเร่งรัดการดำาเนินคดีและร่วมกัน

หารือถึงแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพื่อ

ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุดังกล่าวโดยเร็ว ส่วน

ความคืบหน้าคดีระเบิดเสาไฟฟ้าหลายจุดใน

พื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2564 

พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับผู้

ต้องหาแล้ว 2 ราย และในเหตุการณ์ระเบิด

บริเวณสถานีรถไฟยะลา เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนพบ

ตัวคนร้ายแล้ว อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัว

บุคคล ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำารวจจะดำาเนินการ

สืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมผู้ต้องหา

ตามหมายจับ และขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การกระทำาความผิดต่อไป

“พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ มีนโยบายในการ

รักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้า

หน้าที่ภาครัฐและประชาชน พล.ต.อ.สุวัฒน์

จึงได้กำาชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำารวจหน่วย

ที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วย

งานความมั่นคง เร่งทำาการหาข่าวเชิงรุก 

เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ และเร่งรัดทำาการ

สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

ต่างๆ เพื่อออกหมายจับและติดตามจับกุม

ตัวผู้กระทำาความผิดอย่างเต็มที่ เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน” พ.ต.อ.กฤษณะ

กล่าวและว่า ขอความร่วมมือประชาชนแจ้ง

เบาะแสผู้ก่อเหตุ และขอประณามผู้ก่อเหตุ ที่

สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ 

โดยหากประชาชนพบเบาะแสใดๆ สามารถ

แจ้ง Call Center สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 

24 ชั่วโมง.

สภาผวา!

คิดเป็นร้อยละ 92  ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 22,157 ราย 

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มเติมของวัน

ที่ 29 ม.ค. รวม 379,081 โดส ทำาให้มียอด

ฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.รวมทั้งสิ้น 

114,956,275 โดส สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้

ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 30 ม.ค.2565 ได้แก่  กทม. 

1,271 ราย,  สมุทรปราการ 783 ราย, ชลบุรี 

408 ราย,  นนทบุรี 403 ราย, ภูเก็ต 360 ราย, 

ศรีสะเกษ 224 ราย, อุบลราชธานี 216 ราย, 

ปทุมธานี 174 ราย, นครราชสีมา 166 ราย, 

สมุทรสาครและนครศรีธรรมราช จำานวนเท่า

กัน 162 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการแจ้งเวียน

ภายในหน่วยงานของสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ช่วงค่ำาวันที่ 29 ม.ค. 

ถึ งกรณีที่ นายสิ ริพงศ์  อั งคสกุล เกียรติ  

ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ติดเชื้อโควิด-

19 ว่า สถานการณ์ดังกล่าวพบว่าเป็นการ

ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน โดยมี ส.ส.ที่แจ้งยืนยัน

การติดเชื้อแล้ว 9 คน และขอให้สำานักงาน

เลขาธิการสภาฯ ให้ความร่วมมือสืบสวน

โรค ทั้งนี้ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ

สภาฯ ได้แจ้งให้นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาฯ ได้รับทราบแล้ว เบื้องต้นนายชวนให้

ดำาเนินการประชุมสภาฯ ตามกำาหนดเดิมคือ

วันที่ 2-4 ก.พ.

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประ 

ธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ประธาน

สภาฯ ทราบเรื่องการติดเชื้อโควิด-19 ของ 

ส.ส.เพิ่มขึ้นแล้ว ซึ่งได้ ให้แนวคิดต่อการ

ทำางานของสภาเสมอมาว่า สภาต้องเดินหน้า

ทำางานได้ภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 

ดังนั้น จึงไม่ได้มีคำาสั่งให้งดการประชุมใน

วันที่ 2-4 ก.พ. แต่ขอให้ยกระดับมาตรการ

ป้องกันให้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ ทั้ งนี้  

สถานการณ์ล่าสุดที่สภากำาลังเผชิญหน้าคือ มี

การติดเชื้อในกลุ่ม ส.ส. ซึ่งมี ส.ส.ของพรรค

ภูมิใจไทย 8 คน และ ส.ส.พรรคพลังประชา

รัฐ 1 คน ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่ของทั้งสอง

พรรคแล้ว ให้ช่วยบริหารจัดการบุคลากร

ภายในพรรค โดยเฉพาะ ส.ส.ที่อยู่ในกลุ่ม

เสี่ยง อย่างไรก็ตาม ในวันพุธที่ 2 ก.พ.ซึ่งเป็น

วันประชุมวันแรกของสัปดาห์ ขอให้ ส.ส.ทุก

คนให้ความร่วมมือในการตรวจ ATK ที่สภา

ก่อนเข้าประชุมอีกครั้ง

โดยจะมีการยกระดับขึ้น ดังนี้ 1.มี 

การตรวจ ATK ที่สภาทุกวันราชการ ตั้งแต่

เวลา 08.30-12.00 น. และขอความร่วมมือ

จาก ส.ส.ให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประ 

ชุมสภาทุกคนด้วย 2.ให้สำานักรักษาความ                 

ปลอดภัยทำาความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่

ที่ ได้สอบสวนแล้วว่า ส.ส.ที่ติดเชื้อเข้าไป

ใช้ 3.สำานักการประชุมจัดให้ ส.ส.นั่งเว้น

ระยะห่างในห้องประชุม และทุกคนต้องสวม

หน้ากากตลอดเวลา อนุญาตให้ถอดหน้ากาก

ได้เมื่ออภิปรายในโพเดียมเท่านั้น 4.ควบคุม 

และกำากับการให้บริการอาหารแก่สมาชิก 

อย่างเคร่งครัด โดยให้สำานักการคลังและงบ

ประมาณจัดโต๊ะอาหารในห้องรับประทาน

อาหารสมาชิกโดยรักษาระยะห่าง มีฉากกั้น 

และบริการให้สมาชิกรับอาหารใส่กล่องไปรับ

ประทานในห้องทำางานของสมาชิกได้

ทั้งนี้ สภาจะติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด และพร้อมจะยกระดับมาตรการ

ป้องกันให้สอดคล้องกับการระบาดไปตลอด 

ส่วนข้าราชการที่สัมผัสใกล้ชิดกับ ส.ส.ที่ติด

เชื้อ ก็ได้รับการดูแลตามมาตรการที่เหมาะสม 

สำาหรับข้าราชการส่วนอื่น ขณะนี้ ได้ Work 

From Home ร้อยละ 50 และข้าราชการ

รัฐสภาและ ส.ส.ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 3 

เข็ม โดยเดือน ม.ค.65 ที่ผ่านมา มี ส.ส.ติด

เชื้อรวม 12 คน และบุคลากรของสภา 13 

คน ซึ่งได้ โทรศัพท์ ไปสอบถามอาการทุกคน 

ไม่ปรากฏว่ามีอาการหนักเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส.ที่ติดเชื้อ

จำานวน 9 คน แบ่งเป็น ส.ส.ภูมิใจไทย 8 

คน ได้แก่ 1.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 

ส.ส.ศรีสะเกษ 2.นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ 

ส .ส .อุทัยธานี  3 .นายจักรกฤษณ์  ทอง

ศรี ส.ส.บุรีรัมย์ 4.นายคงกฤษ ฉัตรมาลี

รัตน์ ส.ส.ระนอง 5.นายอำานาจ วิลาวัลย์ 

ส.ส.ปราจีนบุรี 6.นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน 

ส.ส.กาญจนบุรี 7.นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ 

ส.ส.สตูล 8.นายธนยศ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย 

และมี ส.ส.พลังประชารัฐ 1 คน คือนาย

สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ 

ด้านนายศุภชัย  ใจสมุทร  นายทะเบียน 

พรรคภูมิใจ ไทย  กล่าวถึงกรณีมี ส.ส.ของ

พรรคภูมิใจไทยติดโควิด-19 จำานวน 8 คนว่า 

ได้หารือกับ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงว่า ขณะนี้มี

จำานวน ส.ส.ที่ติดเชื้อโควิด-19 เท่าเดิม  ส่วน 

ส.ส.คนอื่นอยู่ระหว่างกักตัวและสังเกตอาการ

เป็นเวลา 7 วัน  จนถึงวันพุธที่ 2 ก.พ. พร้อม

ตรวจ ATK ทุกวัน  ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีติดเชื้อ

เพิ่ม  ทั้งนี้  ในวันอังคารที่ 1 ก.พ. พรรคภูมิใจ 

ไทยจะจัดประชุม  ส.ส.ผ่านระบบซูม  เพื่อ

ประเมินสถานการณ์ อีกครั้ง  ส่วนจะเสนอ

ให้ทางสภาเลื่อนจัดประชุมหรือไม่   ต้องรอ

พิจารณา หลังประชุมพรรคก่อน

วันเดียวกัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) เปิดเผยถึงทิศทางและแนวทางการ

ทำาให้ โรคโควิด-19 ในประเทศไทยเข้าสู่ โรค

ประจำาถิ่นว่า หลายคนอาจจะมีความเข้าใจ 

ทั้งนี้ สธ.เน้นย้ำาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นแผนการ

ดำาเนินงานภายในปีนี้ เนื่องจากโรคโควิด-19 

ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกมานานกว่า 2 ปี ซึ่ง

ไม่เคยมีโรคระบาดใดที่ระบาดยาวนานขนาด

นี้มาก่อน ทั้งนี้ การเป็นโรคประจำาถิ่นไม่ใช่

ว่าโรคนั้นจะหายไป เพียงแต่เป็นโรคที่พบ

ได้ตามปกติ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ที่มีความใกล้

เคียงโควิด-19 มากที่สุด ฉะนั้นโรคจะอยู่กับ

เรา เราต้องอยู่กับโรค ซึ่งจะมีการชี้แจงให้

ประชาชนรับทราบในระยะต่อไป 

“ย้ำาว่าเราไม่ได้จะประกาศให้ โควิด-19 

เป็นโรคประจำาถิ่นในเร็วๆ นี้ แต่ต้องวางเป้า

หมายเพื่อวางเกณฑ์ ส่วนประเด็นที่หลาย

คนกังวลว่าหากโควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่น

แล้วจะไม่รักษาให้ฟรี ต้องย้ำาว่าทุกคนมีสิทธิ

รับการรักษาฟรีอยู่แล้ว และการนำาโควิด-19 

เข้าสู่ โรคประจำาถิ่นเพื่อให้คนไทยกลับมาใช้

ชีวิตได้ปกติที่สุด เศรษฐกิจดำาเนินต่อไปได้ 

โรงเรียนเปิดตามปกติ คนทำามาหากินได้ เรา

ต้องเลิกกลัว เพียงแต่ต้องทำาความเข้าใจกับ

โรคให้ได้ อยู่กับโรคให้ได้ เพื่อให้ใช้ชีวิตใกล้

เคียงปกติที่สุด เพราะเราปิดตัวเองตลอดไม่

ได้” อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุ

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำากระทรวงสาธารณสุข และประธาน

คณะอนุกรรมการอำานวยการบริหารจัดการ

การให้วัคซีนโควิด-19 กล่าวว่า ขณะนี้หมอ

พร้อมได้เพิ่มฟังก์ชัน “แชตบอต” โดยเริ่ม

ทดสอบระบบเพื่อการใช้งานเมื่อวันที่ 28 ม.ค.

65 โดยแชตบอตจะช่วยตอบคำาถามเกี่ยวกับ

โรคโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนโควิด-19 

เช่น อาการและผลข้างเคียง การรับวัคซีน

เข็ม 3 เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบมีการรวบรวมคำา

สำาคัญ (key word) มากกว่า 1,000 คำา รวม

คำาถามประมาณ 150 ข้อ ซึ่งเป็นคำาถามที่

พบบ่อย เชื่อว่าจะสามารถให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น.

ย้ำา 1 ก.พ.

ในฐานะประธานกรรมการสำารวจการกักตุน

โภคภัณฑ์ ระบุว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด และผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกประกาศกำาหนด

ให้เนื้อสุกร หรือโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไข่ ไก่ 

น้ำามันพืช ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการ

รักษาโรค ฯลฯ ซึ่งมีปัญหาการกักตุนหรือเกิด

ภาวการณ์ขาดแคลนโภคภัณฑ์ในท้องตลาด

อย่างผิดปกติ เป็นโภคภัณฑ์ที่พนักงานเจ้า

หน้าที่ประสงค์จะสำารวจตามกฎหมายว่าด้วย

การสำารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ในเขตท้อง

ที่จังหวัดนั้นๆ และบังคับใช้มาตรการทาง

กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการสำารวจการ

กักตุนโภคภัณฑ์ โดยเคร่งครัด

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ได้เผยผลสำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ัวประเทศ จำานวนท้ังส้ิน 1,383 

คน ถึงสินค้าท่ีจำาเป็นท่ีประชาชนพบเห็นหรือ

ซ้ือแพงกว่าปกติมีอะไรบ้าง พบว่า 92.75% 

เน้ือหมู, 72.44% ข้าวแกงกับข้าวถุง อาหาร

ตามส่ัง, 71.79% ไข่ไก่ ไข่เป็ด, 57.07% น้ำามัน

พืช และ 56.13% เน้ือไก่ และเม่ือถามถึง

สาเหตุใดท่ีทำาให้สินค้าแพง พบว่า 65.02% 

โรคระบาดในสัตว์, 64.22% มีการกักตุนและ

ป่ันราคาสินค้า, 63.13% พ่อค้า นายทุน ฉวย

โอกาสข้ึนราคา และเมื่อถามว่าประชาชนเอง

แก้ปัญหาสินค้าแพงอย่างไร พบว่า 77.20% 

ควบคุมการใช้จ่าย/ประหยัด/ลดการใช้จ่ายท่ีไม่

จำาเป็น, 66.67% ใช้สินค้าชนิดน้ันลดลง/ใช้ให้

น้อยลง/ลดปริมาณการใช้,  57.37% เปล่ียน

ไปกินอย่างอื่นแทนท่ียังไม่ข้ึนราคา ถามต่อว่า

ประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาสินค้าแพง

อย่างไร พบว่า 58.99% พูดความจริง ไม่ปิดบัง

ข้อมูล,  58.27% ตรึงราคา ควบคุมราคาสินค้า  

และ 52.15% ลดภาษีน้ำามัน “ประชาชนคิด

ว่าใครหรือหน่วยงานใด ควรเข้ามาแก้ปัญหา

สินค้าแพง พบว่า 79.60% กระทรวงพาณิชย์, 

57.88% กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 

55.82% นายกฯ และเมื่อถามว่าประชาชนมี

ความเช่ือม่ันในการแก้ปัญหาสินค้าแพงของ

รัฐบาลในระดับใด 47.27% ไม่ค่อยเช่ือม่ัน, 

35.42% ไม่เชื่อม่ัน,  15.27% ค่อนข้างเชื่อม่ัน 

และ 2.04% เชื่อม่ันมาก” สวนดุสิตโพลเผย 

และถามว่าภาพรวมประชาชนสามารถแบก

รับภาระราคาสินค้าแพงไปได้อีกเท่าใด พบว่า  

34.93% ไม่เกิน 3 เดือน, 28.53% ไม่เกิน 6 

เดือน, 18.56% ไม่เกิน 1 เดือน และ 17.98% 

มากกว่า 6 เดือน 

วันเดียวกัน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 

ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือม

ล้ำา กล่าวว่า เม่ือวันท่ี 27 ม.ค. ได้รับเชิญ

จาก กมธ.วิสามัญศึกษาเรื่องสถานบันเทิงครบ

วงจร (เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์) และ

กาสิโน สภาผู้แทนราษฎร ให้ไปแสดงความคิด

เห็นและแลกเปล่ียนความคิด โดยรูปแบบและ

การลงทุนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์

น้ัน สิงคโปร์โมเดลน่าจะเป็นโมเดลท่ีดีท่ีสุดใน

โลกในขณะน้ี เนื่องจากกาสิโนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของสถานบันเทิงแบบครบวงจรท่ัวท้ังโลก เช่น 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เป็นต้น 

ต่างมุ่งจูงใจให้นักเล่นการพนันเข้าไปเล่นการ

พนันในกาสิโน แต่สำาหรับสิงคโปร์แล้ว กลับ

ไม่จูงใจและไม่แข่งขันท่ีจะดึงนักการพนันเข้า

ประเทศ แต่มุ่งไปท่ีกลุ่มไมซ์ ซ่ึงได้แก่กลุ่ม

วิชาชีพต่างๆ และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจ

เป็นหลัก ซ่ึงคนกลุ่มน้ีไม่ใช่นักการพนันโดยตรง 

ดังน้ันกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีเข้าไปเล่นกาสิโนใน

ประเทศสิงคโปร์จึงไม่ใช่นักการพนัน หรือมีจุด

มุ่งหมายจะไปกาสิโน เพราะต้องการเล่นการ

พนัน น่ีเป็นการหากลุ่มลูกค้าและนักท่องเท่ียว

กลุ่มใหม่ท่ีไม่ต้องไปแข่งขันกับประเทศต่างๆ ท่ี

มีกาสิโนอยู่แล้ว

“สิงคโปร์โมเดลเปิดให้มีกาสิโนสองแห่ง

แข่งขันกัน ท่ีสำาคัญท่ีสุดคือการหลีกเล่ียงไม่ให้

มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการคอร์รัปชันเกิด

ข้ึนในการประมูลให้สัมปทานแก่สถานกาสิโน 

น่ีจึงเป็นจุดเ ร่ิมต้นสำาคัญท่ีสุดท่ีมีบรรษัท

ขนาดใหญ่ท่ัวโลกเข้าแข่งขันกันอย่างโปร่งใส 

นอกจากน้ีคือการมีกฎหมายท่ีให้อำานาจแก่

รัฐบาลค่อนข้างสูงมากท่ีจะให้ใบอนุญาตหรือ

สามารถถอนคำาส่ังหรือยกเลิกใบอนุญาตเม่ือ

ไหร่ก็ได้ หากรัฐบาลพบว่ามีการกระทำาของผู้

ประกอบการหรือพนักงานท่ีไม่สุจริต นอกจาก

น้ี กฎหมายของสิงคโปร์มีการควบคุมการเล่น

การพนันและนักการพนันมากกว่ากฎหมายทุก

แห่งในโลก”

ประธาน กมธ.แก้ปัญหาความยากจน

และลดความเหล่ือมล้ำา กล่าวอีกว่ารัฐบาล

ควรช้ีแจงกับประชาชนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 

นโยบายการจัดต้ังสถานบันเทิงครบวงจรและ

กาสิโนมีวัตถุประสงค์สำาคัญเพ่ือมุ่งหารายได้

ให้แก่รัฐบาลและประชาชนมากย่ิงข้ึน การใช้

พ้ืนท่ีสำาหรับกาสิโนจะอยู่ในราว 3-5% ของ

พ้ืนท่ีท้ังหมดในสถานบันเทิงครบวงจร พ้ืนท่ีท่ี

เหลือส่วนใหญ่จะเป็นห้องประชุมและสถาน

ท่ีจัดแสดงสินค้านานาชาติ มีโรงแรมทันสมัย 

เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการ

ของนักท่องเท่ียวและครอบครัว เป็นสถาน

บันเทิง ภัตตาคาร ร้านค้า แหล่งช็อปป้ิงและ

สนามแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เป็นต้น สถาน

กาสิโนของสิงคโปร์จะแยกขาดออกจากพ้ืนท่ี

สถานบันเทิงส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 

“ในสถานการณ์ปกติของไทย หากมี

การเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ผมคาดว่า

รัฐบาลน่าจะมีรายได้จากธุรกิจน้ีอย่างน้อยปี

ละ 1,000,000 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน

อย่างน้อย 300,000 คนสำาหรับเรื่องการเก็บ

ภาษีผู้ท่ีได้รับสัมปทานสถานบันเทิงครบวงจร

ในประเทศ ท่ีมีการให้สัมปทานแก่ผู้ประกอบ

การเพียงรายเดียว รัฐบาลจะเก็บภาษีสูงกว่า

ประเทศท่ีให้สถานบันเทิงครบวงจรท่ีมีการ

แข่งขันของธุรกิจมากกว่า 2 รายข้ึนไป” นาย

สังศิตระบุ.

‘บิ๊กตู่’

และมีผู้สังเกตการณ์การเลือกต้ังของแต่ละ

พรรคการเมืองมาประจำาหน่วยอย่างคึกคัก 

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้ม

งวด นายสำาราญ ตันพานิช ผู้อำานวยการ

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำา

กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจความเรียบร้อยการ

เปิดลงคะแนนการเลือกต้ัง โดยยืนยันว่าภาพ

รวมท้ัง 280 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกต้ังได้ ซ่ึง

เบ้ืองต้นยังไม่พบการทำาผิดกฎหมายเลือกต้ัง 

คาดจะมีประชาชนมาใช้สิทธ์ิไม่น้อยกว่า 60%

ขณะท่ีนายอิทธิพร บุญประคอง ประ 

ธาน กกต. ไปตรวจเย่ียมหน่วยเลือกต้ังท่ี

บริเวณหมวดการทางหลักส่ี ซ่ึงมีหน่วยเลือก

ต้ังท้ังหมด 7 หน่วย ก่อนกล่าวว่า ขณะน้ีได้

รับเรื่องร้องเรียนแล้วท้ังหมด 3 เรื่อง เป็นเรื่อง

เก่ียวกับการใส่ร้าย ตามมาตรา 73 (5) ของพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกต้ัง ท้ังน้ี หากประชาชนพบการทุจริตหรือ

มีเบาะแส แจ้งเจ้าหน้าท่ี กกต.ประจำาหน่วย

เลือกต้ัง หรือโทร.ได้ท่ีสายด่วน 1444

ในเวลา 08.50 น. นางสรัลรัศมิ์พร้อม

สามี นายสิระ เจนจาคะ ได้เดินทางมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งบริเวณสถานพักฟื้นคนชราบางเขน 

ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แต่งกายสีสันสดใส ซึ่งต่าง

จากภาพที่เคยเห็นสวมใส่เสื้อผู้สมัครในนาม

พรรค พปชร.

ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยมา

ใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และหลังปิดหีบเลือกตั้ง 

นายอิทธิพรระบุว่า ตั้งแต่เปิดหน่วยเลือกตั้ง 

ได้ตระเวนตรวจหน่วยเลือกตั้ง 77 หน่วย พบ

ว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ์น่าพอใจไม่ขาด

สาย บางหีบบัตรเกือบเต็ม ภาพรวมจึงน่าพึง

พอใจ ส่วนจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอ

เทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2562 เขต

เลือกตั้งที่ 9 ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 74.54% 

แต่การเลือกตั้งครั้งนั้นได้รวมการเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร และการเลือกตั้งล่วง

หน้า ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อดูภาพของ

ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ จึงหวังว่าตัวเลข

จะใกล้เคียงกับปี 2562

เม่ือถามว่า มีความเป็นห่วงเร่ืองของ

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการนับ

คะแนนหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า เรื่องน้ีเรา

มีบทเรียนมาจากการเลือกต้ังท่ัวไป รวมถึงการ

เลือก อบจ. เทศบาล และอบต. เพราะฉะน้ัน

จึงมีการกำาชับกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง 

(กปน.) เป็นพิเศษ ในเรื่องของกระบวนการนับ

คะแนน การขานคะแนนต้องชัดเจน ไฟต้อง

สว่างเพียงพอ กระดานนับคะแนนต้องวางให้

ใกล้ผู้สังเกตการณ์ สำาหรับผลการนับคะแนนท่ี

หน้าหน่วยเลือกต้ังหลัง 17.00 น. แต่ละหน่วย

จะสามารถนับคะแนนได้เลย คาดว่าน่าจะนับ

เสร็จภายในเวลา 19.00 น. ส่วนผลคะแนน

อย่างไม่เป็นทางการน่าจะทราบผลได้ไม่เกิน

เวลา 22.00 น. หรืออาจเร็วกว่าน้ัน

ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.ท.สราวุฒิ 

การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการ

ปฏิบัติของทุกหน่วยในการจัดการเลือกตั้ง

ซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 ร่วมกับตัวแทนของกอง

บัญชาการตำารวจนครบาล และหน่วยอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าภาพรวมตลอดทั้ง

วัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำาความผิดใน

ทุกหน่วยเลือกตั้ง มีเพียงเรื่องร้องเรียนที่ 

สน.ทุ่งสองห้อง 

สำาหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการ 

เมืองต่างๆ น้ัน ท่ีวอร์รูมเลือกต้ังพรรค พปชร. 

วิภาวดี  พาเลซ  บรรยากาศเร่ิมมีความคึกคัก 

นอกจากนางสรัลรัศม์ิ และนายสิระท่ีเข้ามาลุ้น

นับคะแนน ยังพบว่ามีแกนนำาคนสำาคัญของ

พรรคเร่ิมทยอยเดินทางเข้ามา อาทิ  นายวิรัช  

รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. 

และอดีตประธานวิปรัฐบาล นางทัศนาพร  เกษ

เมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเศรษฐกิจ

ไทย ขณะท่ีนางสรัลรัศม์ิและนายสิระยังคง

ม่ันใจและเชื่อว่าจะได้คะแนนมากกว่าเลือกต้ัง

ปี  2562 โดยนางสรัลรัศม์ิเผยว่า ได้ไปบนบาน

กับท้าวสุรนารีท่ี จ.นครราชสีมา นอกจากน้ียัง

พกของขลังประจำาตัวไว้ท่ีตัวด้วย 

“มั่นใจ เชื่อว่าประชาชนให้ความไว้

วางใจ แต่ขอดูผลคะแนนอย่างเป็นทางการ

อีกครั้ง สิ่งที่ทำาให้มั่นใจ เพราะกลุ่มคนที่

ไปเลือกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาให้

ความสำาคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ ยอมรับว่าเรา

เจาะกลุ่มเป้าหมายตรงนี้มาโดยตลอด” นาง

สรัลรัศมิ์กล่าว และว่า พล.อ.ประวิตร  วงษ์

สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  และหัวหน้า

พรรค  พปชร. ได้ โทรศัพท์มาให้กำาลังใจ และ

ได้ไถ่ถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ด้านนายสิระกล่าวว่า มั่นใจการเลือก

ตั้งว่าจะยังได้ชัยชนะ เพราะประชาชนชาว

หลักสี่รู้จักเราทั้งสองคนเป็นอย่างดี จากการ

ลงพื้นที่ 3 ปีที่ผ่านมา โดยฐานเสียงหลักส่วน

ใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เราเข้าถึงและคุ้นเคย

กันมา ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเราทำางานตลอด 

7 วัน และมีผลงานให้เห็น โดยการเลือกตั้ง

ครั้งนี้คาดหวังตัวเลขเกิน 35,000 คะแนน 

มากกว่าครั้งที่แล้ว สิ่งที่เรามั่นใจคือครั้งก่อน

ที่เราแพ้ด้วยคะแนนเยอะมาก และเราได้ลง

ไปแก้ไข ไปสร้างความสัมพันธ์ พัฒนาทำาทุก

อย่างให้มารักเรา

ส่วนที่ซอยงามวงศ์วาน 47 ศูนย์

ประสานงานเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. 

เขตหลักสี่-จตุจักร พรรค พท. บรรยากาศการ

ติดตามการเลือกตั้งซ่อมก็เป็นไปอย่างคึกคัก

เช่นกัน มีแกนนำาพรรคเพื่อไทย อาทิ นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ในฐานะหัวหน้าพรรค 

รวมถึงนายสุรชาติก็ได้มาประจำาการที่ศูนย์

แห่งนี้เช่นกัน

โดย นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรคได้ส่ง

ผู้สังเกตการณ์ไปเฝ้าทั้ง 280 หน่วยเลือกตั้ง 

เท่าที่ประเมินเบื้องต้นจนถึงเวลา 16.00 น. 

พบว่าผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรวมไม่น่า

ถึง 60% แต่นายสุรชาติมีความมั่นใจ โดย

เฉพาะในเขตหลักสี่ ที่เป็นฐานคะแนนเสียง

หลักของเรา ถ้าไม่มีกลไกอื่นแทรกซ้อน 

ภายหลั งนั บคะแนนไปซั ก ระยะ 

บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยก็คึกคักมากขึ้น 

โดยเฉพาะคะแนนของนายสุรชาติ ที่มาเฝ้า

ติดตามพร้อมแฟนสาว เมื่อผลคะแนนเริ่มทิ้ง

ห่าง ว่าที่ผู้สมัครคนอื่นๆ และบรรดาผู้ที่อยู่

ในวอร์รูมต่างเข้าไปร่วมสวมกอดแสดงความ

ยินดีกับนายสุรชาติด้วย   

ในเวลา 19.00 น. นายสิระพร้อม

นางสรัลรัศมิ์ และนายจักรพันธ์ พรนิมิตร 

ประธานภาค ส.ส.กทม. พรรค พปชร. ร่วม

แถลงข่าวยอมรับความพ่ายแพ้หลังทราบผล

การเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดยนาย

สิระกล่าวว่า ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคะแนน

ที่ ไว้ใจเลือกนางสรัลรัศมิ์ เรายอมรับผลการ

ตัดสินใจของประชาชน ส่วนต้องทบทวน

จุดบอดหรือไม่ ก็ต้องทบทวน แต่ถือว่าได้ทำาดี

ที่สุดแล้ว ในทุกมิติ ตามแบบแผนที่ควรจะทำา

เราได้ทำาหมดแล้ว

“พล.อ.ประวิตรได้ โทรศัพท์มาพูดคุย

โดยระบุว่าไม่เป็นอะไร เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ 

ยืนยันว่าไม่ท้อ ไม่มีอะไรที่จะเสียใจ  ทำาดี

ที่สุดแล้ว”

นางสรัลรัศมิ์กล่าวว่า ขอบคุณทุก

คะแนนเสียงที่ลงให้ มีความสุขที่ ได้ดูแล

ประชาชน ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจในสิ่งที่

ทุ่มเททำาลงไป ทั้งนี้ต้องทบทวนว่าประชาชน

ต้องการอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามยังไม่เห็น

ผลคะแนนที่แน่ชัด จึงยังตอบไม่ได้ว่าต้อง

ปรับปรุงอะไรบ้าง อย่างไรขอแสดงความดีใจ

กับผู้ชนะ ขอให้ทุ่มเทดูแลประชาชน ขอฝาก

ประชาชนในเขตจตุจักรด้วย

ด้านนายจักรพันธ์กล่าวว่า ผลการ

เลือกตั้งในสนามเขต 9 ต้องนำาไปถอดบท

เรียน แต่เชื่อมั่นคน กทม.ยังสนับสนุนพวก

เรา ซึ่งการเลือกตั้งครั้งต่อไป ก็ต้องพูดคุย

กัน ส่วนจะมีผลต่อการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

หรือไม่นั้น หลักคิดการตัดสินใจของคน กทม.

ใช้เหตุผลไม่เหมือนกัน ยังเชื่อว่าจะสามารถ

พิสูจน์ความตั้งใจในการทำางานให้ประชาชน

ต่อไป

พรรค ก.ก. โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณทุก

คะแนนเสียงที่ประชาชนชาวหลักสี่-จตุจักร

มอบให้ พร้อมระบุว่า ทุกเสียงคือการเลือก

เพื่อยืนยันว่าต้องการการเปลี่ยนแปลง เลือก

เพื่อยืนยันว่าต้องการผู้แทนราษฎรที่กล้าชน

นายทุน ขุนศึกศักดินา เลือกเพื่อยืนยันว่าเรา

ยังมีหวังที่จะสร้างอนาคตใหม่ที่ก้าวหน้าและ

ก้าวไกลกว่านี้ พรรคจะทำางานอย่างหนักต่อ

ไป เจอกันอีกครั้งในการเลือกตั้งใหญ่ เปลี่ยน

ประเทศไทย เลือกก้าวไกลทั้งแผ่นดิน

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า

พรรคกล้า พร้อมนายอรรถวิชช์ ได้แถลง

ขอบคุณทุกคะแนนที่ประชาชนมอบให้พรรค 

โดยนายกรณ์ระบุว่า บทเรียนในการลงสมัคร

รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ทำาให้พรรคกล้ามีกำาลัง

ใจว่ามาถูกทางแล้ว สะท้อนว่าประชาชน

ต้องการความเปลี่ยนแปลง ต้องการผู้มี

อำานาจที่ใส่ใจประชาชน 

นายอรรถวิชช์ระบุว่า วันนี้การเมือง

ใหม่เกิดขึ้นแล้วในกรุงเทพฯ การทำาการเมือง

ใหม่แบบที่พรรคกล้าทำาเป็นสิ่งที่ประชาชน

ต้องการ และการเลือกตั้งคราวหน้า การ

ทำาการเมืองแนวใหม่จะเป็นแนวทางที่ทุก

พรรคต้องดำาเนินการ วันนี้พรรคยืนเป็นมวย

หลักใน กทม.แล้ว หลังจากนี้ใครที่อยากจะ

ร่วมกับพรรคก็ให้มาได้เลย

และในเวลา 19.50 น. ที่พรรคเพื่อไทย 

นายสุรชาติเดินทางมาถึงที่ทำาการพรรคด้วย

สีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมกับชูสัญลักษณ์ 3 นิ้วซึ่ง

เป็นเบอร์ประจำาตัวผู้สมัคร พร้อมยกมือไหว้

กลุ่มผู้สื่อข่าวและกลุ่มแฟนคลับเพื่อไทยที่มา

ให้กำาลังใจ จากนั้นไปพบคณะผู้บริหารพรรค

และ ส.ส.พรรค ก่อนแถลงข่าว โดยนายสุร

ชาติกล่าวว่า กราบขอบพระคุณพี่น้องเขต

จตุจักร-หลักสี่ ที่ออกมาใช้สิทธิ์และให้ โอกาส 

ทุกคะแนนที่ได้ ไม่สามารถบ่งบอกความรู้สึก

ได้ และต่อให้เป็นหนึ่งวัน หนึ่งเดือน หรือ

หนึ่งปีที่เป็น ส.ส. จะทำาทุกวันให้มีคุณค่าสม

กับความตั้งใจที่มอบให้ จะเป็น ส.ส. ของทุก

คนทั้งคนเลือกและไม่เลือก จะรับใช้อย่าง

เท่าเทียม เต็มความสามารถทั้งในสภาและ

นอกสภา  

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ขอบคุณพี่น้อง

ประชาชนเขต 9 ที่มอบความไว้วางใจให้

นายสุรชาติ ผลคะแนนที่ออกมาบ่งชี้หลาย

เรื่อง ขอบคุณพี่น้องที่มอบคะแนนให้ฝ่าย

ประชาธิปไตย ทั้งพรรคเพื่อไทย พรรคก้าว

ไกล อีกกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล ประกาศ

สนับสนุนนายกฯ คนปัจจุบัน ผลการเลือกตั้ง

เลยออกมาแบบนี้ ผลฝ่ายประชาธิปไตยได้ผล

คะแนนรวมกันกว่า 60% 

“ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทย

เป็นหมุดหมาย บันไดก้าวแรก ที่จะบอกว่า

ต้องการพรรคการเมืองที่จะมาทำาการเมือง

เพื่อชีวิตใหม่ดีกว่า เพื่อลูกหลานเพื่ออนาคต

ประเทศไทย ก็คือพรรคเพื่อไทย เป็นหมุด

หมายแรกที่จะทำางาน เพื่อให้เพื่อไทยแลนด์

สไลด์ทั้งแผ่นดิน ส่วนการทำาหน้าที่ หากได้

รับการรับรอง ส.ส. จะทันการอภิปรายตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ตั้งใจอย่างยิ่งจะได้

เห็นนายสุรชาติทำาหน้าที่ ในเวลาอภิปราย” 

นพ.ชลน่านระบุ 

สำาหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง                                                                      

ล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 20.30 น. 

นั้น นายสุรชาติคะแนนนำาที่ 27,284คะแนน 

ตามมาด้วยนายกรุณพล 19,081คะแนน, 

นายอรรถวิชช์ 19,011 คะแนน นางสรัลรัศมิ์                                                          

7,089 คะแนน และนายพันธุ์เทพ 5,559 

คะแนน.

หลักสี่ • เมื่อวันอาทิตย์ นายอิทธิพร 

บุญประคอง ประธานกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ระหว่าง

ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่บริเวณ

หมวดการทางหลักสี่ ว่าขณะนี้ยังไม่มี

สัญญาณเรื่องการจัดการเลือกตั้งใหญ่

จากรัฐบาล แต่หากเกิดอุบัติเหตุทางการ

เมืองก่อนที่กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับจะ

แล้วเสร็จ ทาง กกต.ได้มีการศึกษา

กฎหมายไว้รองรับพร้อมทุกสถานการณ์

ที่อาจเกิดขึ้นได้

นายอิทธิพรยังกล่าวถึงกรณีพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) มีมติให้ 21 

ส.ส.ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคว่า 

เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียน

พรรคการเมือง อยู่ระหว่างการตรวจ

สอบความถูกต้องของกระบวนการให้ทั้ง 

21 ส.ส.พ้นจากพรรค.

กกต.ยันไม่มีสัญญาณเลือกตั้งใหญ่


